
คลอดมาตรการลดคาครองชีพ

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นําคณะรัฐมนตรีอวยพร พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พรอมมอบแจกันดอกไม เน� องใน

โอกาสวันคลายวันเกิดอายุครบ 68 ป ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

888หนา...8หนา...8

พบกับ

             
|

ไทยโพสต • “บิ๊กปอม” นํา ครม.อวยพร

วันเกิดนายกฯ ขอใหสุขภาพแข็งแรง พา

ประเทศพนอุปสรรค “บิ๊กตู” ถือฤกษทําบุญ

สงกรานตรวมพลังปใหมไทย พรอมชวน 

“รัฐมนตรี-ส.ส.-ส.ว.” รวมรับประทานอาหาร                                                    

12 เม.ย. หวังทุกอยางดีขึ้น ขออยาเพิ่ง

ทะเลาะกันตอนนี้ ยังกั๊กแคนดิเดตนายกฯ                                   

สมัยหนา “ประวิตร” ไมปดชอง “พปชร.” 

รวมมือทํางาน “พท.” บอกใหเลือกตั้งเสร็จ                                                  

สิ้นกอน ย้ําชัด “เศรษฐกิจไทย” หนุนรัฐ 

บาล “ชัยวุฒิ” ชี้เปดตัว “อุงอิ๊ง” ชัดเจน 

“แมว” ทําการเมืองในนามเพ� อไทย หยัน

แลนดสไลดตองถาม ปชช.กอน “หญิงหน�อย” 

ประกาศชิงเกาอ้ีนายกฯ “สาธิต” เผยสัปดาห

หนา กมธ.กฎหมายลูกเตรียมโหวตบัตร 2                                                         

ใบใชเบอรเดียวหรือคนละเบอร ม่ันใจทํางาน

เสร็จทัน 180 วัน

ที่ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วัน

ที่ 22 มี.ค. เวลา 09.00 น. พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา 

โหม เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) แบบเต็มคณะ โดยกอนเริ่มการประ 

ชุม พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ไดนํา ครม.อวยพรวันคลายวันเกิด

อายุครบ 68 ปของ พล.อ.ประยุทธ พรอม

มอบแจกันดอกไม 

พล.อ.ประวิตรใหสัมภาษณ

ทําเนียบฯ • “บิ๊กตู” นั่งหัวโตะประชุม 

ครม. เคาะ 10 มาตรการดวนดูแลวิกฤต

พลังงานผันผวนจากสงคราม ตรึงดีเซล 30 

บาทถึงสิ้น เม.ย. อุม “หาบเร-วินมอ’ไซค-

แท็กซี่” ที่ขึ้นทะเบียน ชวยคาไฟ-กาซหุง

ตม-ลดเงินสมทบผูประกันตน ชี้ตองชวยคน

ยากจนกอน พรอมสั่งใหหน�วยงานราชการ

ชวยประหยัดไฟฟา-น้ํามันลง 20%

เม� อวันอังคารที่ 22 มี.ค. พล.อ.ประ 

ยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมน 

ตรีวาการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลัง                                    

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วาจาก

สถานการณความผันผวนของราคาพลังงาน

อันมีผลจากสถานการณความขัดแยงระหวาง

ยูเครน-รัสเซีย สงผลกระทบตอตนทุนการ

ผลิตและการขนสงสินคาและบริการตางๆ 

ซ่ึงอาจทําใหคาครองชีพมีการปรับตัวสูงข้ึน                         

รัฐบาลไดติดตามสถานการณอยางใกลชิด                                                

และตระหนักดีถึงความลําบากของพี่นอง

ประชาชนที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะพี่นองประชา 

ชนที่มีรายไดนอยและผูใชแรงงาน พวกนี้

จะเดือดรอนมากที่สุด

“จากการประเมินสถานการณที่เกิด                                                                

ข้ึนไดขอสรุปวา ถาพิจารณาจากสถานการณ

ในปจจุบัน จะเห็นไดวาสถานการณไมน�า                                                      

จะยุติได โดยเร็ว จึงไดสั่งการ

‘ธปท.’ การันตี

แบงกไทยแกรง

สนามเลือกต้ังผูวาฯกทม.-ส.ก.

บทพิสูจนฝมือ‘จุรินทร-เฉลิมชัย’

แผนเดิม ‘ทักษิณ’

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อใหม 2.1 หม� นราย 

ดับเพิ่ม 83 คน ครม.ไฟเขียว 8,458.38 ลาน

บาท คาเสี่ยงภัยบุคลากรสาธารณสุข-ซื้อยา

แพกซ โลวิด จัดสรรอีก 811 ลาน คาเสี่ยง

ภัย จนท.ปฏิบัติงานสวนหนา “บิ๊กตู” กําชับ

จับตาสถานที่จัดสงกรานต ย้ําปฏิบัติตาม

มาตรการเครงครัด “หมอประสิทธิ์” เช� อ

สงกรานตปนี้ชี้ขาดโควิดโรคประจําถิ่นได

หรือไม

เม� อวันที่ 22 มีนาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ                     

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา พบผูติด

เชื้อรายใหม 21,382 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

21,280 ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ                                          

บริการ 21,171 ราย, มาจากการคนหาเชิง                             

รุกในชุมชน 109 ราย, มาจากเรือนจํา 44 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 58 

ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 24,824 ราย อยู

ระหวางรักษา 236,814 ราย อาการหนัก 

1,484 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 532 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 83 ราย เปนชาย 51 ราย 

หญิง 32 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 65 ราย มี

โรคเร้ือรัง 16 ราย ไมมีประวัติโรคเร้ือรัง 2                    

ราย ขณะน้ีมียอดผูติดเช้ือสะสมยืนยันต้ังแต                        

ป 2563 จํานวน 3,398,792 ราย 

กรุงเทพฯ • เปดคุณสมบัติผูสมัครผูวาฯ

กทม. - งบหาเสียงไมเกิน 49 ลานบาท  

“ไทยสรางไทย” เคาะแลว ดัน “ศิธา” ลง

ชิงเกาอี้ผูวาฯ กทม. เปดตัวพรอมทีมผูสมัคร 

ส.ก. 50 เขต 30 มี.ค.นี้ “โฆษกกาวไกล” 

มั่นใจ “วิโรจน” กระแสขึ้นตอเน� อง สวน 

ส.ก.ควาเกาอ้ีเกินคร่ึง “สนธยา” เตรียมแถลง

นโยบาย 24 มี.ค. ยืนยันความพรอมนําทีม

ลงสมัครนายกเมืองพัทยาตอ สานนโยบาย 

Hub EEC  

เม� อวันที่ 22 มีนาคม มีรายงานวา 

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

เตรียมออกประกาศกําหนดใหมีการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของ

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

เคียฟ • กองทัพยูเครนเตือนประชาชน

เตรียมพรอมรับมือรัสเซียโจมตีทางอากาศ

ถลมโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญอยางไมเลือก

หนาเพิ่มมากขึ้น “โจ ไบเดน” ชี้ “วลาดิมีร 

ปูติน” หลังพิงฝาแลว เตือนรัสเซียกําลัง

พิจารณาใชอาวุธเคมี-ชีวภาพ ดานกลาโหม

รัสเซียอางศูนยการคาในกรุงเคียฟที่ โดน

ถลมราบถูกใชเปนที่เก็บระบบยิงจรวด “เซ

เลนสกี” ยังอยากคุยปูตินโดยตรงหาทางยุติ

สงคราม

รายงานของสํานักขาวรอยเตอรและ

เอเอฟพีเม� อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 

กลาววา กองทัพยูเครนมีคําเตือนประชาชน

ภายหลังรัสเซียใชการโจมตีทางอากาศและ

การโจมตีดวยมิสไซลจากระยะไกลเพ่ิมมาก                                                          

ขึ้น เน� องจากการรุกภาคพื้นดินไมคืบหนา 

โดยทหารรัสเซียยังไมสามารถยึดเมืองขนาด

ใหญของยูเครนไดแมจะผานมานานกวา 4 

สัปดาหแลว 

แถลงการณ์ของกองทัพยูเครนเมื่อ

วันอังคารกลาวเตือนประชาชนวา คาดการณ

วากองกําลังของรัสเซียจะยังคงโจมตี

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันพุธที่  23  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  6  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู

อานตอหนา 15 อานตอหนา 3

อานตอหนา 16

อานตอหนา 3อานตอหนา 15

ปที่ 26 ฉบับที่ 9261

อิสรภาพแหงความคิด

น.ต.ศิธา ทิวารี

USดักคอรัสเซีย

ใชอาวุธชีวภาพ

จองถลมยูเครน

เติมเงินเส่ียงภัย

ปใหมไทยชี้วัด

โรคประจําถิ่น

5

2

6

หนา...

หนา...

หนา...

ทําบุญสงกรานตทําเนียบฯ

ปอมไมปดประตูจับมือพท.

กกต.ขีดงบหาเสียง49ลาน

หน�อยสง‘ศิธา’ชิงผูวากทม.

ตูนัดเล้ียงส.ส.-ส.ว.



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

2 ในประเทศ

อนุชา นาคาศัย

ประธานคณะกรรมการแกไขปญหาลอตเตอรี่แพง

“ตองแกไดอยูแลว สลากกินแบงรัฐบาลตองขายไดใน

ราคา 80 บาท...เช� อวาปนี้น�าจะแกไขไดเรียบรอย เพราะตอน

นี้เริ่มเดินหนากันไปหลายๆ อยางแลวทั้งในสวนของการทํางาน

เชิงรุกและในสวนของการวางแผนระยะยาวยังไมมีอะไร

เปลี่ยนแปลง และตอไปจะไมทําใหหวยเปลี่ยนมือได”.

โอกาสในวิกฤตที่ตองจริงจัง

งครามระหวางสหพันธรัฐรัสเซีย-ยูเครน ที่เริ่มมาตั้ง                                                              

แตวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2565 ใกลจะครบ                                                                    

1 เดือนเต็มแลว แตดูเหมือนผลของสงครามดัง

กลาวยังคงไมมีทีทาวาจะถึงบทสรุปแตประการใดเลย ซึ่ง

ในหวงเวลาดังกลาวก็ปฏิเสธไมไดอีกเชนกันวา นอกเหนือ

จากสหพันธรัฐรัสเซียและยูเครนที่เปนคูสงครามตางไดรับ

ผลกระทบไปเต็มๆ ทั้งจากการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน

แลว นานาประเทศไมวาไกลหรือใกลตางก็ไดรับผลกระทบ

เปนลูกโซไปดวย โดยเฉพาะในเร� องของพลังงานอยางน้ํามัน

และกาซ และปุย เน� องจากทั้ง 2 ประเทศเปนผูผลิตรายใหญ

ของโลก 

ราชอาณาจักรไทยเองก็หลีกไมพนที่จะตองเผชิญกับ

ปญหาราคาน้ํามัน-กาซและปุยที่ตองขยับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะ

ราคาน้ํามันนั้นทําประวัติการณราคาสูงสุดอยางไมเคยมีมา

กอน จนทําใหบรรดาสมาคมผูขนสงและสมาคมรถบรรทุก

ออกมาเรียกรองใหมีการตรึงราคาน้ํามันดีเซลไว ซึ่งรัฐบาล 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ก็ได้นําเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรี และไดมีมติใหตรึงไวที่ 30 บาทตอลิตรไปแลว 

แต่ดูเหมือนวิกฤตพลังงานยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง เพราะ

ประเทศไทยมีการนําเขาน้ํามันกวา 90% เพ� อใชทั้งในการผลิต

และการบริโภค ดังนั้นเม� อราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกมีการ

ขยับขึ้นไมวามากหรือนอย ไทยยอมไดรับผลกระทบตามไปดวย 

ซึ่งลาสุดรัฐบาลก็ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเพ� อดูแลประชาชนใน

ยามวิกฤตพลังงานผันผวน จํานวน 10 มาตรการ โดยพุงเปาไป

ที่กลุมผูถือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ รวมทั้งบรรดาผูประกอบการ

ทั้งมอเตอร ไซครับจาง แท็กซี่มิเตอรที่ ไดขึ้นทะเบียนไวทั้งกับ

กรมการขนสงทางบก และโครงการลมหายใจเดียวกัน ในขณะ

ที่มนุษยเงินเดือนและบรรดาฟรีแลนซทั้งหลายก็จะไดอานิสงส

จากการลดเงินสมทบรายเดือนในกองทุนประกันสังคมตาม

มาตราตางๆ ที่ไดจายเขาไป

ปฏิเสธไมไดวาการคลอดมาตรการชวยเหลือนั้นยอมไม

ครอบคลุม เพราะรัฐบาลเองก็ใชจะมีเงินถุงเงินถังในการพยุง

หรือเขาไปชวยเหลือในทุกภาคสวน จึงจําเปนตองเลือกผูที่

ลําบากและมีผูมีรายไดนอยกอน ซึ่งก็เปนเร� องที่เขาใจได แตก็

หวังวาการชวยเหลือจะไมเกิดปญหาเหมือนหลายๆ ครั้งที่ผาน

มาที่มีบรรดาเหลือบมาไดผลประโยชนที่ไมควรได

มติคณะรัฐมนตรีที่สํ าคัญนอกเหนือจากการออก

มาตรการ 10 อยางแลวที่น�าสนใจคือ การเห็นชอบแนวทาง

ประหยัดพลังงานในหน�วยงานภาครัฐในชวงครึ่งปหลังของ

ปงบประมาณ 2565 โดยใหเริ่มตั้งแตเมษายนถึงกันยายน 

2565 โดยมีเปาหมายที่จะลดการใชพลังงานไฟฟาและน้ํามัน

ลงอยางนอย 20% ซึ่งก็มีหลายมาตรการทั้งเร� องการกําหนด

อุณหภูมิการเปิดเครื่องปรับอากาศ, การใช้งานลิฟต์ และ

การใชรถยนต รวมถึงจํานวนผูเดินทาง เปนตน ในขณะที่

ระยะยาวก็จะใหอาคารของรัฐที่เขาขายเปนอาคารควบคุม 

กอนปงบประมาณ 2565 ประมาณ 800 แหง เรงปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงานไมใหเกินคามาตรฐานการจัดการ

ใชพลังงานภายในปงบประมาณ 2566

ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโอกาสในช่วงวิกฤต แต่หาก

พินิจพิเคราะห ใหดีก็จะเห็นมาตรการตางๆ นั้นแทบไมตาง

จากตอนรณรงค์เรื่องโลกร้อน ที่รณรงค์ให้ปิดไฟกันคนละ

ชั่วโมง หรือชวยกันดูแลอุณหภูมิเคร� องปรับอากาศแตประการ

ใด สะทอนใหเห็นวาเม� อมีเทศกาลทีไรก็ดําเนินการกันแคทีนั้น 

ไมตางจากผักชีโรยหนาเสียเทาใด โดยมิพักใหความใสใจที่จะ

ปฏิบัติใหเปนกิจวัตรประจําของหน�วยงานนั้นเลย

วิกฤตพลังงานครั้งนี้ยอมไม ใชครั้งสุดทาย หากใน

อนาคตเกิดเหตุการณเฉกเชนปจจุบันขึ้นอีก รัฐบาลก็จําเปน

ตองใชงบประมาณเขามาแก ไขและดูแลประชาชนอีก แต

หากหน�วยงานราชการ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจมีการรณรงคและ

ปฏิบัติตัวเร� องใชพลังงานอยางประหยัดและจริงใจจนติดเปน

นิสัย โดยมีตัววัดที่แน�ชัด เงินงบประมาณที่จะใชในการดูแล

ประชาชนใหครอบคลุมมากขึ้นก็จะมีเพิ่มเติมขึ้น เราจึงหวัง

วาวิกฤตพลังงานครั้งนี้ รัฐบาลจะจริงจังในการกํากับใหหน�วย

งานราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหลายประหยัดพลังงานอยาง

จริงจัง ไมใชแคทําแบบขอไปทีใหพนๆ ไปเหมือนที่ผานๆ มา.

ส

สนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม.-ส.ก.

บทพิสูจนฝมือ ‘จุรินทร-เฉลิมชัย’

กพรรคมีเวลาเทากัน นับจากนี้เกือบ 2 เดือนเต็ม เริ่ม

หาเสียงใหผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ของตัวเอง

สแกน “พรรคประชาธิปตย” เคยครองใจคน

กรุงเทพฯ และคนใตทั้งในการเมืองระดับทองถิ่นและระดับประเทศ 

แตเม� อการเลือกตั้งใหญ ส.ส.ครั้งที่ผานมา ภายใตการบริหาร

ของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” พื้นที่กรุงเทพฯ “ประชาธิปตย” หมด

เกลี้ยง สวนแดนสะตอก็มี “พรรคภูมิใจไทย” และ “พรรคกาวไกล” 

แบง ส.ส.ไป ซึ่งครั้งนั้น “อภิสิทธิ์” รับผิดชอบโดยการลาออกจาก

ตําแหน�งหัวหนาพรรค

พอเลือกผูนําพรรคใหม ได “จุรินทร ลักษณวิศิษฏ” เปน

หัวหนา และมี “เฉลิมชัย ศรีออน” เปนเลขาธิการพรรค ดังนั้นเวที

เลือกตั้งพอเมือง กทม. และ ส.ก. จึงเปนสนามสําคัญที่ “จุรินทร” 

และ “เฉลิมชัย” จะไดแสดงฝมือ และทําใหเห็นวาประชาธิปตย 

“ขาขึ้น” จริงตามที่ผูบริหารพรรคพร่ําบอก แตก็ตองยอมรับวา

ภารกิจกอบกูพรรคครั้งนี้ใหญหลวงและหนักอึ้ง คนในพรรคจะตอง

ออกแรงและเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน

โดยเม� อวันที่ 21 มี.ค.ที่ผานมา พรรคจัดสัมมนาผูสมัคร

รับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผูอํานวยการ

ศูนยเลือกตั้งผูวาฯ กทม.และ ส.ก.ประจําเขต มีการตอกย้ําวิสัย

ทัศน “ผูนําประเทศ ผูนําเมือง” บริหารกรุงเทพฯ เสมือนเปน Mini 

Thailand ดวย 3 นวัตกรรมทางการบริหารจัดการกรุงเทพฯ 

ประกอบดวย นวัตกรรมตัวที่ 1 มีคณะรัฐมนตรี เพราะกรุงเทพฯ 

มีปญหาเพิ่มเติมขึ้นมากมายหลายดานมากกวาในอดีต โดยเฉพาะ

ปญหาเศรษฐกิจ

นวัตกรรมตัวที่ 2 คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน

กรุงเทพฯ (กรอ.กทม.) เพ� อเปนเวทีสรางการมีสวนรวมใหกับทุก

ภาคสวนไดมาทํางานรวมกับผูบริหารกรุงเทพฯ และ นวัตกรรม

ตัวที่ 3 การบริหารจัดการแบบเกรทเตอร แบงค็อก (Greater 

Bangkok) หรือคณะกรรมการบูรณาการ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

โดยจะตองทํางานประสานกับปริมณฑลอยางจริงจัง นอกจาก

นี้ยังมอบภารกิจใหกับ ส.ก. เปน “ส.ก.พลัส” คือตองทําหนาที่ 

ส.ข.ควบคูไปดวย

ขณะเดียวกัน “ดร.เอ” สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัครผูวาฯ 

กทม. ในนามประชาธิปตย วางตัวเปนกูรูดานน้ําทวม ที่ผานมาควง 

ส.ก.ของพรรคลงพื้นที่แทบจะทุกเขตในกรุงเทพมหานคร สํารวจ

ปญหาประตูระบายน้ํา คูคลอง  

แตก็ตองบอกวาการเลือกตั้ง 22 พ.ค.ที่จะถึงนี้ เปนงานหิน

สําหรับ “ประชาธิปตย” เพราะไมวาสถาบันตางๆ จะสํารวจความ

นิยมในชวงใด ช� อ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ” อดีต รมว.คมนาคม ที่ลงใน

นามอิสระ และมีพรรคเพ� อไทยคอยสงกําลังใจให ยังคงเต็ง 1 ใน

ทุกโพล แม “ชัชชาติ” จะโดนโจมตีเร� องตอนเปนเสนาบดีไรผลงาน 

แตก็ไมมีความชั่วปรากฏ ทั้งยังมีบุคลิกเปนนักบริหาร นักวิชาการ

ไปพรอมๆ กัน

ในทางกลับกัน ตัวผูสมัครของประชาธิปตย เรียกวาตั้งแต

เปดตัวก็ถูกตั้งคําถามถึงการทุจริตและความโปรงใสบัญชีทรัพยสิน 

และยังมีกระบวนการพยายามทําใหภาพ “ดร.เอ” เปนคนขี้โม ที่

เห็นงายๆ เลยก็คือ ปมเรียนกับอาจารย ที่เปนหลานของ “อัลเบิรต 

ไอนสไตน”   

ประการตอมาที่ทําให “ประชาธิปตย” ยังคงตกที่นั่งลําบาก

คือ การแยงคะแนนเสียงในฐานเดียวกัน เพราะรอบนี้มีทั้งจากกลุม

รักษกรุงเทพฯ ของ “อัศวิน ขวัญเมือง” และกลุมของ “สกลธี ภัทธิ

ยกุล”   

ประการสุดทายมาจาก “คนในพรรค” ที่ทําตัวเปนกรวดใน

รองเทาของหัวหนาพรรคและเลขาธิการพรรค อยางกรณีที่ “อัคร

เดช วงษพิทักษ โรจน” ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปตย ออกมา

ตอวา “อันวาร สาและ” ส.ส.ปตตานี คอยแซะพรรคและผูบริหาร

พรรคนั้น หรือแมแตคําพูดของคนที่ลาออกจากพรรคไปที่ยอนมา

ทําลายพรรคเชนกัน ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหภาพลักษณพรรคได

รับความเสียหาย สงผลกระทบไปยังประชาชนทําใหเกิดความเบ� อ

หน�ายในสภาพของ “ประชาธิปตย”

จนอาจตองหันไปลงคะแนนใหกับที่พึ่งที่หวังใหม!!! เวนเสีย

แตวา “ประชาธิปตย” จะมีหมัดเด็ดมัดใจคนกรุง.

บต้ังแตมีการแพรระบาดของโควิด-19 แวดวงอุดมศึกษา

ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคไดมีการถกแถลงเพ� อหา

ทางออกตอขอทาทาย เชน การดํารงอยูของมหาวิทยาลัย

ในยุคสมัยที่โลกเปลี่ยนแปลงอยางพลิกผัน บทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

การจัดการเรียนรูที่เตรียมผูเรียนใหพรอมสูงานแหงอนาคต

และชีวิตปกติถัดไป แนวทางการสรางความรวมมือกับภาคีหลักเพ� อ

ขับเคล� อนการเปลี่ยนแปลงในสังคม การปรับตัวของอุดมศึกษาเขาสู

ยุคดิจิตอล การสรางความเปนนานาชาติของอุดมศึกษา 

หนึ่งในประเด็นที่มีการพูดถึงมากที่สุดคือ ความเหล� อมล้ําใน

อุดมศึกษา เพราะเปนประเด็นที่มีแงมุมดานสิทธิมนุษยชน กลาว

คือ ทําอยางไรใหการศึกษาสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมและเปน

ธรรม และมีแงมุมสําคัญในการสรางการเรียนรูอันจะเกิดผลดีกับ

ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียนโดยตรง และประโยชน โดยรวมของ

สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

องคการระหวางประเทศดานการศึกษา อาทิ องคการการ

ศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ (ยูเนส

โก) บริติช เคานซิล (British Council) สหภาพยุโรป แผนงานดาน

การศึกษาของการประชุมเอเชีย-ยุโรป (ASEM) ตางเห็นพองและผลัก

ดันในแผนงานของตนขับเคล� อนอุดมศึกษาที่ตระหนักถึง เพศภาวะ 

ความเสมอภาค ความหลากหลาย และการมีสวนรวมในอุดมศึกษา 

ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ศูนยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตวาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนา (Southeast 

Asian Minister of Education Regional Centre for Higher 

Education and Development : SEAMEO RIHED) ซึ่งทํางานภายใต

สภาคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา 11 ประเทศ ไดแก ประเทศสมาชิก

อาเซียนและติมอรเลสเต รวมกับบริติช เคานซิล

ดําเนินโครงการ “เสริมสรางความเขมแข็งของผูนําอุดมศึกษา 

เพ� อความเสมอภาคทางเพศภาวะ ความหลากหลาย และการมีสวน

รวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต” โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ

1.เพ� อเสริมสรางศักยภาพผูนําอุดมศึกษาในระดับอธิการบดี                                             

และรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยในเครือขาย 35 มหาวิทยาลัย 

พรอมดวยเจาหนาที่ระดับกระทรวง

2.เปดพื้นที่ใหผูนําอุดมศึกษาไดแลกเปลี่ยนขอทาทายในแงของ

ความเหล� อมล้ํา เพศภาวะ ความหลากหลาย และแสวงหาแนวปฏิบัติ

ที่จะนําและสรางใหมหาวิทยาลัยมีความเสมอภาคมากยิ่งขึ้น 

3.สรางเครือขายการเรียนรูท่ีย่ังยืนในกลุมผูนําสถาบันอุดมศึกษา

ในโครงการนี้ บริติช เคานซิล ไดสนับสนุนงบประมาณและ                                                                               

ความเชี่ยวชาญจากสถาบันการพัฒนาศึกษา (Institute of 

Develop ment Studies) มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส (University of 

Sussex) คลัง สมองระดับโลกที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการ                                                                 

ออกแบบนโยบายและการผลักดันใหเกิดความเทาเทียมเสมอภาค                                                          

พรอมกันนี้ยังทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรอีก 4                                                         

แหง ไดแก มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (University of Oxford) มหา                                                                 

วิทยาลัยแอสตัน (Aston University) มหาวิทยาลัยเวสตสกอตแลนด                                                                          

(University of West Scotland) และมหาวิทยาลัยกลอสเตอรเชียร  

(University of Gloucestershire) ในการออกแบบการแลกเปลี่ยนเรียน 

รูเพ� อนําสถาบันอุดมศึกษา ความเสมอภาค หลากหลาย และมีสวน

รวมมากยิ่งขึ้น ผานกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 

ภายใต โครงการ “SEA UK Exchange Partnership  

Programme” จากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในระหวางวันที่ 

7-9 มีนาคม 2565 ใชวิธีการการเรียนอยางมีสวนรวม (participatory 

peer learning)

โดยผูเขารวมไดแลกเปลี่ยนบริบทของความเหล� อมล้ําและ

ขอทาทายเร� องความหลากหลายในสถาบันหรือวัฒนธรรมของ

ตนเอง ซึ่งพบวามีขอทาทายที่แตกตางกัน ผูบริหารมหาวิทยาลัยจาก

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว เลาวา “สถาบันของเขามีนโยบายและ

มาตรการที่ชัดเจนในการสงเสริมใหผูหญิงเขาสูตําแหน�งผูนํา และมี

สวนรวมในโครงการวิจัย แตบุคลากรหญิงเองตางหากที่ไมฉวยโอกาส

นี้ ไว เพราะติดกรอบวิธีคิดเดิมๆ วาผูนําตองมีความเปนชาย อีกสวน

หนึ่งคือผูหญิงมักจะไมมีคุณวุฒิทางการศึกษาที่สูงเทียบเทียมผูชาย” 

ซึ่งภาพเชนนี้ก็พบในบางสถาบันดวย แตในทางตรงกันขาม                                                                         

ผูบริหารจากมหาวิทยาลัยแหงชาติมาเลเซีย (University of Malaya)  

กลาวถึง “การขาดการสนับสนุนเชิงโครงสรางเพ� อใหบุคลากรและนัก

วิชาการที่เปนผูหญิงกาวหนาได เชน การสนับสนุนที่เกี่ยวของกับการ

ดูแลบุตร เปนตน” 

ความหมายของความหลากหลายเปนมากกวาประเด็นเพศ

ภาวะ แตเปนความหมายแบบกวางและตัดขามเกี่ยวพันกับความเปน

ชายขอบอ� นๆ เชน เชื้อชาติ ชนชั้น เพศวิถี และที่ตั้งในเชิงกายภาพ 

ในเมียนมา

“ความไมเสมอภาคทางเพศภาวะมีผลเก่ียวเน� องจากคุณมาจาก

พ้ืนท่ีชนบทหรือไม เพราะฐานคิดและบรรทัดฐานในการคิดเร� องเพศมัก

จะเขมแข็งมากกวาในพ้ืนท่ีชนบท” ในฟลิปปนส ประเด็นเร� องเพศภาวะ 

แมจะยังเปนขอทาทาย แตก็ไมเทากับประเด็นเร� องของความพิการและ

โอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเขาสูระดับการตัดสินใจ

เน� องจากตระหนักถึงบริบทที่แตกตาง จึงใชวิธีการในการแลก

เปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และไมไดนําเสนอเคร� องมือในการวิเคราะห 

หรือเสนอนโยบายสําเร็จรูปใหนําไปปฏิบัติใชในแตละสถาบัน ในทาง

กลับกัน มหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรทั้ง 5 แหง จะทํางานรวม

กับผูนําอุดมศึกษาทั้ง 35 แหงเปนกลุม โดยแตละสถาบันจะกําหนด

ประเด็นการพัฒนาของตนเองเพ� อยกระดับและสรางการเปลี่ยนแปลง

ในสถาบันของตนเองตอไป.

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รมเย็น โกไศยกานนท

ผูอํานวยการ SEAMEO RIHED

ทุ

วาระแหงภูมิภาค : เพศภาวะ ความเสมอภาค 

ความหลากหลาย และการมีสวนรวมในอุดมศึกษา

นั
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

พียงแค่ พรรคเพื่อไทย ขยับจัดแคมเปญ “ครอบครัวเพื่อ

ไทย : บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม” เปิดตัว อุ๊งอ๊ิง-แพทองธาร 

ชินวัตร เป็นหัวหน้าครอบครัว และต้ังเป้าการเลือกต้ังคร้ัง

หน้าจะชนะแบบแลนด์สไลด์ เหมือนในยุคท่ีพรรคเคยเรืองอำานาจ

ฝ่ายขวาจัดก็ขยับทันที ขุดอดีตมาโจมตีต้ังแต่สมัยสอบ

เอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย ยันตำาหนิไปถึง “เส่ียแม้ว” ทักษิณ ชิน

วัตร ว่าหน้ามืดถึงข้ันส่งลูกในไส้ลงสนามการเมือง

ล่าสุด อ.สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือก

ต้ัง (กกต.) และขณะน้ีเป็นโฆษกคณะ

กรรมาธิการ  (กมธ.) พิจารณาร่าง

กฎหมายลูกเลือกต้ัง ส.ส. และร่าง

กฎหมายลูกพรรคการเมือง แสดง

ความคิดเห็นในเรื่องน้ีไว้ว่า “เห็น

หลายคนดาหน้าออกมาวิจารณ์ผู้

หญิงคนหน่ึงท่ีอาสาออกมาทำางาน

การเมือง แบบกลัวว่า เธอจะได้เป็น

นายกรัฐมนตรีแล้วทำาความเสียหาย

แก่บ้านเมือง ผมรู้สึกว่าจะไม่เป็น

ธรรมต่อเธอนัก”

1.หากพรรคเพื่อไทย จะเสนอชื่อเธอเป็นหน่ึงในสามรายชื่อ

ท่ีจะเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เป็นเรื่องท่ีพรรคต้องประเมินเองว่า เป็น

บวกหรือเป็นลบ ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสิน

2.การเป็นตระกูลการเมือง ไม่ใช่เรื่องท่ีต้องรีบตัดสินถึง

พฤติกรรมทางการเมืองในอนาคต ไม่เช่นน้ัน เราคงตัดสินว่า ศิลป

อาชา อัศวเหม คุณปล้ืม จึงรุ่งเรืองกิจ หรือแม้แต่ จันทร์โอชา ล้วน

เป็นปัญหาหมด

3.การเข้าสู่การเมือง ด้วยการเลือกต้ัง ไม่ใช่การสืบทอด

อำานาจ เพราะท้ายสุดประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินให้เขาไปต่อหรือไม่ 

การใช้อำานาจท่ีได้มาจากการรัฐประหาร เขียนกติกาเพื่อความได้

เปรียบ กวาดต้อนนักการเมืองมาเป็นพวก ด้วยอำานาจและด้วยเงิน 

เพื่อหวังอยู่ในอำานาจต่อสิ ถึงเรียกว่า สืบทอดอำานาจ

4.อย่ากลัวผู้หญิงคนหน่ึงมากจนเกินเหตุ จงโบกมือต้อนรับ

ทักทายเธอ และให้กำาลังใจในเส้นทางท่ียากลำาบาก  ส่งความหวัง

และความปรารถนาดีถึงเธอ ว่าหากเธอประสบความสำาเร็จเธอจะ

นำาประเทศสู่ความเจริญก้าวหน้า

สมชัย ปิดท้ายว่า หากคุณเป็นนักการเมืองท่ีต้องแข่งขัน 

ก็ต้องถือว่า คุณได้คู่แข่งท่ีจะทำาให้คุณต้องพัฒนาเพื่อเอาชนะใน

สนามเลือกต้ัง “อย่าวิตกจริตจนเสียอาการ”

อืม เห็นจะจริงอย่างกูรูสมชัยว่า ว่าแต่ว่าถ้ามีชื่อ “แพทอง

ธาร” เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยจริงๆ  อยากถามว่า 

“ไทย” พร้อมแล้วใช่ไหมท่ีจะมีนายกฯ อายุ 36-37 ปี!!!

มินน่ีเมาธ์ 

กลัวมากเกิน

เ

แม่แตงโมเชื่อตร.ค้านเป็นคดีพิเศษ

สมชัย ศรีสุทธิยากร

ไม่เห็นด้วย เข้าใจว่าทุกคนหวังดี 

ตอนนี้มอบอำานาจให้ทนายเดชา

จัดการ ตอนนี้ตนเหนื่อย มีอะไร

เข้ามาเยอะไปหมด ทนายจัดการ

ไม่ใช่เรื่องฟ้องร้อง แค่จัดการไม่

ให้มาเกี่ยวข้อง

“ให้รอดูแถลงข่าว แล้ว

จะช็อก ตัวหลักฐานแม่ไม่เห็น  

เห็นว่าสำานวนใหญ่และสูงมาก 

เราควรคิดถึงความเป็นจริง ขุด

ทำาไม มันเสียเวลา เพื่ออะไร คดี

แตงโมไม่ได้มีการฆาตกรรม อาจ

เป็นคดีตกน้ำา ตกเรือ ทะเลาะกัน 

แอลกอฮอล์ เพราะดื่มมาก แก้ว

ใหญ่ ให้คิดในแง่ดีไปก่อน ตอน

น้ีตำารวจช่วยอยู่แล้ว” นางภนิดา

กล่าวและว่า ส่วนเรื่องเครื่องจับ

เท็จ ยังอยากให้มี เพราะอีก 3 

คนยังไม่สารภาพ ยังไม่พูด ปอกับ

โรเบิร์ตพูดแล้ว แต่กระติก, แซน,  

จ๊อบยังไม่ยอมพูดอะไร ว่าเกิดเหตุ

อะไรบนเรือ ขอเขาสารภาพว่าเกิด

อะไรข้ึนบนเรือ  เชื่อว่ารู้เห็น อยู่ใน

เรือแคบๆ คิดว่ามีส่ิงซ่อนเร้นท่ีพูด

ไม่ได้  ต้องมีอะไรท่ีทำาให้เขาไม่พูด 

อะไรท่ีเป็นผลประโยชน์ท่ีเขาไม่

ยอมพูด ท้ังน้ีปอก่อนบวชบอกว่า 

บวชแล้วจะสารภาพท้ังหมด คำาน้ี

ท่ีแม่จำาไว้ และจะดูว่าเขาจะพูด

อะไรหลังบวช”.   

ปีนี้แก้หวยแพงได้ชัวร์

รื้อยี่ปั๊วขายเปลี่ยนมือ
ทำาเนียบรัฐบาล • “อนุชา” ลั่น

นายกฯ กำาชับแก้หวยแพง  ให้

ประชาชนมั่นใจเห็นผลภายใน

ปีนี้ รื้อระบบยี่ปั๊วขายเปลี่ยน

มือ  ยธ.ปล่อยเพลง “อย่า

โอน” รณรงค์คนรู้ทันแก๊งคอล

เซ็นเตอร์

เมื่อวันท่ี 22 มี.ค.65 นาย

อนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประ

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน

จากการเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่า

ท่ีกำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะน้ีคณะ

อนุกรรมการทุกชุดกำาลังทำางาน

กันอยู่ ซ่ึงนายกฯ ก็ได้กำาชับให้

แก้ปัญหาเรื่องน้ีให้ประชาชนให้

ได้ ซ่ึงตนเชื่อว่าต้องแก้ได้อยู่แล้ว  

สลากกินแบ่งรัฐบาลต้องขายได้

ในราคา 80 บาท

“แก้ปัญหาน้ีได้แน่นอน 

ช่วงเดือน พ.ค.น้ีก็จะเป็นช่วงหน่ึง

ท่ีจะเร่ิมต้นเห็นการตรวจสอบท่ี

ชัดเจน เห็นมาตการท่ีจะทำาให้ต่อ

ไปขายเกินราคาไม่ได้ ส่วนปัญหา

ขายแพงท่ีผ่านมา ใครจะต้องรับ

ผิดชอบน้ัน เราไม่ได้มองไปถึงว่า

ใครจะต้องรับผิดชอบ แต่มองว่า

เราจะต้องแก้ปัญหาให้ประชาชน

ให้ได้ ซ่ึงเชื่อว่าปีน้ีน่าจะแก้ไขได้

เรียบร้อย เพราะตอนน้ีเร่ิมเดิน

หน้ากันไปหลายๆ อย่างแล้ว ท้ัง

ในส่วนของการทำางานเชิงรุกและ

ในส่วนของการวางแผนระยะ

ยาวยังไม่มีอะไรเปล่ียนแปลง 

และต่อไปจะไม่ทำาให้หวยเปล่ียน

มือได้” นายอนุชากล่าว 

ก่อนการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) กระทรวง

ยุติธรรมได้นำาเสนอกิจกรรมการ

ประชาสัมพันธ์และสร้างความ

รู้ความเข้าใจการป้องกันภัย

คุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้

ประชาชน โดยได้นำาเสนอเพลง 

“อย่าโอน” ซ่ึงมีศิลปินนักร้องชื่อ

ดังหลายคนมาร่วมขับร้อง จัด

ทำาโดยกองคดีเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ กรมสอบสวนคดี

พิเศษ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า  จากรายงานพบแก๊งคอล

เซ็นเตอร์กำาลังระบาดหนักมา

อย่างต่อเนื่อง สร้างความเสีย

หายให้ประชาชนในวงกว้าง มี

การร้องเรียนจากหลายช่อง

ทางถึงปัญหาดังกล่าว ขอให้

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณา                                             

การการทำางานเร่งติดตาม

แก้ไข และให้ความช่วยเหลือ

ประชาชนเป็นการด่วน เพื่อ

ป้องกันความเสียหายที่จะเกิด

ขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะ

การสูญเสียทรัพย์สินจากการถูก

หลอกลวง ใช้การประชาสัมพันธ์

เชิงรุกให้เข้าใจง่าย เพื่อให้เกิด

การรู้เท่าทัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของ

อาชญากรกลุ่มนี้ พร้อมขอบคุณ

และชื่นชมกระทรวงยุติธรรม  

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และเหล่าศิลปินดารา นักร้อง 

ที่ร่วมมือกันประชาสัมพันธ์และ

สร้างความรู้ความเข้าใจการ

ป้องกันภัยคุกคามจากแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ เพื่อร่วมกันสร้างสังคม

ที่มีความปลอดภัยให้ประชาชน

ผ่านบทเพลง “อย่าโอน” ซึ่งเป็น

แนวคิดที่ดีที่ประชาชนฟังแล้ว

จดจำาได้ง่าย สามารถกระตุ้น

เตือนให้ประชาชนไม่ไปหลง

เชื่อและตกเป็นเหยื่อแก๊งคอล

เซ็นเตอร์ที่โทร.มาหลอกลวง. 

เมื่อวันที่  22 มี.ค.65 ที่

กรมสอบสวน คดี พิเศษ  (ด ีเอส ไอ)  

นายนิติธร  ล้ำาเหลือ  หรือทนาย

นกเขา  พร้อมด้วย น.ส.รสนา  

โตสิตระกูล  ว่าที่ผู้สมัครรับเลือก

ตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.ยื่นหนังสือถึงดี

เอสไอ ขอให้รับคดีการเสียชีวิต

ของ น.ส.นิดา   พัชรวีระพงษ์  

หรือแตงโมเป็นคดีพิเศษ โดย

นางรสนา กล่าวว่า  อยากให้ดี

เอสไอพิสูจน ์ความจริงในคดีของ

แตงโม  เพราะเป็นที่สนใจของ

สังคม  เกี่ยวข้อง กับกระบวนการ 

ยุติธรรม และความปลอดภัยใน

ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่ง พร้อมตั้ง

ข้อสงสัยลักษณะ บาดแผล หลาย

แห่ง รวมทั้งร่องรอยต่างๆ ที่

พบบนร่างกาย  เช่น  บาดแผลที่

ต้นขาขวา  รวมทั้งทำาไมตอนที่

แตงโมตกน้ำา  คนบนเรือไม่ช่วย  

ทำาให้เชื่อได้ว่ามีความจงใจให้

เสียชีวิต  และเล็งเห็นผลถึงการ

เสียชีวิตหรือไม่  อีกทั้งมีบุคคล 

แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่

ของพนักงาน สืบสวนสอบสวน  

หรือพนักงานสืบสวนสอบสวน

ยอมรับการแทรกแซง   รับผล

ประโยชน์ หรือไม่  

ด้านนายนิติธร กล่าวว่า  ตน

ต้ังข้อสงสัยต่างๆ  เช่น  ลักษณะ

บาดแผล  ตรวจคร้ัง ท่ี 2 มี  20  

บาดแผล  นอกจากน้ีบาดแผลท่ี

เกิดข้ึน น้ัน เกิดก่อนหรือหลังการ

เสียชีวิต  ก่อนตกน้ำาหมดสติหรือ

ไม่  เพราะถ้าไม่ช่วยจะเล็งเห็น

ผลให้เสียชีวิต  ท้ังน้ีอย่าเชื่อว่าเป็น

เหตุจมน้ำาอย่างเดียว  จุดพบศพคือ

จุดเกิดเหตุ  ส่ิงท่ีพบในกระเพาะ

อาหารมีความสอดคล้องกับพ้ืน

ผิวใต้น้ำาบริเวณท่ีคาดว่าผู้เสีย

ชีวิตพลัดตกลงไปหรือไม่

พ.ต.ท.สุภัทธ์  ธรรมธนา 

รักษ์  รองอธิบดี ดีเอสไอ  กล่าวว่า   

จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการ คดี

พิเศษ พิจารณา  เพราะเป็นเรื่องท่ี

สังคมให้ความสนใจ

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร                                      

ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 

ไทยโพสต ์• ไม่เห็นด้วยคนนอกมายุ่งเกี่ยว หลังทนายนกเขา-รสนา 

ยื่นดีเอสไอรับเป็นคดีพิเศษ  อยากให้ กระติก-แซน-จ๊อบ สารภาพ  

อาจเป็นคดีทะเลาะกัน เพราะดื่มแอลกอฮอล์มาก  

ครอบครัวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้างไทย มอบช่อดอกไม้ให้กำาลังใจบนเวที 

ภายหลังคุณหญิงสุดารัตน์เปิดใจในโอกาสครบรอบ 30 ปีการทำางานการเมือง ภายใต้ชื่อ “30 ปี สุดารัตน์ 

30 ปีแห่งความภาคภูมิใจได้รับใช้ประชาชน” ท่ีทำาการพรรคไทยสร้างไทย ย่านลาดปลาเค้า 

กล่าวถึงความคืบหน้าทางคดี

ว่า เจ้าหน้าท่ีประชุมติดตามคดี

ทุกวัน แต่ไม่มีประเด็นพิเศษ 

ยังมีหลักฐานบางรายการท่ีอยู่

ระหว่างตรวจวิเคราะห์ รวม

ถึงผล ชัน สูตรจากสถา บัน

นิติวิทยาศาสตร์ โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะ

นำามาพิจารณาประกอบแนวทาง

การสืบสวนสอบสวนด้วย คาด

ใช้เวลาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ 

ขณะท่ีในวันท่ี 23  มี.ค.น้ีครบ

กำาหนดการรายงานตัวของ

นายตนุภัทร หรือปอ และนาย

โรเบิร์ต ผู้ต้องหาในคดีการเสีย

ชีวิตของนางสาวนิดาหรือแตงโม 

ตามเงื่อนไขการประกันตัวในช้ัน

พนักงานสอบสวน ซ่ึงมีกำาหนด

นัดรายงานตัวในเวลา 09.00 น. 

ท่ี สภ.เมืองนนทบุรี

นางภนิดา  ศิระยุทธโยธิน  

มารดาของแตงโม  แถลงถึงกรณี

ที่มีการยื่นเรื่องให้ดีเอสไอตรวจ

สอบทางคดีว่า มั่นใจตำารวจทุก

ท่านว่าทำางานอย่างละเอียด

รอบคอบ ตนเกรงว่าถ้าคนอื่น

มายุ่งคดีจะทำาให้ยุ่งเหยิง ซึ่งตน

US ดักคอ

โครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสำาคัญอย่างต่อเนื่อง โดย

ใช้อาวุธท่ีมีความแม่นยำาสูงและกระสุนวัตถุ

ระเบิดตามอำาเภอใจ

เมืองท่ามาริอูโปลในภาคใต้เป็นเป้า

หมายท่ีโดนรัสเซียถล่มอย่างหนักจนกลาย

สภาพเป็นซากปรักหักพังมีศพหลายศพนอน

อยู่บนถนน แต่ในวันจันทร์ มีรายงานว่ารัสเซีย

เพ่ิมการโจมตีเมืองคาร์คิฟ เมืองใหญ่อันดับ

สองของยูเครนหนักหน่วงข้ึนด้วย

ท่ีกรุงวอชิงตัน ประธานาธิบดีโจ ไบ

เดน กล่าวต่อท่ีประชุมโต๊ะกลมผู้บริหารธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

กำาลังหลังพิงฝาแล้ว และตอนน้ีปูตินกำาลังพูด

ถึงสถานการณ์ใหม่ท่ีเขาจัดฉากข้ึน ซ่ึงรวมถึง

การอ้างว่าอเมริกามีอาวุธชีวภาพและอาวุธ

เคมีอยู่ในยุโรป ซ่ึงไม่เป็นความจริง

“พวกเขายังบอกอีกว่า ยูเครนมีอาวุธ

ชีวภาพและเคมีอยู่ในยูเครน ซ่ึงเป็นสัญญาณ

ท่ีชัดเจนว่าเขากำาลังพิจารณาจะใช้อาวุธท้ัง

สองชนิดน้ี” ผู้นำาสหรัฐกล่าวโดยไม่ได้แสดง

หลักฐานประกอบ เขาย้ำาด้วยว่า หากรัสเซีย

ใช้อาวุธดังกล่าวจะทำาให้โลกตะวันตกตอบโต้

อย่างรุนแรง “ปูตินรู้ว่าจะเกิดผลลัพธ์รุนแรง

ตามมาเพราะแนวร่วมนาโตท่ีเป็นเอกภาพ” 

คำาเตือนของไบเดนสะท้อนคำากล่าว

ของเจ้าหน้าท่ีในรัฐบาลสหรัฐและชาติ

พันธมิตรเมื่อต้นเดือนน้ี ท่ีกล่าวหารัสเซียว่า

แพร่กระจายคำากล่าวอ้างท่ีไม่มีข้อพิสูจน์ ว่า

ยูเครนซุกซ่อนโครงการอาวุธเคมีและชีวภาพ

ท่ีได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐ เพื่อเตรียม

ใช้เป็นข้ออ้างสำาหรับการโจมตีด้วยอาวุธเคมี

ชีวภาพของรัสเซียเอง 

ไบเดนยังกล่าวในเวทีเดียวกันด้วยว่า 

เขาเคยเตือนปูตินเรื่องการตอบโต้ของสหรัฐ 

หากรัสเซียโจมตีไซเบอร์ต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

ท่ีสำาคัญของสหรัฐ ระหว่างท่ีท้ังคู่พบกันท่ีนคร

เจนีวาเมื่อปีท่ีแล้ว 

อีกด้านหน่ึง อีกอร์ โคนาเชนคอฟ 

โฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซีย แถลงท่ีกรุง 

มอสโกเมื่อวันจันทร์ว่า ศูนย์การค้าในกรุง

เคียฟท่ีโดนโจมตีด้วยอาวุธนำาวิถีระยะไกล

เมื่อคืนวันอาทิตย์และยูเครนรายงานว่าคน

เสียชีวิตอย่างน้อย 8 คนน้ัน ถูกใช้เป็นสถาน

ท่ีเก็บระบบยิงจรวดแบบหลายลำากล้อง เขายัง

กล่าวหายูเครนอีกว่า ยังคงใช้โครงสร้างพ้ืน

ฐานของพลเรือนเป็นโล่กำาบังระบบปืนใหญ่

และระเบิดท่ีใช้โจมตีทหารรัสเซีย 

โฆษกรัสเซียยังนำาภาพถ่ายทางอากาศ

การระเบิดมาเผยแพร่ และว่า จัตุรัสใกล้

กับอาคารศูนย์การค้าสูง 10 ช้ันถูกใช้เก็บ

และบรรจุกระสุนสำาหรับระบบมิสไซล์ โดยมี

ภาพของรถทหารขับอยู่ใกล้กับอาคารหลังน้ี 

นอกจากน้ันยังมีภาพถ่ายกลางคืนเผยให้เห็น

การระเบิดขนาดใหญ่จากดาดฟ้าของอาคาร

ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่ในอาคารใกล้กับ

ศูนย์การค้าท่ีกระจกหน้าต่างแตกกระจาย

เพราะแรงระเบิดกล่าวกันว่า พวกเขาเห็น

เคร่ืองยิงจรวดแบบเคล่ือนท่ีอยู่ใกล้กับ

ศูนย์การค้าน้ีหลายวันก่อนเกิดเหตุ 

โคนาเชนคอฟกล่าวว่า ภาพถ่ายทาง

อากาศของกองทัพรัสเซียพิสูจน์อย่างชัดเจน

ว่า ระบอบชาตินิยมของเคียฟใช้อาคาร

พลเรือนเป็นท่ีต้ังสำาหรับระบบปืนใหญ่และ

จรวด

ท่ีกรุงบรัสเซลส์ การประชุมรัฐมนตรี

ต่างประเทศชาติสมาชิกสหภาพยุโรป (อี

ยู) เมื่อวันจันทร์ ยังคงหาความเห็นพ้องกัน

ไม่ได้ว่ายุโรปควรจะคว่ำาบาตรพลังงานของ

รัสเซียหรือไม่อย่างไร โดยเยอรมนีช้ีว่ายุโรป

ต้องพ่ึงพาน้ำามันจากรัสเซียมากเกินกว่าจะใช้

มาตรการปิดล้อมด้านพลังงาน

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของ

ยูเครน ซ่ึงยืนกรานจะไม่ยอมจำานน เรียกร้อง

อีกคร้ังเมื่อวันจันทร์ให้ปูตินพูดคุยสันติภาพกับ

เขาโดยตรง ตัวเขาพร้อมจะพบกับผู้นำารัสเซีย

ในทุกรูปแบบเพื่อหารือยุติสงครามคร้ังน้ี รวม

ถึงการหารือเก่ียวกับสถานะของแคว้นไครเมีย

ท่ีรัสเซียยึดครองไว้ และสถานะของโดเนตสค์                                                         

และลูกานสค์ในภาคตะวันออกท่ีรัสเซียหนุน

หลังอยู่ 

“ในการพบกันคร้ังแรกกับประธานา             

ธิบดีรัสเซีย ผมพร้อมจะหารือประเด็นเหล่าน้ี” 

เขากล่าวกับสำานักข่าว Suspilne ของยูเครน 

โดยบอกว่าอย่างน้อยการพูดคุยส่วนหน่ึงอาจ

ช่วยยุติสงครามน้ีได้ 

รายงานเอเอฟพีกล่าวว่า ถึงแม้เซเลน

สกีจะส่งสัญญาณว่าพร้อมจะคุยเรื่องสถานะ

ของ 3 ดินแดนน้ี แต่เขาเคยยืนกรานมา

ตลอดว่าท้ังสามดินแดนน้ีเป็นของยูเครนท่ีจะ

ไม่มีวันยอมยกให้รัสเซีย และการทำาข้อตกลง

สันติภาพใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง 

“ประวัติศาสตร์” จะต้องผ่านการลงประชามติ

ของชาวยูเครนก่อน.

คลอดมาตรการ

ให้ระดมความคิดเพื่อหามาตรการช่วยเหลือ

พ่ีน้องประชาชนโดยเร่งด่วน ซ่ึงต้องทยอย

ดำาเนินการเพ่ิมเติมจากมาตรการต่างๆ ท่ีรัฐ

ได้ออกไปแล้ว และยังใช้อยู่ในขณะน้ี ดังน้ัน

เราต้องหาวิธีการใหม่ๆ เพ่ิมเติม บางอันต้อง

ต่อยอดของเดิมของเก่า ฉะน้ันส่ิงท่ีได้เห็น

ชอบไปแล้ว และจะเร่ิมดำาเนินการได้ต้ังแต่

เดือน พ.ค.จนถึงเดือน ก.ค.น้ี อย่างน้อย 10 

มาตรการ และขอทีละ 3 เดือนก่อนได้หรือไม่ 

เพราะต้องดูงบประมาณและสถานการณ์ไป

ด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว 

นายกฯ กล่าวถึง 10 มาตรการว่า 

ประกอบด้วย 1.การเพ่ิมเงินช่วยเหลือเพื่อซ้ือ                                                                                

ก๊าซหุงต้มสำาหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

3.6 ล้านคน โดยเพ่ิมเงินจากเดิม 45 บาท 

เป็น 100 บาทต่อเดือน 2.ส่วนลดซ้ือก๊าซ                       

หุงต้มเดือนละ 100 บาท สำาหรับผู้ค่าหาบเร่

แผงลอยท่ีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประมาณ 

5,500 คน 3.ช่วยเหลือค่าน้ำามันให้กับผู้ขับข่ี         

มอเตอร์ไซค์รับจ้างท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับกรม

การขนส่งทางบก 157,000 คน โดยช่วยลด

ค่าใช้จ่ายน้ำามันแก๊สโซฮอล์ 250 บาทต่อเดือน 

และขอให้กรมการขนส่งทางบกกำากับราคา

การให้บริการเพื่อให้พ่ีน้องประชาชนท่ีต้องใช้

บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมีค่าใช้จ่ายเดินทาง

เท่าเดิม 4.คงราคาขายปลีกผู้ท่ีใช้ก๊าซ NGV ไว้

ท่ี 15.59 บาทต่อกิโลกรัม 5.ผู้ขับข่ีแท็กซ่ีมิเตอร์ 

ภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน สามารถ

ซ้ือก๊าซได้ในราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัม

6.ช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าท่ีจะเพ่ิมข้ึนสำา

หรับผู้ท่ีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดย

ลดค่าเอฟทีลง 22 สตางค์ต่อหน่วยในช่วงเดือน 

พ.ค.-ส.ค. 7.ตรึงราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลท่ี 

30 บาทต่อลิตร ไปจนถึงส้ินเดือน เม.ย. หลัง

จากน้ันรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนท่ีราคา

น้ำามันดีเซลปรับเพ่ิมข้ึนคร่ึงหน่ึง และเมื่อถึง

เวลาน้ันถ้าอ้ันไม่ไหวจริงๆ ก็ต้องเพ่ิมจากท่ี

ช่วยคร่ึงหน่ึงท่ีเพ่ิมไป 8.กำากับดูแลการปรับ 

ราคาก๊าซหุงต้มในช่วงต้ังแต่เดือน เม.ย.-มิ.ย. 

โดยใช้กองทุนน้ำามันเข้าไปช่วยลดผลกระทบ

จากการปรับราคาให้ไม่ข้ึนสูงเกินไป 9.ลด 

อัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างท่ีอยู่

ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จาก 5% 

เหลือ 1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถ

มีกำาลังในการใช้จ่าย และผู้ประกอบการ

สามารถมีสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนในการดำาเนิน

ธุรกิจในช่วงถัดไป และ 10.ลดอัตราเงินสมทบ 

ผู้ประกันตนมาตรา 39 จาก 9% เหลือ 1.9% 

และลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตน

มาตรา 40 ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือน 

“อันน้ีก็ใช้เงินไปเยอะพอสมควร ราย

ได้ก็ลดลง ก็ขอให้เห็นใจรัฐบาลด้วยก็แล้วกัน 

ตอนน้ีเราพุ่งเป้าไปท่ีคนท่ีเดือดร้อนท่ีสุดก่อน 

ท่ีเหลือก็ช่วยกันกับรัฐบาลไปด้วย นึกถึงคนท่ี

ยากจนลำาบากก่อน” นายกฯ ระบุ 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ยังได้ส่ังการให้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง

พาณิชย์ ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือ

พ่ีน้องเกษตรกรให้ได้มากท่ีสุดก่อนเข้าสู่ฤดูการ

เพาะปลูก โดยเน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศ 

และให้กระทรวงการต่างประเทศประสานงาน

กับประเทศต่างๆ ในการจัดหาปัจจัยการผลิต

ท่ีจำาเป็นเข้าประเทศด้วย โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เรื่องปุ๋ย อาหารสัตว์ ท่ีเราพ่ึงพาต่างประเทศ

จำานวนมาก และส่ิงท่ีต้องมองระยะยาวว่า

จะทำาอย่างไรกับเรื่องปุ๋ย ทำาอย่างไรจะผลิต

ในประเทศได้บ้าง และทำาอย่างไรจะมีแม่ปุ๋ย 

รัฐบาลพยายามจะทำาทุกอย่างให้คงสภาพดี

ท่ีสุด เดือดร้อนน้อยท่ีสุด แต่ถ้าใช้งบประมาณ

ทุ่มลงไปท้ังหมดอย่างอ่ืนก็จะไปหมด โดย

ต่อจากน้ีไปกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องจะเร่งออกมาตรการท้ังหมดท่ีกล่าว

มา ท้ังน้ีต้องให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อ

บังคับต่างๆ รวมท้ังนำาเสนอ ครม.เพื่อพิจารณา

และอนุมัติเป็นการเร่งด่วน 

“วันน้ีเราดูท้ัง 2 ทาง สุขภาพก็ดู และ

ดูเรื่องสงครามเข้าไปอีก เท่ากับโดนสองเด้ง 

ผมขอย้ำาว่ารัฐบาล ทุกกระทรวงทุกหน่วยงาน

เราทำางานอย่างหนัก เพื่อวางแผนช่วยเหลือ

พ่ีน้องประชาชนให้ได้มากท่ีสุด ต้องเข้าใจคำา

ว่าให้ได้มากท่ีสุดตามขีดความสามารถท่ีเรา

มีอยู่ เราไม่อยากท้ิงใครไว้ข้างหลัง และเรา

ต้องเร่งเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีวาง

ไว้ท้ังระยะส้ัน  ระยะกลาง และระยะยาว” 

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวอีกว่า ในเรื่องการ

ค้าการลงทุนของต่างประเทศ การเปิดประเทศ 

การท่องเท่ียวระยะต่อไป ส่ิงเหล่าน้ีจะกระตุ้น

เศรษฐกิจ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ รวมถึง

ช่วยลดภาระแบ่งเบาค่าครองชีพต่างๆ ของ

ประชาชน และการแก้ปัญหาหน้ีสินให้กับ

ประชาชนโดยเร็วท่ีสุด รัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังใช้

เงินอย่างเดียว  ได้ทำาเรื่องน้ีมาโดยตลอด ถึง

ได้เกิดโครงการอีอีซีข้ึนมา และมีโครงการอื่นๆ 

ตามมาอีก ฉะน้ันขอฝากพ่ีน้องประชาชน  ฝาก

สื่อด้วยทำาความเข้าใจด้วย เศรษฐกิจไทยวัน

หน้าจะเดินได้อย่างไร และพ่ีน้องประชาชน

ก็ยังเดือดร้อนกันอยู่มาก และวันน้ีส่ิงท่ีหารือ

มากท่ีสุดคือการแก้ปัญหาหน้ีสินท่ีมีปัญหาติด

ค้างข้อกฎหมายต่างๆ มากมาย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำา

สำานักนายกฯ กล่าวว่า ท่ีประชุม ครม.ยังเห็น

ชอบแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงาน

ภาครัฐ โดยอนุมัติเป็นหลักการให้หน่วยงาน

ราชการดำาเนินการลดการใช้พลังงาน 20% 

ในช่วงคร่ึงปีหลังของปีงบประมาณ 2565 

ต้ังแต่ เม.ย.-ก.ย.2565 โดยแนวปฏิบัติลด

การใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ จะให้จัดต้ัง

คณะทำางานลดใช้พลังงาน โดยมีหัวหน้าส่วน

ราชการเป็นประธาน และจัดทำาแผนปฏิบัติการ

ลดการใช้พลังงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่าง

น้อย 20% ให้ชัดเจน รวมถึงพัฒนามาตรการ

ลดใช้พลังงานให้เข้มข้นข้ึนหรือยืดหยุ่นตาม

ความเหมาะสม ซ่ึงมาตรการท่ีปฏิบัติได้ทันที 

เช่น เครื่องปรับอากาศกำาหนดเวลาเปิด-ปิด 

08.30-16.30 น. ต้ังอุณหภูมิ 25-26 องศา 

ล้างแอร์ทุก 6 เดือน, ใช้หลอดไฟแอลอีดี, ลิฟต์

อาจให้หยุดเฉพาะช้ันคู่/ค่ี, รณรงค์การใช้บันได, 

เลือกใช้รถยนต์ให้เหมาะสมกับสภาพการเดิน

ทางและจำานวนผู้เดินทาง และการประชุม

ออนไลน์ การจัดส่งเอกสารทางอีเมล เป็นต้น

สำาหรับมาตรการระยะยาวให้อาคาร

ของรัฐท่ีเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ก่อน

ปีงบประมาณ 65 ประมาณ 800 แห่ง เร่ง

ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ไม่ให้

เกินค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงานภายใน

ปีงบประมาณ 66 เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่การ

จัดการอาคารของเอกชนท่ีเข้าข่ายเป็นอาคาร

ควบคุม นอกจากน้ียังให้นำามาตรการบริษัท

จัดการพลังงาน (ESCO) สำาหรับหน่วยงานภาค

รัฐมาใช้ โดยหน่วยงานภาครัฐต้องรายงานผล

การประหยัดพลังงาน เพื่อกระทรวงพลังงาน

จะได้รายงานผลต่อ ครม.ต่อไป ซ่ึงคาดว่าจะ

ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 120 ล้านหน่วย และ

ลดการใช้น้ำามันเช้ือเพลิงได้ 12 ล้านลิตร คิด

เป็นมูลค่า 1,020 ล้านบาท ลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 67,075 ตัน ในส่วน

ของการกำากับดูแลอาคารของรัฐท่ีเข้าข่ายเป็น

อาคารควบคุม  คาดว่าจะลดการใช้ไฟฟ้า 

174.45 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่า 872.25 ล้าน

บาท และการดำาเนินงานตามมาตรการ ESCO 

จะลดการใช้ไฟฟ้า 1,058.33 ล้านหน่วย คิดเป็น

มูลค่า 5,291.65 ล้านบาท 

“นายกฯ ยังกำาชับส่วนราชการกำาหนด

ตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน พร้อมขอข้าราชการให้ปรับ

เปล่ียนพฤติกรรมเพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีดีแก่

ประชาชนด้วย” นายธนกรกล่าว. 

นนทบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำานักงาน

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ที่ประชุม ป.ป.ช.ชุดใหญ่ 

พิจารณากรณีการกล่าวหา น.ส.ปารีณา 

ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 

ปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ

ต่อ ป.ป.ช. จากการไต่สวนพบว่า น.ส.ปา

รีณาแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

ผิดจากข้อเท็จจริง 2 รายการ ได้แก่ กรณี

ยื่นรายการทรัพย์สินอื่นเป็นพระเครื่องผิด

รุ่นจากที่แจ้งต่อ ป.ป.ช. โดย น.ส.ปารีณา

แจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า ครอบครองพระสมเด็จ

บางขุนพรหม มูลค่า 2.5 ล้านบาท แต่จาก

การตรวจสอข้อเท็จจริงพบว่า พระเครื่อง

ดังกล่าวประเมินค่าได้ประมาณ 2-3 แสน

บาทเท่านั้น และกรณีรายการเงินให้กู้ยืม

ที่ น.ส.ปารีณาแจ้ง ป.ป.ช.ว่า ทำาสัญญาเงิน

กู้ 7-8 ล้านบาท แต่เมื่อตรวจสอบพบว่า

สัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นเท็จ เพราะไม่ได้มี

การกู้เงิน ป.ป.ช.จึงมีมติชี้มูลความผิด น.ส.ปา

รีณาจงใจแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอัน

เป็นเท็จ และปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบ 

ถือเป็นผู้ความผิดทางอาญา เนื่องจากขัดคำา

สั่งเจ้าพนักงาน โดยให้ส่งเรื่องต่อศาลฎีกา

ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง พิจารณา

ตัดสิทธิการห้ามดำารงตำาแหน่งทางการเมือง

ใดๆ การพ้นจากตำาแหน่ง ส.ส.และตัดสิทธิ

การใช้สิทธิเลือกตั้ง.

ปปช.ฟันซ้ำา‘ปารีณา’แจ้งทรัพย์สินเท็จ

แจ้งวัฒนะ • ที่ประชุมคณะกรรมการ การ 

เลือกตั้ง  มีมติยกคำาร้องกรณีเรื่องร้องเรียน 

พล.ต.ท.คำารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผู้สมัคร

นายกองค์การ บริหาร ส่วน จังหวัด  (นายก 

อบจ.)  ปทุมธานี เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการ

หาเสียงเกินความเป็นจริง โดยมีนายอดิศร 

เพียงเกษ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ขึ้นปราศรัย

หาเสียงให้ร้ายใส่ความด้วยถ้อยคำาอันเป็น

เท็จ เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้ยื่นคำาร้องคัดค้านการ

เลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี และ ส.อบจ.

ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 ใจความระบุ

ว่า พล.ต.ท.คำารณวิทย์ ผู้สมัครนายก อบจ.

ปทุมธานี (หมายเลข 2)  และผู้สมัคร ส.อบจ.

ปทุมธานี กลุ่ม “คนรักปทุม” ได้กระทำาผิด 

พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ในการปราศรัยหาเสียง

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 13  ธ.ค.63 ซึ่งนโยบาย

ที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นการหลอกลวง

ประชาชน อยู่นอกอำานาจหน้าที่ของ อบจ.

ยกคำาร้อง ‘บิ๊กแจ๊ด’ ปมหาเสียงเกินความจริง
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4 บทความ

ทยโพสต อิสรภาพแหงความคิด การประชุม ครม.เม� อ

วันอังคาร พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เปนประธาน กอนเริ่มการประชุม 

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไดนํา 

ครม.อวยพรวันคลายวันเกิดอายุครบ 

68 ป พล.อ.ประยุทธ พรอมมอบ

แจกันดอกไม โดย พล.อ.ประวิตร

อวยพรวา “ขอใหนายกฯ มีความ

สุข มีสุขภาพแข็งแรง ตอสูแกปญหา

เพ� อประเทศชาติ” พล.อ.ประยุทธใน

วัย 68 ป ถือวาผานมรสุมและความ

ทาทายในชีวิตมามากมาย ตั้งแตทํา

รัฐประหารเม� อ 22 พ.ค.57 ขณะที่

สังคมไทยกําลังแตกแยกเปน 2 ขั้ว 

ตอมาเผชิญกับการระบาดไวรัสโค

วิด-19 และยังมาเจอสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซ้ําเติมเศรษฐกิจ

ใหตกต่ําลงอีก เปนวิกฤตซอนวิกฤต โดนสองเดง สวนปญหา

การเมืองก็ตองตามแกทั้งศึกภายในรัฐบาลและภายนอก ขณะที่

ฝายตรงขามจองโคนลมมาตลอด แต พล.อ.ประยุทธก็ยังประคอง

ตัวมาไดเร� อยๆ สวนหนึ่งเพราะฝายที่อยูตรงขาม พล.อ.ประยุทธ 

ก็ไมใชตัวเลือกที่ดีกวา สังคมไทยจึงอยูแบบอึมครึมไปแบบนี้...•

ภายหลัง อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร ชินวัตร  บุตรสาว นาย

ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ประกาศตัวเปนหัวหนาครอบครัว

เพ� อไทย (พท.) จะทําให พท.ชนะเลือกตั้งแบบแลนดสไลด 14 

ลานเสียงเพ� อจัดตั้งรัฐบาล ไมใชเร� องงายอีกตอไปแลว ซึ่งพื้นที่

ภาคอีสานซึ่งที่มีจํานวน ส.ส.เขตมากที่สุด (132 คน) แตตอน

นี้มีพรรคการเมืองมาแบงคะแนนจากฐานลูกคากลุมเดียวกัน

ที่เดนๆ คือ พรรคไทยสรางไทย กับ พรรคกาวไกล แม อุงอิ๊ง 

เปนทายาททักษิณ จะทําใหคนที่ยังรักทักษิณเลือก พท. แตการ

ทําพรรคการเมืองใหเปน ครอบครัวชินวัตร และภาพที่ นพ.ชล

น�าน ศรีแกว หัวหนา พท.โคงคํานับอุงอิ๊ง ในโซเชียลมีเดีย

วิจารณการสนั่นวา “หัวหนาครอบครัว” ใหญกวาหัวหนาพรรค 

เหมือนบริษัทครอบครัวที่ลูกเถาแกใหญกวา CEO ทําให คนรุน

ใหม ไมโอเคกับ พท.เทาไหร และการที่ทักษิณหนุนลูกสาวลงมา

ลุยการเมืองเอง เทากับเทหมดหนาตัก หวังจะกลับบานแบบเทๆ 

อีกครั้ง ฝายตรงขามก็จะตามบดขยี้ 

ตระกูลชินวัตร อยางหนักหน�วง 

สวนคนกลางๆ ที่ไมอยากเห็นความ

ขัดแยงซ้ํารอยเดิมอีกก็จะไมแฮปป

ดวย...• 

ที่น�าจับตาคือ พรรคไทยสราง

ไทย ที่มี คุณหญิงสุดารัตน เกยุรา

พันธุ เปนประธานพรรค ไดเปดใจ

ภายใตช� อ “30 ปสุดารัตน 30 ปแหง

ความภาคภูมิใจไดรับใชประชาชน” 

โดยมีบุคคลสําคัญที่เคยรวมงาน

ทางการเมืองรวมแสดงความยินดีคับคั่ง นายสุธา ชันแสง อดีต 

รมว.การพัฒนาสังคมฯ เชียรกันตรงๆ วา “คุณหญิงสุดารัตนคือ

นารีขี่มาขาวตัวจริง และเช� อมั่นวาเปนนายกฯ คนตอไป”  เม� อ

ถามถึงการประกาศตัวของอุงอิ๊ง คุณหญิงสุดารัตน บอกเพียงวา 

“ขอใหกําลังใจเทานั้น ไมขอวิพากษวิจารณในเร� องนี้” ถือเปนการ

สงวนทาทีอยางมีชั้นเชิง ทั้งที่ความจริงแลว พท.-อุงอิ๊ง คือคู

แขงโดยตรงของ สุดารัตน ในพื้นที่ภาคอีสาน แตไทยสรางไทย

ออกตัวกับประชาชนในพื้นที่วาเปนแนวรวมหรือ สินคาประเภท

เดียวกัน และการที่ไทยสรางไทยมาตัดคะแนนเพ� อไทย ยิ่งทําให

พรรคการเมืองที่เคยไดคะแนน ส.ส.เขต อันดับ 2-3 มีโอกาสขยับ

ขึ้นมาที่หนึ่งอีกดวย ดังนั้นโอกาสที่เพ� อไทยจะแลนดสไลดจึงได

แคฝน...•

การเสียชีวิตของ ดาราสาวแตงโม-น.ส.นิดา  พัชรวีระ

พงษ  ผานมา 1 เดือน ยังไมมีขอสรุปวาเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ

หรือฆาตกรรม ลาสุด  นายนิติธร  

ล้ําเหลือ  หรือ ทนายนกเขา  พรอม

ดวย น.ส.รสนา  โตสิตระกูล  วาที่ผู

สมัครผูวาฯ กทม.ย� นหนังสือถึงกรม

สอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  ขอให

ดีเอสไอรับเปนคดีพิเศษ  โดยมอง

วา “มีความจงใจใหเสียชีวิต  และ

เล็งเห็นผลถึงการเสียชีวิตหรือไม 

อีกทั้งมีบุคคล แทรกแซงการปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงาน สืบสวนสอบสวน 

หรือยอมรับการแทรกแซง  รับผล

ประโยชน หรือไม “ แตงานนี้ดีเอสไอก็

ชวยอะไรไมไดมากหรอก เพราะพยานหลักฐานหายไปแทบหมด

แลว ทําไดแคดูเอกสารจากตํารวจ หรือ “นิยายสอบสวน” แม

จะลงไปสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก็ไมเหมือน

ไดเห็นพยานหลักฐานตั้งแตเกิดเหตุ ดังนั้นการแกปญหาตองทําที่

ตนทาง ดวยการปฏิรูปตนทางกระบวนการยุติธรรมโดยใหหน�วย

งานอ� น โดยเฉพาะอัยการ ฝายปกครอง และหน�วยงานพิสูจน

หลักฐาน เขาไปตรวจสอบพยานหลักฐานตั้งแตเกิดเหตุ เพ� อไมให

มีการทําลายพยานหลักฐาน หากไมปฏิรูปโครงสรางที่ลาหลัง เม� อ

มีเหตุซ้ํารอยก็ตองมาเรียกรองประเด็นเดิมๆ ซ้ําซากอีก...•

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ 

ไ

เปนพระเน้ือผงทรงสามเหล่ียม มีรูปแบบพุทธศิลป ดังน้ี 

ดานหนาเปนพระศรีศากยสิงห หรือพระศรีอริยเมตไตรยเขา

สูยุคกึ่งพุทธกาล มีนาคพันพระอุระ หมายถึง ไตรภูมิ เลข 9 

หมายถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สวนเลข 10 หมายถึง พระทศพล

ญาณ, พญาครุฑ หมายถึง ครุฑที่ดูแลชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย ทรงตบะบารมี อํานาจ ทําใหเกิดความสงบ รมเย็น เปน

สัญลักษณแหงแผนดิน, รูปจักร หมายถึง จัดสรางขึ้นในสมัย

ราชวงศจักรี.

พระพลังแผนดิน

ศ.ดร.ไชยันต ไชยพร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

นายนิติธร  

ล้ําเหลือ  

ถาบันพระมหากษัตริยของอังกฤษมีพระราชภารกิจ

ตางๆ ตามกฎหมาย (legal duties) ที่ตองปฏิบัติ รวม

ทั้งการปฏิบัติพระราชภารกิจในพระราชพิธีตางๆ 

(ceremonial) และการเปนตัวแทนของประเทศในตําแหน�ง

ประมุขของรัฐ ซึ่งในกรณีของการเปนตัวแทน ถาเปรียบเทียบกับ

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปจจุบัน ไดแก มาตรา ๓ 

“อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรง

เปนประมุขทรงใชอํานาจนั้นผานรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล 

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ”

ตัวอยางของการใชอํานาจดังกลาวตามกฎหมายของ

อังกฤษ ไดแก รางกฎหมายจะประกาศใชไดนั้นจะตองไดรับ

พระบรมราชานุญาต (Royal assent) จากองคพระมหากษัตริย

หรือสมเด็จพระราชินีนาถ โดยทรงลง

พระปรมาภิไธย หรือในกรณีของการแตง

ตั้งผูดํารงตําแหน�งราชการ ไมวาจะเปน

ขาราชการการเมืองหรือขาราชการประจํา 

หรือในกรณีของการยุบสภาผูแทนราษฎร 

เปนตน

นักวิชาการอังกฤษอธิบายวา เพราะ

สถาบันพระมหากษัตริยเปนสวนหนึ่งของ

กลไกทางกฎหมายของรัฐบาล จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่องคพระมหากษัตริยจะ

ตองทรงพรอมเสมอที่จะปฏิบัติพระราช

ภารกิจตางๆ ดังกลาวได แตอยางไรก็ตาม 

นักวิชาการอังกฤษตระหนักดีวา องคพระ

มหากษัตริยทรงเปน “มนุษย” (human) 

จึงยอมมีชวงเวลาที่ทรงบริหารพระราช

ภารกิจไมได จะดวยทรงพระประชวรหรือ

ทรงไมประทับอยู (illness or absence) จึง

ทําใหการที่องคพระมหากษัตริยจะตองทรง

พรอมเสมอที่จะปฏิบัติพระราชภารกิจตางๆ 

ดังกลาวนั้นยอมเปนไปไมได

และดวยเหตุผลดังกลาวนี้เองที่ 

Sir David Keir ไดกลาวไวในตํารา “The 

Constitutional History of Modern Britain 

since 1485” (1966) วา “กฎหมาย

จําเปนจะตองหา…กลไกตางๆ เพ� อการ

ประนีประนอมสิ่งที่ดํารงอยูในฐานะที่เปน

หลักการนามธรรมที่ผูกติดอยูกับสถานะ

ขององคพระมหากษัตริยกับความไม

สะดวกในทางปฏิบัติ อันเปนผลมาจากขอ

เท็จจริงที่วา ผูดํารงตําแหน�งนี้เปนมนุษย

ที่อาจมีความเปนไปไดที่จะมีโอกาสที่จะไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได”

“กลไก” ที่ Sir David Keir กลาวถึง

นี้คือ กลไกในกฎหมายรัฐธรรมนูญและ

แบบแผนการปฏิบัติตามประเพณีการปกครองที่จะทําใหแน�ใจได

วา การบริหารพระราชภารกิจนี้ดําเนินไปอยางตอเน� อง ในยาม

ที่องคพระมหากษัตริยทรงบริหารพระราชภารกิจไมได ไมวาจะ

ดวยเหตุใดก็ตาม

กอนหนา ค.ศ.๑๙๓๗ อังกฤษออกกฎหมายเกี่ยวกับผู

สําเร็จราชการแทนพระองคเปนกรณีเฉพาะเปนครั้งๆ ไป แต

เม� อถึง ค.ศ.๑๙๓๗ อังกฤษออกพระราชบัญญัติวาดวยผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคที่เรียกวา “the Regency Act 1937” ซึ่ง

เปนกฎหมายที่ออกมาในสมัยที่อังกฤษเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เปนการปกครองที่พระมหากษัตริยทรงมีอํานาจจํากัดโดยรัฐสภา

มาแลวเปนเวลาอยางนอย ๒๔๙ ป (ถานับตั้งแตการปฏิวัติอัน

รุงโรจน-the Glorious Revolution 1688) โดยวัตถุประสงคใน

การออกกฎหมายนี้ก็เพ� อมุงที่จะวางระเบียบขอบังคับที่ครอบคลุม

ตอเง� อนไขทั้งหมดที่องคพระมหากษัตริยอาจจะทรงบริหารพระ

ราชภารกิจไมได

และดังที่กลาวไปแลววา กอนหนากฎหมายฉบับนี้อันเปน

กฎหมายที่พยายามจะกําหนดใหมีเนื้อหาที่กวางขวางครอบคลุม

กรณีตางๆ ที่องคพระมหากษัตริยจะทรงบริหารพระราชภารกิจ

ไมได อังกฤษใชวิธีออกกฎหมายกําหนดการแตงตั้งผูสําเร็จ

ราชการแทนพระองคเปนกรณีๆ ไป

หลัง ค.ศ.๑๙๓๗ อังกฤษบังคับใชกฎหมายฉบับนี้ตอมา

เปนเวลาเกือบ ๗๐ ป โดยครอบคลุมสองรัชสมัยขององคพระ

มหากษัตริยของอังกฤษ นั่นคือ พระเจาจอรจที่หก (๑๑ ธันวาคม 

๑๙๓๖-๖ กุมภาพันธ ๑๙๕๒) และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิ

ซาเบธที่ ๒ (๖ กุมภาพันธ ๑๙๕๒-ปจจุบัน) และมีการแกไขเพิ่ม

เติมกฎหมายนี้ ๒ ครั้ง นั่นคือ ในป ค.ศ.๑๙๔๓ และ ค.ศ.๑๙๕๓

กอนที่จะไดกลาวถึงกรณีการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคในประวัติศาสตรของอังกฤษในชวงกอนหนาที่

อังกฤษจะมีพระราชบัญญัติวาดวยผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

“the Regency Act 1937” ผูเขียนจักไดกลาวถึงสถานการณ

เง� อนไขในปจจุบันของอังกฤษที่สงผลใหนักวิชาการดานกฎหมาย

รัฐธรรมนูญหันมาสนใจศึกษาประเด็นการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคในขณะนี้

ณ เวลานี้ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ ทรงมีพระ

ชนมายุกวา ๙๐ พรรษา และองครัชทายาทคือเจาฟาชายชารลส 

(Prince of Wales) ทรงมีพระชนมายุกวา ๗๐ พรรษา และหาก

สมเด็จพระราชินีนาถฯ ทรงเจริญพระชนมายุเฉกยิ่งยืนนานเชน

เดียวกับสมเด็จพระราชมารดาของพระองค องครัชทายาทเจาฟา

ชายชารลสอาจจะทรงพระชนมายุในวัยที่มากกวา ๗๐ พรรษา

เม� อเสด็จขึ้นครองราชย และจะทรงครองราชยดวยพระชนมายุ

ที่มากยิ่ง

จากพระชนมายุที่มากแลวของทั้งสองพระองค ยอม

หมายความถึงการจะตองมีเตรียมการใหพรอมสรรพในกรณีที่

ทรงบริหารพระราชภารกิจไมได ที่สําคัญคือ แบบแผนการปฏิบัติ

และกระบวนการตางๆ ที่อาจจะเคยเปนที่ยอมรับไดกอนหนานี้

ในประวัติศาสตรของกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษก็อาจจะไม

เหมาะสมในปจจุบัน สาธารณชนในอังกฤษในปจจุบันคาดหวัง

การปรากฏพระองคขององคพระมหากษัตริยในฐานะสถาบัน

พระมหากษัตริย และคาดหวังที่จะไดเห็นการทรงบริหารพระ

ราชกรณียกิจตางๆ ที่เปนประโยชนของสถาบันพระมหากษัตริย

อังกฤษ เชน พระราชกรณียกิจที่ทรงกระทําจากการเสด็จฯ เยือน

สถานที่ตางๆ ในสหราชอาณาจักรและในตางประเทศ

นักวิชาการดานกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษมีความ

เห็นวา สิ่งตางๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยไดรับการตระเตรียมจัดแจงโดย

ขาราชสํานักหรือรัฐมนตรี ในกรณีที่ทรงบริหารพระราชภารกิจ

ไมไดในอดีตอาจจะไมสามารถกระทําไดในปจจุบันนี้ โดยเฉพาะ

การติดตามขาวอยางเจาะลึกเขมขนของส� อมวลชน และความ

กระหายอยากรูที่ ไมมีขีดจํากัดตอเร� องราวของพระบรมวงศานุ

วงศทุกพระองค 

ดังนั้น นักวิชาการดานกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษ

จึงเห็นสมควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปไดในการ

เปลี่ยนแปลงแงมุมของกฎหมายและแบบแผนการปฏิบัติเกี่ยวกับ

การแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทนพระองคของอังกฤษ

จากการศึกษาประวัติศาสตรการเมืองอังกฤษ เหตุที่พระ

มหากษัตริยจะทรงบริหารพระราชภารกิจไมได ไดแก ทรงพระ

ประชวรหรือยังทรงพระเยาวอยู หรือในกรณีที่จะไมทรงประทับ

อยูในราชอาณาจักร ซึ่งเหตุผลทั้งสามขอนี้ก็เปนเหตุผลที่สามารถ

เกิดขึ้นกับคนทั่วไปดวยเชนกัน เชน เจ็บปวยไมสามารถทํางานได 

หรือยังไมบรรลุนิติภาวะไมสามารถทําสัญญากฎหมายไดดวยตัว

เอง หรือไมอยูในที่ที่จะตองมีการทําธุรกรรมทางกฎหมาย และ

อยางที่ไดกลาวไปขางตนวา กอนหนาพระราชบัญญัติวาดวยผู

สําเร็จราชการแทนพระองค “the Regency Act 1937” อังกฤษ

มิไดมีกฎหมายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการแตงตั้งผูสําเร็จราชการ

แทนพระองคในกรณีที่พระมหากษัตริยทรงบริหารพระราช

ภารกิจไมได แตใชวิธีการออกกฎหมายในลักษณะเฉพาะกิจ (ad 

hoc) วาเปนกรณีๆ ไป

คําถามที่เกิดขึ้นคือ อะไรคือเหตุผลที่อังกฤษไมออกกฎ 

หมายที่ครอบคลุมในชวงเวลากอนหนาที่จะมีพระราชบัญญัติวา

ดวยผูสําเร็จราชการแทนพระองค “the Regency Act 1937”?

ทําไมไมมีการจินตนาการเตรียมการถึงความเปนไปไดใน

กรณีตางๆ เทาที่จะเปนไปไดที่พระมหากษัตริยจะทรงบริหารพระ

ราชภารกิจไมได?

เพราะการไมจินตนาการเตรียมการไวลวงหนานี้ดูจะขัดกับ

หลักการ “องคพระมหากษัตริย ไมอาจจะมีความรับผิดใดๆ” หรือ 

“the king can do no wrong” ไมวาหลักการ “the king can 

do no wrong” นี้จะอยูภายใตระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย” 

หรือระบอบพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญก็ตาม โดยเฉพาะ

อยางที่ไดกลาวไปแลววา ภายใตระบอบพระมหากษัตริยภายใต

รัฐธรรมนูญ สถาบันพระมหากษัตริยเปนสวนหนึ่งของกลไกทาง

กฎหมายของรัฐบาล จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่องคพระมหา

กษัตริยจะตองทรงพรอมเสมอที่จะปฏิบัติพระราชภารกิจตางๆ 

ตามรัฐธรรมนูญ

นักวิชาการดานกฎหมายรัฐธรรมนูญของอังกฤษตั้งขอ

สังเกตวา เปนไปไดหรือไมวาในชวงกอนหนาการปฏิวัติทั้งสอง

ครั้งของอังกฤษ นั่นคือ สงครามกลางเมืองอังกฤษที่ลงเอย

ดวยความพายแพของพระเจาชารลสที่หนึ่ง ค.ศ.๑๖๔๙ ซึ่ง

นักประวัติศาสตรอังกฤษอยาง Steve Pincus ถือวาเปนการ

ปฏิวัติสมัยใหม (the first modern revolution) ครั้งแรกใน

ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองทั่วไป และครั้งที่สองคือ การ

ปฏิวัติอันรุงโรจน ค.ศ.๑๖๘๘ องคพระมหากษัตริยของอังกฤษ

ในสมัยนั้นปฏิเสธที่จะยอมรับวามีความเปนไปไดที่พระมหา

กษัตริยจะทรงบริหารพระราชภารกิจไมได เพราะนั่นคือเทากับ

เปดโอกาสใหเกิดความรูสึกถึงความออนแอในการปกครองของ

พระองค โดยเฉพาะในชวงเวลาที่อังกฤษยังปกครองภายใต

ระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย” ที่พระมหากษัตริยทรงครอง

ราชยบนพื้นฐานของความเปนไปไดในการใชกําลังในการบังคับ

ใชกฎหมายตามพระราชอํานาจของพระองค?

จะเห็นไดวา ในแงที่กษัตริยเปน “คน (human)” จึงมี

ความเปนไปไดที่พระมหากษัตริยทรงบริหารพระราชภารกิจไม

ได (royal incapacity) ขณะเดียวกัน ในฐานะที่สถาบันพระมหา

กษัตริยเปนสวนหนึ่งของกลไกรัฐ มีความจําเปนที่การปกครอง

ของรัฐจะตองมีความตอเน� อง แตกอนศตวรรษที่ ๑๘ มีขอสังเกต

วาภายใตการปกครองที่กษัตริยยังทรงใชพระราชอํานาจบริหาร

กิจการบานเมืองโดยพระองคเอง เปนเร� องที่ไมงายนักที่จะ

ประนีประนอมระหวางสถานะของพระราชอํานาจอันไมจํากัด

ของสถาบันพระมหากษัตริยอังกฤษกับความเปนไปไดที่จะเกิด

กรณีที่พระมหากษัตริยทรงพระประชวรหรือทรงมีภาวะบกพรอง

ทางพระสติปญญา (mentally feeble) หรือยังทรงพระเยาว หรือ

ทรงไมประทับอยูในราชอาณาจักร

ปญหาในประเด็นดังกลาวนี้ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร

อังกฤษ นั่นคือ อาการพระประชวรขององคพระมหากษัตริย

ที่ทําใหพระองค ไมทรงสามารถแสดงพระราชประสงค (the 

royal will) ผานพระราชหัตถเลขาได กรณีเชนนี้ ไดสรางปญหา

ความยุงยากในทางการเมืองการปกครองและรัฐธรรมนูญ

อยางยิ่งยวด ตัวอยางที่ชัดเจนของกรณีดังกลาวนี้คือ กรณี

พระประชวรของพระเจาจอรจที่สามในป ค.ศ.๑๗๘๘ ขณะนั้น

รัฐสภากําลังอยูในชวงปดสมัยประชุมและตามราชประเพณี 

องคพระมหากษัตริยจะทรงกําหนดเวลาการเปดสมัยประชุม

ครั้งตอไปและจะเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบรัฐพิธีและ

มีพระราชดํารัสเปดประชุมรัฐสภา และหากปราศจากซึ่งรัฐพิธี

ดังกลาวนี้ รัฐสภาจะไมสามารถดําเนินกิจกรรมใดๆ ตอไปได 

อีกทั้งในกรณีที่มีรางกฎหมายที่ผานสภาทั้งสองสภาแลว ก็จะ

ตองขอพระบรมราชานุญาต (royal assent) เพ� อตราเปนพระ

ราชบัญญัติ และพระบรมราชานุญาตดังกลาวนี้จะตองเปนพระ

ปรมาภิไธยที่เปนลายพระหัตถขององคพระมหากษัตริยพรอม

พระราชลัญฉกรใหญ

อาการพระประชวรของพระเจาจอรจที่สามทําใหพระองค

ไมสามารถทรงพระราชกรณียกิจดังกลาวไดดวยพระองคเอง 

ขณะเดียวกัน กฎหมายหรือกฎระเบียบตางๆ ในขณะนั้นก็ไม

กําหนดใหสามารถแตงตั้งตัวแทนหรือวิธีการแกปญหาดังกลาว

นี้ ไวเลย ขณะเดียวกัน ในกรณีที่จะแตงตั้งผูสําเร็จราชการแทน

พระองคก็จะตองมีการรางและออกกฎหมายขึ้นมาใหม แตใน

การจะออกกฎหมายใดๆ และกฎหมายนั้นจะบังคับใชถูกตองตาม

รัฐธรรมนูญ ก็จะตองไดรับพระบรมราชานุญาต และพระบรมรา

ชานุญาตก็จะตองเปนพระปรมาภิไธยที่เปนลายพระหัตถขององค

พระมหากษัตริยดังที่เพิ่งกลาวไป

ดังนั้น กรณีที่เกิดขึ้นในป ค.ศ.๑๗๘๘ จึงดูจะเปนสภาว 

การณที่ตกหลุมติดหลมเปนทางตันในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญ! 

(โปรดติดตามวิธีการแกไขปญหาดังกลาวนี้ของอังกฤษในตอนตอ

ไป).

วาดวยผูสําเร็จราชการแทนพระองค

ตามประเพณีการปกครองของอังกฤษ (ตอนที่ ๑)
แซมซายแซมซายแซมซาย

พระเจาจอรจที่สาม

AFP : สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ และเจาชายฟลิป พระสวามี

ส



งทำ�ง�นต่อ สำ�หรับน�ยภคพงศ์ ศิริกันทรม�ศ 

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 

มีมติเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างผู้ว่าการการรถ 

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  

โดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ให้

ค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 480,000 บาท ตามมติ

คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 

1/2565 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 รวมทั้งค่าตอบแทน

พิเศษประจำาปีและสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะได้รับ

ตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้ว 

มีรายงานว่า สัญญาจ้างของนายภคพงศ์จะหมด

ในเดือนเมษายน 2565 

และเมื่อต่อสัญญาอีก 2 

ปี จนถึงปี 2567 จะทำา

ให้นายภคพงศ์ เกษียณ

อายุราชการในอายุ 60 ปี

พอดี 

สำาหรับนายภคพงศ์                             

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารง

ตำาแหน่งผู้ว่าการการรถ                              

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย ตามมติที่ประ                                                

ชุมคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่

วันที่ 20 มีนาคม 2561 

โดยก่อนที่นายภคพงศ์จะได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องใช้เวลา

สรรหานานร่วมปี

ทำางานอยู่ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ 

ไทยมาโดยตลอด ก่อนหน้านี้เคยดำารงตำาแหน่งรองผู้ว่า                                                                           

การการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (วิศวกรรม 

และก่อสร้าง), ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย, ผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง 1 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, ผู้อำานวยการ

ฝ่ายบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย,

ผู้อำานวยการกองบริหารงานก่อสร้าง การรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, วิศวกรอาวุโส การรถไฟ 

ฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, หัวหน้าแผนกอาวุโส การ 

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, หัวหน้าแผนก การ                                                                       

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, วิศวกร การรถ 

ไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระดับปริญญา

โท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จาก Lamar University,  

U.S.A.

มีวันคล้ายวันเกิดวันเดียวกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม โดยนายภคพงศ์เกิดวันที่ 21 มีนาคม 2507 ปัจจุบัน

อายุ 58 ปี

เคยถูก บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC)  

เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การ

คัดเลือกโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมาแล้ว.

อุป�ท�น คือ มีความยึดมั่นถือมั่นในกาม คือ หลงใหลในรูป 

รส กลิ่น เสียง สัมผัส (กามุปาทาน) ยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็น

ของตนที่ได้รู้มา ได้เรียนมา ได้ศึกษามา ได้ฟังมาจากครู อาจารย์ 

จากตำารา จากทฤษฎีต่างๆ แล้วเชื่อว่าความรู้ตามที่ได้รู้มานั้น ว่า

เป็นความคิดเห็นของตนเท่านั้นที่ถูกต้อง ของคนอื่นผิด (ทิฏฐุปา                      

ทาน) ยึดมั่นถือมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ ความงมงาย ไสยศาสตร์ 

เครื่องรางของขลัง วัตถุมงคล อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ การประพฤติ

ปฏิบัติศีลพรต แบบงมงาย แบบอัตตกิลมถานุโยค (สีลัพพตุปาทาน) 

ความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกาย และจิตใจเป็นอัตตา เป็นตัวตน เป็น

ของตน เป็นตัวกู เป็นของกู อย่างจริงจัง เที่ยงแท้ ถาวร (อัตตวา

ทุปาทาน) แต่ความเป็นจริงแล้ว ร่างกาย จิตใจ และสรรพสิ่งทั้ง

หลายในโลกนี้เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง เป็นเพียงสิ่งสมมุติ

ที่เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งหลายกลายเป็นคน เป็นสัตว์ เป็น

สิ่งของ ตามกฎของธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของทั้งหลายเกิดขึ้นมา

แล้ว ก็ต้องเสื่อมสลายไป ต้องแก่ เจ็บ ตาย ไปตามกฎของธรรมชาติ 

เช่นเดียวกับ ลิเก ละคร ภาพยนตร์ที่แสดงเป็นพระเอก เป็นผู้ร้าย 

เป็นราชา ยาจก ก็เป็นเพียงสิ่งสมมุติเท่านั้น ไม่ได้เป็นจริงตามที่

สมมุตินั้น ชีวิตจริงๆ ของมนุษย์ก็เช่นเดียวกัน มนุษย์ยึดมั่นถือมั่นว่า 

เป็นตัวตน ของตน ตัวกู ของกู พ่อ แม่ พี่ น้องของกู ทรัพย์สมบัติ

ของกู พรรคของกู ชาติของกู ศาสนาของกู ประเทศของกู ฯลฯ เมื่อ

ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกู ของกู ก็เกลียดคนอื่น ชนชาติอื่น ศาสนา

อื่น แต่ความเป็นจริง ไม่มีคน สัตว์ สิ่งของ ไม่เป็นคนชาตินั้น ชาติ

นี้ เป็นเพียงอะตอม เซลล์รวมตัวกันเป็นคน เป็นสัตว์ สิ่งของ เช่น

เดียวกับรถยนต์ เมื่อเอารถยนต์มาแยกออกเป็นอะไหล่เป็นส่วนๆ ก็

ไม่มีรถยนต์

เมื่อพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ในประเทศอินเดีย

สมัยนั้นมี อวิชช� กิเลส ตัณห� และ อุป�ท�น ในจิตใจ ก็ประพฤติ

ปฏิบัติผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยที่ถูกต้องของพระพุทธศาสนา 

จึงทำาให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงไป

ต่อม� กองทัพหนึ่งซึ่งนับถือศาสนาอื่นๆ ที่จิตใจเต็มไปด้วย 

อวิชช� กิเลส ตัณห� และ อุป�ท�น ก็บุกเข้ายึดประเทศอินเดีย 

เข้าเผาวัด “มห�วิทย�ลัยน�ลันท�” ของศาสนาพุทธ รวมท้ังอาคาร 

บ้านเรือนของพุทธศาสนิกชนอินเดีย กลายเป็นเถ้าถ่านจนหมดสิ้น                                                                                 

ทหารนั้นๆ ในกองทัพที่นับถือศาสนาอื่นๆ นั้น ได้ฆ่าพระภิกษุ สาม 

เณร อุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนชาวอินเดียตายจนหมด

สิ้น คนที่รอดต�ย คือคนที่ยอมเข้�นับถือศ�สน�อื่นๆ นั้น ศ�สน�

พุทธในประเทศอินเดียจึงสูญสิ้นไปตั้งแต่นั้นม�.

อ�จ�รย์ ไสว สุนทร

ประธ�นศูนย์ก�รเรียนพระพุทธศ�สน� สรรพวิช� และภูมิปัญญ�ไทย

5บทความ

แปลกดี

มีคนบอกว่า “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร” เป็นแค่

เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แค่เปิดตัวปราศรัย ก็ดันมีคน

ใจแคบดาหน้าออกมาโจมตี 

ยิ่งตียิ่งฉิบหาย เพราะคนจะเห็นใจ “อุ๊งอิ๊ง” 

ถ้าการเมืองไทยใช้ตรรกะแบบน้ีบ่อยๆ ฉิบหายแน่นอน 

ต้องแยกให้ออกระหว่าง “โจมตี” กับ “ตรวจสอบ”  

การตรวจสอบบุคคลที่ก้าวเข้ามาเป็นบุคคลสาธารณะ  

เป็นแคนดิเดตผู้นำาประเทศ ถือเป็นหลักสากล ที่ไหนเขาก็

ทำากัน 

และไม่มีที่ไหนเรียกว่าโจมตี เพราะมันคือการตรวจ

สอบ 

ในเมื่อเรื่องราวในอดีตยังมีเงื่อนปมให้สงสัย โดยเฉพาะ

ประเด็นการทุจริต และจริยธรรม ก็ควรพิสูจน์กันให้หาย

สงสัย 

หากยังไม่ชัดเจน การอยู่ในตำาแหน่งทางการเมืองของ  

“อุ๊งอิ๊ง” ในอนาคต ก็จะกลายเป็นปัญหา และหนีไม่พ้นถูก

ตรวจสอบอยู่ดี 

ฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องหมาป่าล่าเด็กหญิง 

และ “อุ๊งอิ๊ง” ไม่ใช่เด็กหญิง  

ดูจากท่าทีนอบน้อม ยืนมือกุมเป้าของคนในพรรค

เพื่อไทย ก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า “อุ๊งอิ๊ง” มีความ

สำาคัญกว่า “ชลน่าน ศรีแก้ว” ผู้เป็นหัวหน้าพรรค

ของแบบนี้มันหลอกกันไม่ได้

เมื่อมีการตรวจสอบ ก็อยู่ที่เจ้าตัวว่า จะทำาเรื่องให้

เคลียร์หรือไม่ อย่างไร หรือด้วยวิธีไหน 

แต่การวางหมากให้ “อุ๊งอิ๊ง” เป็นหัวหน้าครอบครัว

เพื่อไทย มันก็ชัดเจนอยู่ในตัว “ทักษิณ ชินวัตร” มีเจตนา

ซ่อน “อุ๊งอิ๊ง” จากเกมการเมือง 

ไม่ให้ช้ำาจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

อาจผิดถนัด!

เพราะหัวหน้าครอบครัว คือคนที่ต้องวางแผนจัด

แผนเดิม ‘ทักษิณ’

เตรียมด้านต่างๆ ให้พร้อมสำาหรับทุกคนในครอบครัว 

โดยเฉพาะเรื่องเงินทอง ความเป็นอยู่ 

ในฐานะหัวหน้าทางดีเอ็นเอ ย่อมมีความสำาคัญกว่าหัว 

หน้าพรรคการเมือง 

หัวหน้าพรรคการเมืองถูกลูกพรรคด่าได้ ตำาหนิได้ 

แต่ในฐานะหัวหน้าครอบครัว มีใครหน้าไหนในเพื่อไทย

กล้าวิจารณ์ “อุ๊งอิ๊ง” บ้าง 

นี่คือหนึ่งในหลายเหตุผลว่าทำาไม “อุ๊งอิ๊ง” ถึงต้องผ่าน

การตรวจสอบจากสาธารณะ เพราะคนในพรรคเพื่อไทยไม่มี

ใครกล้าทำาเรื่องพวกนี้ 

สาเหตุมันก็ชัดเจน ไม่มีอะไรซับซ้อน 

พรรคเพื่อไทย ยังเป็นของตระกูลชินวัตร 

ถามว่า “อุ๊งอิ๊ง” ก้าวเข้าสู่การเมืองโดยการสนับสนุนของ

ใคร 

นี่จึงไม่ใช่เรื่องของ เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ ถือตุ๊กตา ดูดจุก

หลอก เดินขึ้นไปบนโพเดียมของพรรคเพื่อไทย แล้วประกาศ

ว่า ต้องการได้อำานาจ 

แลนด์สไลด์ ๑๔ ล้านเสียง 

ประเทศไทยผ่านประสบการณ์อันเลวร้ายทางการเมือง

มานักต่อนักแล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหาร 

หรือนักการเมืองโกง 

ยุค “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็นยุคนักการเมืองนอมินี คน

บัญชาการที่แท้จริงคือคนที่ถูกศาลพิพากษาจำาคุกคดีโกงหลาย

คดี 

และเราอาจเข้าสู่ยุคผู้นำานอมินีอีกครั้ง  

จากพี่ชายบงการน้องสาว

มาสู่ยุคลูกสาวเป็นหุ่นเชิดให้พ่อ 

นี่คือสิ่งที่ประชาชนกลัวกัน 

ก่อนจะถึงวันนั้น เส้นทางสู่ ๑๔ ล้านเสียงมีความเป็นไป

ได้มากน้อยแค่ไหน

การเลือกตั้งปี ๒๕๖๒ พรรคเพื่อไทยฟูลทีม

แคนดิเดตนายกฯ ๓ คน  

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ชัยเกษม นิติสิริ 

ชนะเลือกตั้งเป็นพรรคอันดับ ๑ ได้ ส.ส. ๑๓๖ ที่นั่ง ประ 

ชาชนโหวตให้ ๗,๘๘๑,๐๐๖ เสียง 

แต่พรรคอันดับ ๒ คือพลังประชารัฐ แม้จะได้ ส.ส. ๑๑๖ 

ที่นั่ง แต่เสียงโหวตรวมกลับสูงสุดคือ ๘,๔๔๑,๒๗๔  เสียง

นั่นหมายความว่า เขตเลือกตั้งที่เพื่อไทยชนะการเลือก

ตั้งนั้นโดยเฉลี่ยชนะไม่ขาด 

แต่เขตที่ พลังประชารัฐ ชนะ ถือว่าชนะขาด นั่นทำาให้

คะแนนป๊อปปูลาร์ โหวตของพลังประชารัฐ มากกว่า เพื่อไทย

วันนี้ “สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ออกไปสร้างดาวคนละดวง 

เริ่มต้นใหม่ด้วยนโยบายประชานิยม ปั้น ไทยสร้างไทย ขึ้นมา

เทียบกับ เพื่อไทย 

“ชัชชาติ สิทธิพันธุ์” ฉายเดี่ยว เดินออกจากเพื่อไทยไป

สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

แล้วไหนจะ “ก้าวไกล” ที่ฐานเสียงบางส่วนทับซ้อนกับ

เพื่อไทย 

ฉะนั้นคำาถามคือ ๑๔ ล้านเสียงจะ แลนด์สไลด์ มาจาก

ไหน 

เลือกตั้งปี ๒๕๔๘ “ทักษิณ” เคยพาไทยรักไทยชนะ                                                                            

เลือกตั้ง ได้ ๑๘,๙๙๓,๐๗๓ เสียง แต่ปีนั้นคู่แข่งของ ไทยรัก 

ไทย มีเพียง ประชาธิปัตย์ ที่ได้ ๗,๒๑๐,๗๒๔ เสียง เท่านั้น 

พรรคอื่นที่เคยยิ่งใหญ่เช่น ชาติไทย กลายเป็นพรรค

ขนาดเล็ก เพราะพลังดูดของ “ทักษิณ”  

แต่การเลือกตั้งครั้งถัดไปนี้ จะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง

เพราะนอกจาก เพื่อไทย และ ก้าวไกล ที่ฐานคะแนน

ทับซ้อนกันแล้ว ยังมี พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย 

เป็นก้างขวางคอชิ้นโต 

โอกาสเกิด แลนด์สไลด์ ๑๔ ล้านเสียง จึงมีทางเดียว

คือ ใช้กลยุทธ์ที่เคยใช้ก่อนการเลือกตั้งปี ๒๕๔๘ 

ขณะนั้น “ทักษิณ” อยู่ครบวาระ ๔ ปี ต้องจัดให้มีการ

เลือกตั้งใหม่

แต่ “ทักษิณ” วางแผนล่วงหน้าเป็นปีๆ เพื่อสร้างให้

ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลพรรคเดียวให้ได้ 

ฉะนั้นเมื่อวาระการดำารงตำาแหน่งสิ้นสุดลง “ทักษิณ” 

สร้างปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งใหญ่ ด้วยการควบรวม 

พรรคการเมือง ซึ่งเคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล 

มีพรรคความหวังใหม่

ชาติพัฒนา

กิจสังคม

เสรีธรรม 

และพรรคเอกภาพ

ผลการเลือกตั้งครั้งนั้นจึงแลนด์สไลด์ ไทยรักไทยได้ 

ส.ส. ๓๗๗ ที่นั่งจาก ๕๐๐ ที่นั่ง เกินกึ่งหนึ่งของสภา ตั้งรัฐ 

บาลพรรคเดียว 

ถ้าการเมืองกลับมาฉายหนังม้วนเดิม ปรากฏการณ์ที่

เกิดขึ้นจะมากกว่าการแจกกล้วยเป็นลูกหรือหวี แต่แจกเป็น

ฟาร์ม 

ฉะนั้น มองไม่ออก หากไม่ดูดพรรคการเมือง เพื่อไทย

จะได้ ๑๔ ล้านเสียงจากไหน.

บุญกุศลชลบุรี

ป่�ทวีคูณรุ่งโรจน์

ด้วยไม่ สันโดษ กุศล

บริจ�คที่ดินในบัดดล

สร้�งป่�ง�มล้นชลบุรี

พนัสนิคมสมควรคุณค่�

ยืนหยัดศรัทธ�ทำ�หน้�ที่

ผืนดินนิดเดียวก็เขียวขจี

บุญกุศล คนดี รุกขเทวด�

ใครทำ�ล�ยพระพุทธศ�สน�? 

เรียน บรรณ�ธิก�รอัตถ์ อัตนัย ที่รัก

กระผม “อ�จ�รย์ ไสว สุนทร” ประธ�นศูนย์ก�รเรียนรู้

พระพุทธศ�สน� สรรพวิช� และภูมิปัญญ�ไทย (โทร.๐-๒๔๒๖-

๗๖๘๔ และ ๐๘-๔๔๖๑-๙๓๘๐) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจาก “สถ�บัน

ศ�สนศึกษ�” แหล่งรวมนักศึกษ�ปรัชญ�น�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัย

ธรรมศ�สตร์  ร่วมกับ “อ�จ�รย์สมบัติ  ตั้งก่อเกียรติ” ประธาน

แนวร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา และป้องกันพุทธศาสนา

แห่งประเทศไทย (๐๘-๙๑๒๗-๐๒๗๔) และเป็นกวี  นักเขียน ผู้มีชื่อ

เสียงระดับประเทศไทย “อ�จ�รย์ศุภฤกษ์  ตั้งใฝ่คุณธรรม” อดีต

บรรณ�ธิก�รนิตยส�ร “อ�ทิตย์ร�ยสัปด�ห์” โดยมี “อ�จ�รย์สมอลล์                                                                    

บัณฑิต อ�นีย�” นักเขียนนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่อ�ยุ ๑๓ ปีถึง ๘๒ ปี 

เป็นผู้ดำาเนินการอภิปรายครั้งสำาคัญยิ่ง ดุเดือด เผ็ดร้อน ยุ่งตายห่า 

เพราะล้วนแต่ “นักพูดขั้น เสือ สิงห์ กระทิง แรด รวมทั้งบ่�ง 

ชะนี” ณ ห้องรัตนา โรงแรมรัตนโกสินทร์ ข้างท้องสนามหลวง ต้น

ถนนราชดำาเนินกลาง ในหัวเรื่อง “พระเจ้�สร้�งมนุษย์ หรือมนุษย์

สร้�งพระเจ้�” ลามไปถึง “ลัทธิเทวนิยม, ระบอบร�ช�ธิปไตย 

ฯลฯ” ถึงขั้นจะวางมวย ถือหางกัน ตามความเชื่อของปัจเจกบุคคล

ที่ถูกปลูกฝังมา 

จะงมงายหรือศรัทธาก็แล้วแต่ ถึงขนาดน้ำาร้อนจะชงกาแฟ

ยกระดับเป็น ๑,๐๐๐ องศา และมีการเปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. 

วรัญชัย โชคชนะ จึงวุ่น จนกระทั่ง “อ�จ�รย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ” 

ขอเชิญบางท่านไปออกอากาศรายการ “น�น�ส�ระ” ทางสถานี

โทรทัศน์พีเพิล ทีวี ช่อง ๒๑๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๔.๐๐ น. รีรันตอน 

๒๓.๐๐  น.-๒๔.๐๐ น. ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ดูรายการย้อนหลัง 

กดยูทูบ พิมพ์คำาว่า สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ รายการจะปรากฏทันที

วันน้ี กระผม อ.ไสว สุนทร ขอนำาเสนอบทความพิเศษเรื่อง 

“ใครทำ�ล�ยพระพุทธศ�สน�? สังคม? ช�ติ? โลก?” และขอขอบ 

คุณยิ่ง อ�จ�รย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ ที่แนะนำายุทธศ�สตร์ ยุทธวิธี 

ยุทธก�ร ยุทธภพ ยุทธศิลป์ และตำาราอื่นๆ หมากกลผู้นำาผู้มีอำานาจ

มากมายครับ

ก่อนท่ีพระพุทธศาสนาจะสูญส้ินไปจากประเทศอินเดียน้ัน พระ

สงฆ์และพุทธศาสนิกชนในประเทศอินเดียส่วนใหญ่ได้ประพฤติผิด

เพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยที่ถูกต้องแท้จริง เพราะ

อวิชช� คือ ความโง่ ความไม่รู้ตามความเป็นจริง ไม่รู้ว่า

อะไรถูก อะไรผิด อะไรดี อะไรชั่ว อะไรควรทำา อะไรไม่ควรทำา 

อะไรคือปัญหา อะไรคือต้นเหตุแห่งปัญหา อะไรคือความหมดสิ้น

ปัญหา อะไรคือวิธีแก้ปัญหา

กิเลส คือ สิ่งที่ทำาให้จิตใจเศร้าหมอง ได้แก่ ความโลภ  ความ

โกรธ ความหลง ความกำาหนัด ความเกลียด ความอิจฉา ริษยา 

ความอาฆาต พยาบาท ความเห็นแก่ตัว ฯลฯ

ตัณห� คือ ความอยากในกาม (ในรูป รส กลิ่น เสียง  สัมผัส-

กามตัณหา) ความอยากมี อยากเป็น เช่น อยากมีอำานาจ อยากมี

ทรัพย์สินมากๆ อยากเป็นใหญ่เป็นโต (ภวตัณหา) อยากฆ่าคนอื่น 

อยากทำาร้ายคนอื่น อยากทำาให้คนอื่น ชาติอื่น ศาสนาอื่น พินาศ 

ย่อยยับ หรืออยากฆ่าตัวตาย (วิภวตัณหา) 

ต่อสัญญ�จ้�ง ‘ภคพงศ์’

มีการอ้างอิงคำาสอนของพระมหาเถระรูปหนึ่งในประเทศไทย

ที่ว่า พระพุทธศาสนาสูญหายไปจากอินเดียเพราะ “ความใจกว้าง” 

ที่จริงพุทธศาสนาในอินเดียยังมีอยู่ครับ แต่ไม่ได้เป็นศาสนาหลักแม้

จะเป็นประเทศต้นกำาเนิดก็ตามที ยังมีชาวอินเดีย ๐.๗ เปอร์เซ็นต์

ที่นับถือศาสนาพุทธ ช่วงก่อนโควิดระบาด มีคนไทยเวียนกันไปทำานุ

บำารุงพุทธศาสนาที่อินเดียกันบ่อยครั้ง.  

    

 * สักวา “ฟ้�มืด” ที่ยืดเยื้อ

ประชาเหลือทนแล้วเหมือนแก้วโน่น

อย่าถ่วงความเจริญเมินเอนโอน

ถ้าจะโหนโหนไปให้พองาม

ขณะนี้ประชาชาติขาดหลักยึด

ความประพฤติของคุณดุลย์ถูกข้าม

ล้วนลูกศิษย์อิดหนาระอาความ

เลิกนิ่งเฉยขอหยาม “หลับย�ม” เอย.

 สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ/เขตบ�งเขน กทม.

 * สักวา “ข้�เก่�” ดุจเต่าเลี้ยง

ดูอย่างเอี้ยงเลี้ยงควายหลายฝูงนั่น

หมดประโยชน์หมดท่าหมดค่าพลัน

เห็นเยี่ยงนี้นิรันดร์คิดกันไว้

อย่าง “ผู้ช่วย รมต.” ตอหัวทู่

เหมือนแสนรู้คู่หยาบคายกับนายใหญ่

วันคืนดีมีกิจพ่นพิษภัย

ถูกขับไล่ไสส่ง “ลงหลุม” เอย.

รศ.อรอนงค์ (พัดพ�ดี) ตั้งก่อเกียรติ/ม.ร�ชภัฏพระนคร กทม.  

 * สักวา “คนไม่รัก” ฉีดวัคซีน

ไม่ว่าแขกไทยจีนขาดศีลแน่

คือดวงจิตผิดปรกติสิอ่อนแอ

เชื้อโรคแพร่ระบาดน่าหวาดกลัว

การกระทำาต่ำาต้อยด้อยสำานึก

ตกผลึกเป็นตมปมความชั่ว

“พาหะ” นี้มีแต่แพ้ภัยตัว

จักหมองมัวโคตรเหง้า “เหล่�กอ” เอย.

ชูเกียรติ วรรณศูทร/เขตบ�งเขน กทม.

ฤทธิ์ ศรีดวง/เขตล�ดพร้�ว กทม.

 * สักวา “ช�วคลองถม” ตรมหลากหลาย

สิบเอ็ดศพฆ่าตัวตายถูกไล่ที่

เพื่อสร้างศูนย์การค้าสง่าดี

พวกรากหญ้าป่นปี้ทั้งชีวิต

หมาจนตรอกตะคอกใส่ให้ โลกรู้

คนจนตรอกตะโกนกู่หูหนวกสนิท

ศักดินานายทุนใหญ่คุ้นใกล้ชิด

รัฐคู่คิดเขียนกฎหมาย “เอื้อให้” เอย.

 ไสว สุนทร (เกริก โกรกกร�ก)/เขตทุ่งครุ กทม.

ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

ก็

นั่



ลังการระบาดของโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจ

ทั่วโลกเริ่มกลับมาฟื้นตัว รวมถึงประเทศไทย แต่

เมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่

รุนแรงมากขึ้น ได้ส่งผลกระทบไปทั่วโลก โดยเฉพาะราคา

พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และความตึงเครียดก็ยืดเยื้อ

กว่าที่คาด ซึ่ง ปิติ ดิษยทัต ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการ

เงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ระบุว่า เศรษฐกิจ

ไทยยังมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้ในระยะข้างหน้าอาจ

ชะลอตัวลงบ้างจากความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่

อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งขึ้นจากราคาน้ำามัน ซึ่งคาดว่าจะ

เป็นปัจจัยชั่วคราวและเฉลี่ยทั้งปีมี โอกาสเกินกรอบเงินเฟ้อ

เป้าหมายที่ 3% 

ด้าน วิจัยกรุงศรี ประเมินในกรณีฐานหากสถานการณ์

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนมีการสู้รบยืดเยื้อไปจนถึงไตรมาส 

2/2565 ทำาให้ชาติตะวันตกใช้มาตรการคว่ำาบาตรที่รุนแรง

มากขึ้น โดยมีการห้ามนำาเข้าสินค้าที่ ไม่ใช่พลังงานจากรัส 

เซียไปจนถึงกลางปีหน้า ส่งผลกระทบให้การผลิตและการค้า

ของโลกลดลง ซึ่งจะเชื่อมโยงมาสู่การส่งออก การผลิต และ

ภาคท่องเที่ยวของไทย 

ล่าสุด วิจัยกรุงศรีจึงปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ

เศรษฐกิจ หรือจีดีพีไทยในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตชะลอลง

เหลือ 2.8% จากเดิมที่คาดไว้ 3.7% และยังปรับลดมูลค่าการ

ส่งออก (รูปดอลลาร์) ขยายตัวอยู่ที่ 2.6% จากเดิมคาดไว้ 5% 

นอกจากนี้ ภาพการส่งออกที่อ่อนแอลง ขณะที่ราคา

นำาเข้าที่พุ่งสูงขึ้นตามการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 

โดยเฉพาะราคาพลังงาน ประกอบกับรายได้จากการท่อง

เที่ยวที่ลดลง จึงอาจนำาไปสู่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่าง

ต่อเนื่องในปีนี้ ส่วนอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเร่งขึ้น โดยทั้งปี

คาดว่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.8% อาจบั่นทอนกำาลังซื้อและทำาให้การ

บริโภคของผู้มีรายได้ในแต่ละกลุ่มฟื้นตัวได้แตกต่างกัน 

และยังคาดการณ์อัตราการเติบโตของการบริโภคภาค

เอกชนในปีนี้ปรับลดลงเหลือ 3.0% จากเดิมคาดไว้ 3.8% 

แม้การใช้จ่ายอาจได้รับแรงหนุนจากการปรับดีขึ้นของราย

ได้เกษตรกรที่ ได้อานิสงส์จากการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า

โภคภัณฑ์อยู่บ้างก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม วิจัยกรุงศรียังระบุว่า รัฐบาลผ่อนคลาย

มาตรการเปิดประเทศเพ่ิมเติม ขณะท่ีการฟ้ืนตัวของภาคท่อง                                                                       

เที่ยวยังเผชิญหลายแรงกดดัน การประชุมของศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (ศบค.) วันที่ 18                                                                          

มีนาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบปรับระดับพื้นที่ของสถาน 

การณ์การระบาดเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจในประเทศ 

โดยปรับพื้นที่ควบคุมสีส้ม เหลือ 20 จังหวัด จาก 44 

จังหวัด, พื้นที่เฝ้าระวังสูงสีเหลืองเป็น 47 จังหวัด จาก 25 

จังหวัด, พื้นที่สีฟ้าหรือพื้นที่นำาร่องการท่องเที่ยวเพิ่มเป็น 10 

จังหวัด จาก 8 จังหวัด 

นอกจากนี้ยังมีการผ่อนคลายมาตรการ Test & Go 

เพิ่มเติม โดยปรับเกณฑ์ไม่ต้องแสดงการตรวจหาเชื้อแบบ 

RT-PCR ในช่วง 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง แต่ให้ตรวจ RT-

PCR ในวันแรกที่เดินทางถึงไทย และตรวจแบบ ATK ในวัน

ที่ 5 ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  

แม้จะมีการปรับปรุงมาตรการเพื่ออำานวยความ

สะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ แต่การฟื้นตัว

ของภาคท่องเที่ยวอาจยังเผชิญแรงกดดันจากหลายปัจจัยลบ 

ไม่ว่าจะเป็นจำานวนผู้ติดเชื้อในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง 

รวมถึงการยกระดับไทยเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงสูงจากสหรัฐ

เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคม อาจบั่นทอนความเชื่อมั่นของนัก

ท่องเที่ยว 

และยังมีการสู้รบระหว่างรัสเชีย-ยูเครนที่มีแนวโน้ม

ยืดเยื้อถึงไตรมาส 2 ซึ่งนอกจากจะส่งผลทางตรงต่อนักท่อง

เที่ยวรัสเซียที่เดินทางมาไทยในช่วงที่เหลือของปีแล้ว ทิศทาง

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอลง ส่งผลกระ                                                                 

ทบเชิงลบต่อรายได้ ขณะที่วิกฤตราคาพลังงานส่งผลให้

ต้นทุนการเดินทางขยับขึ้น ทำาให้นักท่องเที่ยวอาจชะลอการ

เดินทางออกไป ล่าสุดวิจัยกรุงศรีปรับลดคาดการณ์จำานวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้อยู่ที่ 5.5 ล้านคน จากเดิมคาดไว้

ที่ 7.5 ล้านคน 

ดังนั้น ในปีนี้รัฐบาลยังคงต้องเหนื่อยอย่างหนัก เพราะ

ปัจจัยลบต่างๆ นั้นล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยภายนอกที่ยากจะ

ควบคุม โดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน.

รบมือรัวๆ ให้กับ “พี่ใหญ่” จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ซีอี

โอคนเก่งของ “JR” หรือ บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ ปี

ที่ผ่านมาโชว์ฝีมือทำากำาไรทุบสถิติสูงสุดใหม่แตะ 217.04 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 146.16% 

ส่วนปี 65 คาดรายได้ โตต่ออีก 15-

20% ตุนแบ็กล็อกแบบเน้นๆ กว่า 

4,657 ล้านบาท นี่ยังไม่นับรวม 

โปรเจ็กต์ใหม่ที่คาดว่าจะทำาให้งาน

ในมือปีนี้ทะลุ 1 หมื่นล้านบาท ดัน

ผลงานออลไทม์ไฮ (All Time High) 

ต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า...

โตแบบสตรองอย่างนี้ทำาเอาซีอี โอ

คนเก่งเดินยิ้มแก้มปริอารมณ์ดีหาย

เหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยจ้า.
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วิกฤตยูเครนกดศก.ไทยโตช้า

โตแบบสตรอง

เศรษฐกิจ

ป

ห

บุญช่วย ค้ายาดี

จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

‘ธปท.’การันตีแบงก์ ไทยแกร่ง
แจงถกูหั่นเครดิตเหตุลุยช่วยลูกหนี้

ไทยโพสต์ • “ธปท.” แจงหลัง S&P หั่นเครดิตแบงก์พาณิชย์ ไทย เหตุ

จากหนี้ครัวเรือนพุ่ง-เร่งช่วยลูกหนี้จำานวนมาก การันตีฐานะสุดแข็งแกร่ง 

สำารองทะลัก 8.9 แสนล้านบาท พร้อมรับความเสี่ยงสูงได้ในอนาคต

นายรณดล นุ่มนนท์ รอง

ผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบัน

การเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ธปท.) เปิดเผยว่า บริษัทจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ S&P ได้ปรับลด

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร

พาณิชย์ไทย (ธพ.) 4 แห่ง และ

คงความน่าเชื่อถือไว้ 2 แห่ง ด้วย

มีมุมมองว่าหนี้ครัวเรือนของไทย

เพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งกฎเกณฑ์ของ

ทางการเอื้อให้การช่วยเหลือลูกหนี้

ของไทยทำาได้มากกว่าเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่น ทำาให้มีลูกหนี้ภายใต้

มาตรการช่วยเหลือจำานวนมาก

นอกจากนี้ การฟื้นตัวของ                                             

เศรษฐกิจยังเปราะบาง โดยเฉพาะ                                                     

ในภาคการท่องเที่ยวจากสถาน 

การณ์ โควิด-19 ที่ยืดเยื้อ และอาจ

ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน 

ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชื่อ

ในอนาคต อย่างไรก็ดี S&P จัด

ให้ ธพ.ทั้ง 4 แห่งมีแนวโน้มของ

อันดับความน่าเชื่อถือคงที่ (stable 

outlook) เนื่องจากยังมีความแข็ง 

แกร่งด้านเงินกองทุน และมีเงิน

สำารองในระดับสูง

นายรณดลชี้แจงว่า ใน

การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์

ที่รุนแรงและยืดเยื้อ รวมทั้งการ

ฟื้นตัวที่ยังไม่เท่าเทียม ธปท.มี

มาตรการสนับสนุนให้ ธพ.ให้

ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้รับผล 

กระทบอย่างตรงจุดและเหมาะสม

กับสถานการณ์มาต่อเนื่อง ซึ่งถือ

เป็นการดำาเนินนโยบายเชิงผ่อน

คลาย (countercyclical) ที่เหมาะ

กับบริบทของไทย และไม่ต่างไป

จากแนวทางประเทศต่างๆ โดยจะ

เห็นได้ว่าลูกหนี้ภายใต้มาตรการ

ช่วยเหลือปรับลดลง จากที่เคย

สูงสุดที่ 30% ของสินเชื่อ ธพ. 

(ไม่รวม interbank) ในเดือน ก.ค.

2563 มาอยู่ที่ 14% ณ สิ้นปี 2564 

และส่วนใหญ่ของลูกหนี้ที่ออกจาก

มาตรการไปแล้วสามารถกลับมา

ชำาระหนี้ ได้ตามปกติ

ขณะเดียวกัน เพื่อรักษา

สมดุลให้การช่วยเหลือลูกหนี้ ไม่

ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ 

ธพ. และเสถียรภาพการเงิน ธปท.

ได้ติดตามความเสี่ยง คุณภาพสิน

เชื่อ และฐานะของ ธพ.อย่างใกล้

ชิด เพื่อให้ระบบ ธพ.ยังทำาหน้าที่

เป็นกลไกสำาคัญในการสนับสนุน

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะ

ข้างหน้า

โดยล่าสุด ฐานะการเงิน

ของระบบ ธพ.ไทยยังแข็งแกร่ง 

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์

เสี่ยง (BIS ratio) อยู่ที่ 20% ทั้งนี้

ระหว่างปี 2563-2564 ธพ.ได้กัน                                               

สำารองเพิ่มเติม 4.3 แสนล้านบาท                                           

สะท้อนความระมัดระวังของ ธพ. 

ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงสูง

ข้างต้น ซึ่งปัจจุบันเงินสำารองของ

ระบบ ธพ.อยู่ที่ 8.9 แสนล้านบาท 

คิดเป็นกว่า 1.6 เท่าของสินเชื่อด้อย

คุณภาพ (NPL coverage ratio)

นอกจากนี้ ธปท.ได้ทดสอบ                                            

ระดับเงินกองทุนของ ธพ. (ระหว่าง                                                           

ปี 2564-2566) ภายใต้ภาวะวิกฤต 

(stress test) มาอย่างต่อเนื่อง พบ

ว่าระบบ ธพ.ยังแข็งแกร่งเพียง

พอที่จะรองรับความเสี่ยงจาก

ความไม่แน่นอนสูงในอนาคต ใน

ระยะต่อไป คาดว่าเศรษฐกิจไทย

จะทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง                                                    

จะช่วยให้รายได้และความสามารถ

ในการชำาระหนี้ของลูกหนี้ รวมถึง

คุณภาพสินเชื่อของ ธพ.ปรับดีขึ้น

เป็นลำาดับ

อย่างไรก็ดี S&P ได้ประ 

กาศลดอันดับความน่าเชื่อถือของ

ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร

กสิกรไทย ลงสู่ระดับ BBB จาก 

BBB+ พร้อมกับปรับลดอันดับ

ความน่าเชื่อถือของธนาคารกรุงไทย 

และธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ลง

สู่ระดับ BBB- จาก BBB ขณะ

เดียวกันได้คงอันดับความน่าเชื่อ

ถือของธนาคารกรุงเทพ ที่ระดับ 

BBB+ และได้คงอันดับความน่า

เชื่อถือของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

ที่ระดับ BBB+ โดยระบุว่าธนาคาร

ได้ประโยชน์จากการเป็นธนาคาร

ในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟ 

แนนเชียล กรุ๊ป.

รณดล นุ่มนนท์

ต่ออายุ ‘ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ’ นั่งผู้ว่าฯ รฟม.

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการต่อสัญญาจ้าง นาย

ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้า

ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. โดยให้ได้รับค่า

ตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 480,000 บาท รวมทั้งค่า

ตอบแทนพิเศษประจำาปีและสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้รับจ้างจะ

ได้รับตามที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้

มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง แต่ไม่ก่อนวันที่คณะ

รัฐมนตรีมีมติ

KUN ปลื้มยอดขาย Q1/65 พุ่ง

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) เปิดเผยว่า ยอดขายของบริษัทใน

ไตรมาส 1/65 ทำาได้เกินเป้าหมาย และมั่นใจทั้งปีจะทำายอด

ขายได้ตามเป้า 1,800 ล้านบาท เติบโตจากปี 64 ที่มียอดขาย 

1,510 ล้านบาท ล่าสุดในช่วงต้นปีบริษัทได้เปิดโครงการใหม่ 

คุณาลัย พาร์ โก้ บนพื้นที่ 21 ไร่ เป็นบ้านสไตล์ โมเดิร์นอิตา

เลียนแห่งแรกในโซนบางบัวทอง แบ่งออกเป็น 3 เฟส รวม 

96 ยูนิต มูลค่าโครงการรวม 500 ล้านบาท และในไตรมาส

ที่ 2/65 จะเปิดโครงการคุณาลัย เดซี่ มูลค่า 800 ล้านบาท 

เป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด ราคาขายเฉลี่ย 3.49-4 ล้านบาท 

เป็นโครงการที่พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนโครงการเดิมในโซน

บางบัวทองที่บริษัทขายใกล้หมดแล้ว และในไตรมาส 4/65 

จะเปิดโครงการคุณาลัย นาวาร่า มูลค่า 3,000 ล้านบาทใน

ทำาเลบางขุนเทียน 

ทอท.ยันบริหาร 3 สนามบินภูมิภาค

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เปิดเผยว่า บริษัทมีความ

พร้อมที่จะพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบ

ด้วย ท่าอากาศยานกระบี่ อุดรธานี และบุรีรัมย์ โดยจะมุ่ง

พัฒนาให้ท่าอากาศยานอุดรธานีเป็นประตูเชื่อมไปยัง สปป.

ลาว และท่าอากาศยานบุรีรัมย์เชื่อมต่อไปยังกัมพูชา รวมถึง

ยกระดับขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้ประเทศไทยเป็น

ศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค ขณะที่ท่าอากาศยานกระบี่

ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับภาคใต้

ธอส.โชว์ปล่อยกู้บ้านล้านหลังเฟส 2

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคาร 

สงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการบ้าน

ล้านหลัง ระยะที่ 2 ว่า จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 21 มี.ค.

2565 มีลูกค้าติดต่อยื่นกู้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศแล้ว

จำานวน 12,696 ราย วงเงินสินเชื่อ 11,195 ล้านบาท และ 

ธอส.ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อสานฝันให้ลูกค้าได้มีบ้านเป็นของ

ตัวเองสำาเร็จไปแล้วกว่า 11,500 ราย วงเงินสินเชื่อ 9,850                  

ล้านบาท

ออมสินผุด ‘สินเชื่อห่วงใย’ สู้ โควิด

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน เปิด

เผยว่า ธนาคารออมสินเตรียมเปิดให้กู้ โครงการสินเชื่อห่วง 

ใย (เพื่อสู้ภัยโควิด-19) ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขผ่อนปรนเป็น

พิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเม็ดเงินหมุนเวียนใช้สอยใน

ครอบครัว ช่วยลดภาระหนี้สิน หรือใช้แก้ปัญหาขาดสภาพ

คล่อง โดยสามารถยื่นขอกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตรา

ดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.35% ต่อเดือน ไม่ต้องมีผู้ค้ำาและไม่ต้อง

มีหลักประกันการกู้ รวมถึงผ่อนปรนให้ผู้กู้ไม่ต้องชำาระทั้งเงิน

ต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก กำาหนดระยะเวลาชำาระคืนเงิน

กู้ไม่เกิน 2 ปี เปิดให้ยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.2565 เป็นต้น

ไปผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น ซึ่งสะดวก รวดเร็ว 

และไม่ต้องไปติดต่อสาขา.
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ไทยโพสต์ • รง.น้ำาตาลโชว์หีบ

อ้อย 104 วันแตะ 87.75 ล้าน

ตัน คาดปิดหีบสิ้น มี.ค.นี้ รวม 90 

ล้านตัน ยอมรับอ้อยปนเปื้อนกว่า 

10 ล้านตัน ส่งผลให้ยิลด์ลดต่ำาทำา

ระบบสูญกว่า 1 หมื่นล้านบาท

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี 

รองประธานคณะกรรมการ บริษัท 

ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำากัด หรือ 

TSMC เปิดเผยว่า หลังจากโรง 

งานน้ำาตาลเปิดรับผลผลิตอ้อย

เข้าหีบตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.2564 

ปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงท้ายฤดูการ

หีบอ้อยประจำ าฤดูการผลิตปี  

2564/65 โดยโรงงานน้ำาตาลได้

ทยอยปิดหีบไปแล้วรวมจำานวน 

16 โรงงาน จากทั้งหมด 57 โรง                                                  

และคาดว่าทุกโรงงานจะประกาศ

ปิดหีบหยุดรับผลผลิตอ้อยภายใน

สิ้นเดือน มี.ค. คาดการณ์ว่าเมื่อ

ปิดหีบจะมีปริมาณอ้อยเข้าหีบได้ 

90 ล้านตันเมื่อเทียบกับฤดูหีบปี 

2563/64 ซึ่งมีอ้อยเข้าหีบ 66.66 

ล้านตันอ้อย 

“การหีบอ้อยปี 64/65 รวม 

104 วัน พบว่ามีปริมาณอ้อยเข้า

หีบรวมทั้งสิ้น 87.75 ล้านตันอ้อย 

แบ่งเป็นอ้อยสด จำานวน 64.75 

ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วน 73.79% 

และอ้อยไฟไหม้ จำานวน 23 ล้าน

ตัน คิดเป็น 26.21% ได้ผลผลิต

น้ำาตาลรวมจำานวน 9.60 ล้านตัน 

คิดเป็นผลผลิตน้ำาตาล 109.48 

กิโลกรัมต่อตันอ้อย ณ ค่าความ

หวานเฉลี่ย 12.70 ซี.ซี.เอส.” 

นายสิริวุทธิ์กล่าว 

แม้ภาพรวมชาวไร่จะให้

ความร่วมมือจัดส่งอ้อยสดเข้าหีบ

เพิ่มขึ้น แต่ในบางพื้นที่พบว่ามี

ชาวไร่อ้อยบางส่วนนำาส่งผลผลิต

อ้อยเข้าหีบที่มีสิ่งปนเปื้อน โดย

ประเมินว่ามีปริมาณกว่า 10 ล้าน

ตัน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการ

หีบน้ำาตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) ลด

ลง ทำาให้ต้องสูญเสียรายได้กว่า 

10,000 ล้านบาท.

ลุ้นหีบอ้อยทะลุ90ล้านตัน

รับผล‘ปนเปื้อน’สูญหมื่นล.

81,863.19

22/3/65

1,677.87
+4.00

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,210.42 8,977.41 -3,766.99
 6,858.80 6,567.92 290.88
 41,092.89 37,471.50 3,621.40
 28,701.07 28,846.36 -145.29

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 33.04 33.76
ยูโร 36.22 37.20
ปอนดสเตอรลิง 43.25 44.44
เยน (100 เยน) 27.23 28.00
หยวนจีน 4.94 5.35
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,450 30,550
ทองรูปพรรณ 29,895 31,050
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ปชช.หวั่นพิษโควิดแห่ฝากเงินพุ่งกว่า4%
ไทยโพสต์ • นายทรงพล ชีวะ

ปัญญาโรจน์ ผู้อำานวยการสถาบัน

คุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เปิดเผย

ว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมายอดเงิน

ฝากภายใต้ความคุ้มครองของไทย

ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 14.936 ล้าน

ล้านบาท เป็น 15.592 ล้านล้าน

บาท เติบโตขึ้น 6.56 แสนล้าน

บาท หรือ 4.39% เป็นเพราะ

ความกังวลของคนไทยที่มีต่อ

การแพร่ระบาดของโควิด ขณะ

ที่ผู้ฝากซึ่งได้รับการคุ้มครองเต็ม

จำานวน ปรับเพิ่มขึ้นจาก 82.38 

ล้านราย เป็น 85.83 ล้านราย 

เติบโตขึ้น 3.45 ล้านราย หรือ 

4.19%

ทั้งนี้ จำานวนเงินฝากและ

จำานวนผู้ฝากที่เพิ่มขึ้นทั้งสองส่วน 

โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากไม่เกิน 1 

ล้านบาท ทำาให้ประเทศไทยยังมี

สัดส่วนผู้ฝากที่ ได้รับการคุ้มครอง

เต็มจำานวนกว่า 98% ครอบคลุม

สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ความ

คุ้มครองทั้ง 34 แห่ง

ส่วน สคฝ.จะมีการพิจารณา

ปรับเพิ่มวงเงินคุ้มครองให้สอด 

คล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น

หรือไม่นั้น ต้องบอกว่าปกติ สคฝ.

มีการทบทวนความเหมาะสมของ

วงเงินคุ้มครองเงินฝากเป็นประจำา

ทุกปีอยู่แล้ว ซึ่งหลักการและปัจจัย

ที่นำามาใช้พิจารณาคือ สัดส่วน

ผู้ฝากที่ ได้รับการคุ้มครองเต็ม

จำานวนจะต้องมีไม่น้อยกว่า 90% 

ประกอบกับอัตรารายได้เฉพาะต่อ

หัวของประชากรไทย.

าวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

ทำาให้การดำารงชีวิตของ

แรงงานประมงต่างด้าว

ในจังหวัดสงขลามีความยาก

ลำาบากมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วง

การระบาดของโควิด-19 แรงงาน

มีภาระค่าใช้จ่ายในการป้องกัน

ตนเองและครอบครัว เพื่อช่วยให้

แรงงานต่างด้าวและครอบครัวได้

เข้าถึงสิทธิแรงงาน และสิทธิขั้น

พื้นฐาน มีชีวิตความเป็นอยู่และ

ทำางานในประเทศไทยอย่างมั่นคง

และปลอดภัย

ดังนั้น นางสาวนาตยา 

เพชรรัตน์ ผู้จัดการศูนย์อภิบาล

ผู้เดินทางทะเลสงขลา ในฐานะ

กรรมการ ศูนย์สวัสดิภาพและ         

ธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลา 

(Fishermen Life Enhancement 

Center หรือศูนย์ FLEC) จึงได้

มองเห็นถึงความสำาคัญของการ

สร้างความมั่นคงทางอาหาร

ของแรงงานต่างด้าว ด้วยการ

สนับสนุนทั้งอุปกรณ์และความ

รู้ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อ

ช่วยให้ครอบครัวแรงงานประมง

ได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า

โภชนาการทุกมื้ออย่างเพียงพอ 

ทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของครัว

เรือน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคง 

และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน

และยุติปัญหาการค้ามนุษย์ และ

การใช้แรงงานผิดกฎหมายทุกรูป

แบบในเรือประมงและการประมง

ต่อเนื่องในจังหวัดสงขลา 

“ความมั่นคงทางอาหาร

และความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม 

เป็นอีกเป้าหมายของการดำาเนิน

งานศูนย์ FLEC ในระยะที่ 2 

(2564-2568) เพื่อร่วมยกระดับ

คุณภาพชีวิตของแรงงานประมง

ต่างด้าวและครอบครัวที่อาศัย

ทำางานอยู่ในบริเวณท่าเทียบเรือ

ประมงจังหวัดสงขลา และยัง

คงดำาเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ

แรงงานประมงให้เข้าถึงโอกาส

และสิทธิแรงงานต่างๆ รวม

ทั้งป้องกันตกเป็นเหยื่อการค้า

มนุษย์” นางสาวนาตยากล่าว

นางสาวนาตยากล่าว

ว่า ศูนย์ FLEC ที่ดำาเนินการมา

ตั้งแต่ปี 2559 จนในปีนี้ดำาเนิน

งานเข้าสู่ระยะที่ 2 (2564-

2568) เป็นการผนึกความ

ร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชา

สังคม 7 องค์กร ประกอบ

ด้วย 1.องค์การสะพานปลา 

2.กรมสวัสดิการและคุ้มครอง 

แรงงาน 3.สมาคมวางแผนครอบ

ครัวแห่งประเทศไทยฯ 4.ศูนย์อภิ

บาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้าน

สุขสันต์)

5.บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จำากัด (มหาชน) หรือซี

พีเอฟ 6.บริษัท จีอีพีพี สะอาด 

จำากัด หรือ GEPP สตาร์ทอัป

ไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล

การบริหารจัดการขยะ และ 

7.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จำากัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม การดำาเนิน

งานของศูนย์ FLEC ในระยะ

ที่ 2 เป็นการต่อยอดไปถึงการ

สนับสนุนให้แรงงานประมง

ต่างด้าวสามารถพึ่งตนเอง มี

ความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้ง

ตระหนักและมีส่วนร่วมในการ

จัดการปัญหาขยะทะเล เพื่อ

ร่วมปกป้องให้ทะเลมีความอุดม

สมบูรณ์และเป็นแหล่งอาหาร

สำาคัญของทุกคนในสังคม

“ในการดำาเนินงานของ

ศูนย์ FLEC ระยะที่ 2 ไม่ได้มุ่ง

เน้นเฉพาะมิติด้านแรงงานเพียง

อย่างเดียว การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของครอบครัวแรงงานประมง

ต่างด้าว ผ่านการส่งเสริมให้เกิด

การพึ่งพาตนเองด้านอาหารใน

ระดับครัวเรือน และส่งเสริม

ให้แรงงานประมงมีส่วนร่วมลด

ปริมาณขยะในทะเล นับเป็นอีก

หนึ่งแนวทางในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

นำาไปสู่การสร้างความมั่นคง

ทางอาหารที่ยั่งยืนของทุกคนใน

สังคม” นางสาวนาตยากล่าว

ทั้งนี้ สมาคมวางแผน

ครอบครัวฯ ได้ใช้พื้นที่ว่างด้าน

หน้าของห้องเรียนรู้เพื่อเด็กและ

ครอบครัวแรงงานเพื่อนบ้าน

เป็นพื้นที่ของแปลงสาธิตปลูกผัก

อินทรีย์ปลอดสาร โดยมี “พาติ

เมาะ หะแว” คุณครูประจำาห้อง

เรียนรู้ฯ นำาเด็กๆ ผลัดกันมาดูแล

รดน้ำา สอนแรงงานทำาน้ำาหมัก

ชีวภาพ (น้ำาอีเอ็ม) ไว้ใช้รดผักเอง 

เพื่อให้พ่อแม่ของเด็กๆ มาเรียน

รู้ และนำากลับไปทำาเองที่บ้าน 

นอกจากนี้ผักสวนครัวของศูนย์ 

FLEC ยังปลูกในกระถางปูนและ

ครอบด้วยตะแกรงเหล็ก ซึ่งเป็น

ภูมิปัญญาของคนที่นี่ คิดขึ้นมา

เพื่อป้องกันหนูที่เข้ามาคุ้ยดินจน

ต้นผักเสียหาย 

“พาติเมาะ หะแว” เล่า

ว่า ศูนย์ FLEC สอนการปลูกผัก

สวนครัวและทำาน้ำาอีเอ็มไว้รดผัก 

ช่วยจัดหาเมล็ดพันธุ์ผัก อุปกรณ์

การปลูกที่จำาเป็น รวมทั้งให้คำา

แนะนำาการปลูกผักอินทรีย์ ผัก

ส่วนใหญ่ที่ปลูกเป็นผักสวนครัว 

ช่วยให้แรงงานมีผักที่เก็บกินได้

ตลอดทั้งปี ลดการใช้เงินซื้อผัก

ที่ตลาดที่อาจปนเปื้อนสารเคมี 

สมาชิกในครอบครัวของแรงงาน

ประมงต่างด้าวและเด็กๆ ได้

บริโภคผักปลอดสาร ปลอดภัย 

ดีต่อสุขภาพ และที่สำาคัญช่วย

ครอบครัวแรงงานประมงต่างด้าว

มีตู้อาหารปลอดภัยประจำาบ้าน 

ประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัว

ได้ในช่วงที่จำานวนงานน้อยลง 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง. 

FLEC ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว

สร้างความมั่นคงทางอาหารดูแลสิ่งแวดล้อม

ภ
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3) ไขมัน ไขมันที่ดีคือไขมันไม่อิ่มตัวสูง ไขมันอิ่ม

ตัวสูงพบในมันและหนังสัตว์ น้ำ�มันจ�กสัตว์ เป็นต้น 

4) ผักและผลไม้ แหล่งแร่ธ�ตุที่มีคว�มสำ�คัญม�ก แต่

เมื่อไตสูญเสียคว�มส�ม�รถในก�รรักษ�สมดุลเกลือ

แร่บ�งตัว ก�รเลือกรับประท�นผักผลไม้ที่มีแร่ธ�ตุต่ำ�

จึงมีคว�มสำ�คัญต่อก�รรักษ�อย่�งม�ก ผลไม้กับผลที่

ควรเลือกท�นขึ้นอยู่กับระดับโพแทสเซียม แมกนีเซียม 

ไทยแลนด์ เฮลท์ เอ็กซ์ โป 2022 

อนุทิน ชาญวีรกูล รองน�ยกรัฐมนตรีและ รมว.ส�ธ�รณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต 

ปิตุเตชะ รมช.ส�ธ�รณสุข ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธ�นกรรมก�รส่งเสริมก�รจัด

ประชุมและนิทรรศก�ร (องค์ก�รมห�ชน) หรือทีเส็บ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดก�ร

กองทุนสนับสนุนก�รส่งเสริมสุขภ�พ ร่วมกันเปิดง�นไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ 

เอ็กซ์ โป 2022 อย่�งยิ่งใหญ่ ณ รอยัลพ�ร�กอนฮอลล์ ศูนย์ก�รค้�สย�มพ�ร�กอน เมื่อ

เร็วๆ นี้

จัดงาน ‘Agency Kick Off 2022’ 

นวลพรรณ ล่ำาซำา กรรมก�รผู้จัดก�รและประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ MTI เป็นประธ�นก�รจัดง�น “Agency Kick Off 2022” 

Together We Win วิ่งสู่เป้�หม�ยเข้�เส้นชัยไปด้วยกัน ผ่�นรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้�ง

คว�มแข็งแกร่งท�งใจให้ตัวแทนเมืองไทยประกันภัยทั่วประเทศ เผยกลยุทธ์ก�รดำ�เนินง�นใน

ด้�นธุรกิจตัวแทนปี 2565 เดินหน้�สร้�งคว�มเชื่อมั่น ตอกย้ำ�กลุ่มเป้�หม�ยพื้นที่ต่�งจังหวัด 

ผ่�นสื่อโฆษณ�และประช�สัมพันธ์ในแคมเปญ #เชื่อแป้ง #เชื่อเมืองไทยประกันภัย โดยมีคณะ

ผู้บริห�รร่วมง�นคับคั่ง ที่อ�ค�รเมืองไทยประกันภัย

สัมมนาโอกาสทางธุรกิจยานยนต์ ไฟฟ้า

กระทรวงก�รอุดมศึกษ� วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำ�นักง�นพัฒน�

วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ (สวทช.) ร่วมกับสำ�นักง�นสภ�นโยบ�ยก�รอุดมศึกษ� 

วิทย�ศ�สตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และ

หน่วยบริห�รจัดก�รทุนด้�นก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งขันของประเทศ (บพข.) เปิดเวที

สัมมน�วิช�ก�รในหัวข้อ “เทคโนโลยีและโอก�ส

ท�งธุรกิจย�นยนต์ไฟฟ้�ดัดแปลงในประเทศไทย 

(EVs Conversion in Thailand, Technology, and 

Opportunities)” ในวันที่ 28 มีน�คม 2565 เวล� 

13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม Jupiter 8-9 ใน

ง�น THE 43rd BANGKOK INTERNATIONAL 

MOTOR SHOW เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจ และ

เปิดโอก�สให้ผู้ประกอบก�รไทยเข้�ถึงเทคโนโลยีใน

ก�รดัดแปลงรถเครื่องยนต์สันด�ปภ�ยใน (ICE) ไป

เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังง�นไฟฟ้�จ�กแบตเตอรี่ 

(BEV) ผู้สนใจส�ม�รถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3q9830x สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้

ท�งโทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1472 คุณนันท์ชญ�น์ ชำ�นิ (ต๊อบ) 

BENICE ผลิตภัณฑ์สุดอ่อนโยน

สำ�หรับจุดซ่อนเร้น คว้�ร�งวัลสุดยอด

ไอเทมประจำ�ปี WATSONS Health 

Wellness & Beauty Awards 2022 

ก�รันตีด้วยร�งวัลข�ยดีที่สุดในวัตสัน

สำ�หรับ 2 ผลิตภัณฑ์จ�กบีไนซ์ (BeNice) 

ผู้นำ�นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำ�คว�ม

สะอ�ดผิวก�ย ได้แก่ BeNice Shower 

Cream Cellulite Protection บีไนซ์ ครีม

กธุรกิจที่ทำางานล่วงเวลาในออฟฟิศ แม้ว่า

ก�รใช้เวล�ไปจนถึงช่วงดึก หนึ่งหรือสองคืน

ที่สำ�นักง�น อ�จจะไม่ทำ�ให้คุณหัวใจว�ย แต่

วัฒนาการความเปลี่ยนแปลงของ

โลก จ�กวันนั้นถึงวันนี้ ต้องยอมรับ

ว่�มีอุบัติโรคเกิดใหม่ขึ้นท้�ท�ยคว�ม

อยู่รอดและสุขภ�วะของมนุษย์เป็นระยะๆ 

อย่�งต่อเนื่อง

มนุษย์ป้�จำ�ได้ว่� ตอนเป็นนักข่�ววัย

เอ๊�ะๆ มีเรื่องร�วของโรคเอดส์ ที่จุดกระแสให้

สังคมโลกปั่นป่วน และค้นคว้�ห�ท�งป้องกัน

และรักษ�กันอย่�งยกใหญ่ จนถึงขั้นมีหนัง

ฮอลลีวูด อย่�งเรื่อง “ฟิล�เดลเฟีย” สร้�งออก

ม�เพื่อให้คว�มรู้และรณรงค์เกี่ยวกับสิทธิของ

คนเป็นโรคเอดส์   

ม�ถึงตอนนี้ก็ต้องยกให้ COVID-19 

เป็นอุบัติโรคใหม่ที่เขย่�วิถีชีวิตมนุษย์ทั่วโลก

อีกครั้ง ซึ่งกล่�วกันว่�เป็นสงคร�มโรคที่มี

คว�มเท่�เทียมกันแบบไม่แบ่งชั้นวรรณะ 

อ�ชีพ มีจน  ก�รศึกษ�สูงหรือต่ำ�ต้อย ..อีก

ต่�งห�ก  

นอกจ�กนั้นยังมีโรคที่เกิดจ�กผล

ข้�งเคียงที่น่�สนใจคือ “โรคข�ดธรรมช�ติ” 

(Chidren & Nature - deficit Disorder) ซึ่ง 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลก�รพิมพ์ ผู้อำ�นวย

ก�รสถ�บันแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�เด็กและ

ครอบครัว มห�วิทย�ลัยมหิดล อธิบ�ยว่� เกิด

จ�กก�รเปลี่ยนแปลงท�งธรรมช�ติและวิถี

ชีวิตครอบครัว ซึ่งเป็นที่ม�ของกลุ่มโรคติดเชื้อ 

และโรคไม่ติดเชื้ออุบัติใหม่

ผลจากวิกฤตโรคติดเชื้อ COVID-19 

ทำาให้เด็กและผู้ ใหญ่ต้องถูกจำากัดพื้นที่เพื่อการ

เฝ้าระวัง โดยต้องอยู่แต่ในบ้าน และทำาให้เด็ก

ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน ทำาให้ขาดพื้นที่

เล่นตามธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นต้นตอที่

ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) หลาย

โรคในระยะยาว หรือตลอดชีวิตของครอบครัว 

เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอด

เลือดสมอง และโรคหัวใจ ฯลฯ นอกจากนี้ยัง

เป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้เกิดความเครียดใน

ครอบครัวที่สูงขึ้น จนเกิดภาวะ “ความเครียด

เป็นพิษ” (Toxic Stress) ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อ

ร่างกายและจิตใจ

นับว่�..น่�สนใจนะ!! กับคว�ม

เปลี่ยนแปลงของสังคม แล้วปร�กฏมีโรค

ใหม่ๆ เดินคู่ม�กับวิถีชีวิตที่กล่�วกันว่�สะดวก

สบ�ยกว่�เก่� เนื่องจ�กเทคโนโลยีอันทันสมัย 

ถือว่�ย้อนแย้ง!! ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถ

ในก�รอยู่ให้เป็น อยู่ให้รอด และอยู่ให้มีคว�ม

สุขของเด็ก gen Y-Z จริงๆ นะ.

‘ป้าเอง’

โรคขาด...ธรรมชาติ

วิ ไตทำ�ง�นลดลง ไม่ส�ม�รถ

ทำ�ง�นได้ปกติ เกิดก�รเสื่อม

สภ�พลงอย่�งต่อเนื่อง สิ่ง

สำ�คัญคือก�รดูแลตัวเอง 

โดยเฉพ�ะก�รเลือกรับ

ประท�นอ�ห�รที่เป็นหัวใจ

สำ�คัญในก�รชะลอไตว�ย

เรื้อรัง ช่วยควบคุมอ�ก�ร

และดูแลไม่ให้ไตทำ�ง�น

หนักจนเกินไป โดย

อ�ห�รที่ควรระมัดระวังในก�รรับประท�น

คือ 1) เนื้อสัตว์ เพร�ะห�กรับประท�นม�ก

จนเกินไปจะส่งผลเสีย ทำ�ให้ไตเสื่อมเร็ว

ขึ้นและเกิดก�รคั่งของของเสีย แต่ห�กรับ

ประท�นน้อยไปอ�จสูญเสียมวลกล้�มเนื้อ 

ภูมิคุ้มกันต่ำ�ลง เสี่ยงในก�รเสียชีวิตได้ 2) 

ข้�วและแป้ง อ�ห�รกลุ่มนี้มีแหล่ง

โปรตีนในปริม�ณที่แตกต่�งกัน 

อ�จทำ�ให้ผู้ป่วยไตเสื่อมระยะ 

3-5 จำ�กัดก�รรับประท�น

โปรตีนได้ย�ก ผู้ป่วยควรได้

รับคว�มรู้ในก�รเลือกกลุ่ม

แป้งที่ถูกต้องและปลอดภัย 

เช่น วุ้นเส้น ก๋วยเตี๋ยว

เซี่ยงไฮ้ และส�คู เพื่อ

ให้ก�รรักษ�โรคไตเสื่อมเกิด

ประสิทธิภ�พสูงสุด 

แคลเซียม และโซเดียมในเลือดขณะนั้น 5) เกลือ 

ห�กรับประท�นม�กเกินไปจะทำ�ให้ได้รับโซเดียมเกิน

คว�มจำ�เป็น อ�จทำ�ให้คว�มดันโลหิตสูงขึ้น 6) น้ำ� 

ผู้ที่ไตขับปัสส�วะได้ลดลงมีคว�มจำ�เป็นต้องจำ�กัด

ปริม�ณน้ำ�ดื่มเพื่อป้องกันภ�วะบวมน้ำ�เเละน้ำ�ท่วม

ปอด ปริม�ณน้ำ�ที่ควรดื่มในแต่ละวันจะนับรวมถึง

อ�ห�รทุกชนิดที่เป็นของเหลวเเละเครื่องดื่ม เช่น 

น้ำ�เปล่� ซุป น้ำ�ผลไม้ น้ำ�ผัก เป็นต้น 

“ไตเป็นอวัยวะสำ�คัญที่ต้องดูแล โดยเฉพ�ะ

ผู้ป่วยโรคไตต้องใส่ใจเป็นพิเศษ อย�กให้ทุกคน

ตระหนักถึงโรคไตและป้องกันโรคไตด้วยก�รรับ

ประท�นอ�ห�รให้ครบ 5 หมู่ เลี่ยงอ�ห�รเค็มจัด 

หว�นจัด ดื่มน้ำ�วันละ 8-10 แก้ว ออกกำ�ลังก�ย

สม่ำ�เสมอ งดสูบบุหรี่ ตรวจคัดกรองไตอย่�งน้อยปี

ละครั้ง สำ�หรับผู้ป่วยโรคไตควรพบแพทย์ต�มนัด

หม�ย และปฏิบัติตัวต�มคำ�แนะนำ�ของแพทย์อย่�ง

เคร่งครัด” พญ.นลินีกล่�วทิ้งท้�ย.

ทำ�ง�นตอนกล�งคืน

โอก�สเกิดโรคหัวใจสูง

marrygun55@gmail.com

Love & Share สมทบทุน รพ.ราชวิถี

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วย พญ.สุมิตษิ์ตรา ปิยะ

ณัตดิ์พูล รองผู้อำ�นวยก�รด้�นพัฒน�บริก�รท�งก�รแพทย์ โรงพย�บ�ลร�ชวิถี รับมอบเงิน

บริจ�คจำ�นวน 755,555 บ�ท จ�ก สุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ ผู้ช่วยประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร-

ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ย “เคทีซี” หรือบริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มห�ชน) ซึ่งร่วมกับผู้แนะนำ�

ผลิตภัณฑ์ท�งก�รเงิน (อิสระ) เคทีซี ทีมเอ�ท์ซอร์ส เซลส์ แอนด์ เทเลเซลส์ (Outsource 

Sales & Telesales) และกัลย�ณมิตรผู้มีจิตศรัทธ� จัดกิจกรรมก�รกุศล ภ�ยใต้ โครงก�ร 

“Love & Share” ปีที่ 8 เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ก�รแพทย์เฉพ�ะท�ง และ

รองรับก�รรักษ�ผู้ป่วยอ�ก�รหนักจ�กก�รติดเชื้อโควิด-19

นิทรรศการภาพถ่ายฟิล์มกระจกเปียก

ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน เป็นประธ�นเปิดง�นและชมนิทรรศก�รภ�พถ่�ย

ฟิล์มกระจกเปียกโดยศิลปินช่�งภ�พส�รคดีช�วฟิลิปปินส์ นิโก เซเป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของนิทรรศก�รศิลปะเพื่อคว�มแตกต่�ง Language of The Soul ภ�ษ�แห่งจิตวิญญ�ณ 

ครั้งที่ 4 ภ�ยใต้แนวคิด “Co-Labs:The Collaboration ร่วมกัน ...สรรค์สร้�ง” โดย

มูลนิธิเดอะ เรนโบว์ รูม ศูนย์คว�มเข้�ใจเชิงบวกเกี่ยวกับคว�มต้องก�รพิเศษแห่งแรก

ในประเทศไทย ร่วมกับอ�ร์ตคอนเนคชั่น โดยก�รสนับสนุนของหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมห�นคร และโนเบิล ดีเวลลอปเม้นท์ ซึ่งจัดแสดงบริเวณชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมห�นคร ถึงวันที่ 24 เมษ�ยนนี้  

นั
ต�มผลก�รศึกษ�ปี 2016 ที่ตีพิมพ์ในว�รส�ร

สม�คมโรคหัวใจในอเมริกัน American Medical 

Association บอกว่� ก�รทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

เป็นเวล�น�น ไล่ไปจนถึงช่วงดึก จะเพิ่มโอก�ส

ให้คุณเป็นโรคหัวใจ ห�กคุณอยู่ในหมวดหมู่

นี้ คุณควรคิดถึงก�รลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ทั้งหมด

ของคุณเพื่อประกอบด้วยเช่นกัน ปรับเปลี่ยน

น�ฬิก�ชีวิต ตื่นแต่เช้� นอนให้พอในย�มค่ำ�คืน

อย่�งน้อย 7-8 ชั่วโมงจะช่วยดูแลหัวใจของคุณ

ได้อย่�งดีค่ะ.

อ�บน้ำ� เซลลูไลท์ โพรเทคชั่น (สีเขียว) และกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ทำ�คว�มสะอ�ดจุดซ่อนเร้น ได้แก่ BeNice 

Feminine Cleansing Purity for Sensitive Skin บี

ไนซ์ เฟมินีน คลีนซิ่ง เพียวริตี้ ฟอร์ เซนซิทีฟ สกิน 

(สีชมพูใส). 

บ้านและสวนแฟร์ select 2022

“บ้�นและสวนแฟร์” ง�นแฟร์เกี่ยวกับบ้�น สวน และก�รตกแต่ง ง�นแรกของ

ประเทศไทย ต่อยอดเป็นง�น “บ้�นและสวนแฟร์ select” ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 โดยจัดขึ้น

ในระหว่�งวันที่ 19-27 มีน�คม 2565 ฮอลล์ 99-104 ไบเทค บ�งน� ในธีมง�น “BETTER 

TOGETHER เริ่มใหม่ ดีกว่� ด้วยกัน เพร�ะสิ่งพิเศษเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เร�เจอกัน” พร้อม

ให้ผู้ชมง�นสัมผัสประสบก�รณ์สุดพิเศษแบบ 

360 องศ� ในทุกโซนไฮไลต์เริ่มจ�กโซน room 

showcase ม�พร้อมแนวคิด Better Together 

นิทรรศก�รที่รวมเอ�นักออกแบบและผู้เชี่ยวช�ญ

หล�กหล�ยส�ข� รวมถึงแบรนด์ที่น่�สนใจม�

ให้คุณได้รู้จักและเลือกซื้อกลับบ้�น รวมถึงก�ร

ออกแบบค�เฟ่ ภ�ยใต้คอนเซ็ปต์ Sustainable 

Living โซน Garden & Farm พื้นที่รวมตัวของคน

รักต้นไม้และก�รแต่งสวนที่มีไลฟ์สไตล์ชอบปลูก 

ชอบทดลอง และส�ม�รถต่อยอดทำ�เป็นอ�ชีพได้

ด้วย ม�พร้อมกับเทรนด์ดอกไม้กินได้ พร้อมโซน 

Baanlaesuan Book Shop ที่คัดสรรหนังสือเพื่อคนรักบ้�นรักสวนโดยเฉพ�ะ กระจ�ยต�มจุด

ต่�งๆ ทั้งง�น โซนสำ�นักพิมพ์บ้�นและสวน นำ�เสนอไอเดียก�รตกแต่งค�เฟ่ในสวน และพรรณ

ไม้ยอดฮิตไม่ตกเทรนด์ ไม่ว่�จะเป็นไม้ใบ ไม้ด่�ง หรือแคคตัสและไม้อวบน้ำ� พร้อม “คลินิก

หมอต้นไม้” ที่ม�ช่วยแนะนำ�วิธีก�รปลูกเลี้ยง ไขปัญห�โรคและแมลงในต้นไม้ได้อีกด้วย

ป่วยโรคไตในปัจจุบันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ และในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคไต

เรื้อรังกว่�ร้อยละ 17.6 สถ�นก�รณ์น่�ห่วง

ดังกล่�ว พญ.นลินี ส�ยประเสริฐกิจ แพทย์

อ�ยุศ�สตร์ โรคไต ศูนย์ โรคไต โรงพย�บ�ลกรุงเทพ 

อธิบ�ยว่� คนเร�จะมีไต 2 ข้�ง และทำ�หน้�ที่ใน

ก�รขับของเสียและดูดซึมน้ำ� รักษ�สมดุลเกลือแร่ 

กรด-ด่�งของร่�งก�ย ควบคุมคว�มดันโลหิต ผลิต

ฮอร์ โมนควบคุมก�รทำ�ง�นของเม็ดเลือด รักษ�สมดุล

แคลเซียมต่�งๆ เพร�ะฉะนั้นห�กไตมีปัญห�จะทำ�ให้

ไตเกิดคว�มผิดปกติทั้งหมด โดยโรคไตแบ่งออกเป็น

ไตว�ยเฉียบพลัน และไตว�ยเรื้อรัง 

ไตว�ยเฉียบพลัน คือ ก�รทำ�ง�นของไตที่ผิด

ปกติในช่วงเวล�อันสั้น เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว แต่

ส�ม�รถรักษ�ให้กลับสู่ภ�วะปกติได้ ไตว�ยเรื้อรัง คือ 

ภ�วะที่ไตมีคว�มผิดปกติ ค่�ก�รทำ�ง�นของไตต่ำ�ลง

เรื่อยๆ อย่�งต่อเนื่อง หรือมีระยะเวล�น�นกว่� 3 

เดือน กลุ่มเสี่ยงในก�รเกิดโรคไต อ�ทิ คนไข้ที่เป็น

โรคเบ�หว�นอยู่แล้วจะมีคว�มเสี่ยงเป็นโรค

ไตร่วมด้วย คนไข้ที่มีคว�มดันโลหิตสูงจะ

สัมพันธ์กับไต เพร�ะไตเป็นอวัยวะที่เต็ม

ไปด้วยหลอดเลือด เมื่อมีคว�มดันโลหิต

สูงจะส่งผลถึงไตโดยตรง ภ�วะอ้วน 

น้ำ�หนักเกิน หรือกลุ่มคนที่มีปัญห�

เกี่ยวกับหลอดเลือดต่�งๆ เช่น หลอด

เลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง กลุ่มผู้

สูงอ�ยุที่มีอ�ยุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 

เพร�ะอัตร�ก�รทำ�ง�นของ

ไตลดลง กลุ่มคนที่มีประวัติ

คนในครอบครัวเป็นโรคไตที่

ถ่�ยทอดท�งพันธุกรรม เช่น 

ถุงน้ำ�ในไต เป็นต้น กลุ่ม

คนเป็นเกี่ยวกับโรคข้อ โรค 

SLE และนอกจ�กนี้จะเป็น

ผู้ป่วยที่มีประวัติก�รใช้ย� 

ก�รได้รับส�รพิษ 

คุณหมอย้ำ�ว่� เมื่อ

ผู้ จบต้นตอ..ก่อนเกิดโรคไต 

เลือกกินอาหารหัวใจสำาคัญ

พญ.นลินี สายประเสริฐกิจ
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8 การตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้ 
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9กีฬา

นักปนเลือดใหมลุยศึกสองลอเอเชีย

ไทยโพสต • นักปนทีมชาติไทยประเภทถนน ออกเดินทางไปสู

ศึกสองลอถนนชิงแชมปเอเชีย 2022 ที่ทาจิกิสถาน วันที่ 25-

29 มี.ค.65 โดยเปนนักปนสายเลือดใหมเกือบทั้งทีม เปาหมาย

ควาอันดับ 1 ใน 3 รายการใดรายการหนึ่ง โดยชวงเชาของ

วันอังคารที่ 22 มีนาคม ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  พลเอกเดชา 

เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ ไดเดินทางไปสงพรอมให โอวาทแกนักกีฬา

จักรยานทีมชาติไทย ที่จะเดินทางไปแขงขันจักรยานประเภท

ถนนชิงแชมปเอเชีย 2022 ที่กรุงดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน 

ระหวางวันที่ 25-29 มีนาคม คณะนักกีฬาทั้ง 12 คน ประกอบ

ดวย รุนประชาชนหญิง 2 คน สิบตรีหญิงเพชรดารินทร สมราช, 

สิบตรีหญิงชนิภรณ บัตริยะ, รุนอายุไมเกิน 23 ปหญิง 2 คน 

น.ส.กมลรดา ขาวปลอด, น.ส.นัฐนันท นนทะแกว, รุนเยาวชน

ชาย 4 คน นายกฤตณัฐ แกวนอย, นายติณพัฒน เมืองเดช, 

นายธนวัฒน แสนตา, นายนนทกร นนทะแกว, รุนเยาวชน

หญิง 4 คน น.ส.พลอยปภัส ศรีใสไพ, น.ส.จิตราพร สายสิงห, 

น.ส.อภิชยา หันทยุง, น.ส.สุพิชชา วรวงศ โดยมี “โคชตั้ม” 

วิสุทธิ์ กสิยะพัท เปนหัวหนาผูฝกสอนและหัวหนาคณะ พรอม

ดวย รอยตํารวจเอกณัฐพล จีบถาวรธาวิต ผูชวยผูฝกสอน และ

รอยตํารวจเอกสิทธิชัย ฤทธิศิลป เปนชางประจําทีม โดยเปา

หมายในการแขงขันครั้งนี้คาดวานักปนไทยน�าจะติดอันดับ 1 

ใน 3 จากรายการใดรายการหนึ่ง 

‘ปอปอ’ เหมา 6 ทองยิมลีลา

ศรีสะเกษ • การแขงขันกีฬายิมนาสติก กีฬาแหงชาติ ครั้งที่ 47 

“ศรีสะเกษเกมส” แขงขันกันที่โรงยิมเนเซียม โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในสวนของกีฬายิมนาสติกลีลา 

“ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร จากสมุทรสาคร ที่ประเดิมกีฬา

แหงชาติครั้งแรกประสบความสําเร็จอยางลนหลามดวยการ

ควาเหรียญทองไดหมดทุกอุปกรณ มากถึง 6 เหรียญทอง ควา

รางวัลนักกีฬาดีเดนประเภทกีฬายิมนาสติกลีลาไปครองอยาง

สงางาม ภายหลังจบการแขงขัน “ปอปอ” เปดเผยวา “ดีใจ

มากกับการแขงขันกีฬาแหงชาติครั้งแรก โดยผลงานทําได

ตามเปา เน� องจากกอนเดินทางมาแขงขันยอมรับวากดดันใน

ฐานะนักกีฬาทีมชาติ จําเปนตองกวาดเหรียญทองใหครบทุก

อุปกรณ การที่ได 6 เหรียญทอง จึงภาคภูมิใจ สวนการแขงขัน

กีฬาซีเกมสมีชิงเพียงแค 1 เหรียญทอง ประเภทบุคคลรวมทุก

อุปกรณ (หวง, บอล, คฑา, ริบบิ้น) ตองมุงมั่นใหมากกวาวัน

นี้เพ� อควาเหรียญทองซีเกมสมาครองใหได นอกจากนี้สมาคม

กีฬายิมนาสติกแหงประเทศไทย โดย “ครูไก” ดร.กุสุมาลย 

ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแหงประเทศไทย 

ยังไดจัดพิธีอําลาทีมชาติไทยใหกับ กานตพิชชา พัฒนศักดิ์ 

และพรชนิต จันทราบุตร ในฐานะที่เปนนักกีฬายิมนาสติกทีม

ชาติไทยมาหลายป 

4 โปรพรอมดวลไทยแลนดมิกซ

สงขลา • “โปรบูม” อิทธิพัทธ บูรณธัญรัตน, “โปรฟลุค” รฐนน 

วรรณศรีจันทร พรอมดวย “โปรมายด” ตรีฉัฐ จีนกลับ และ 

“โปรวาน” จารวี บุญจันทร 4 นักกอลฟชาย-หญิงฝมือเยี่ยม 

พรอมสัมผัสประสบการณใหมในการแขงขัน ณ สนามเซา

เทิรนฮิลล กอลฟ แอนด คันทรี คลับ ในการลงแขงขันกอลฟ

ผสม ชาย-หญิง “ไทยแลนด มิกซ โฮสต บาย ทรัสตกอลฟ สนาม

ที่ 2” วันที่ 24-27 มี.ค.นี้ ชิงเงินรางวัลรวม 3 ลานบาท แชมป

รับ 450,000 บาท  รายการนี้ถือเปนสนามที่ 2 ของฤดูกาล

ป 2022 ของทรัสตกอลฟทัวร สะสมคะแนน ออเดอร ออฟ 

เมอริต ของศึก “ทรัสตกอลฟทัวร 2022” แขงขันแบบสโตรก

เพลย 4 วัน 72 หลุม โดยหลังจบ 36 หลุมตัดตัวที่อันดับ 60 

และเสมอเขาไปเลนในรอบลุนแชมป 2 วันสุดทาย นอกจาก

นั้นรายการนี้ยังจัดการแขงขันภายใตมาตรการปองกันไวรัส

โควิด-19 มีนักกอลฟรวมแขงขันทั้งสิ้น 144 ราย แบงเปนโปร

ทัวร 126 ราย และนักกอลฟสมัครเลน 18 ราย.

แชมป • “เดอะตุก” ปยะพงษ ผิวออน อดีตกองหนาทีมชาติไทย

และทหารอากาศ มอบรางวัลใหกับทีมสยามบอย ที่ควาแชมปใน

การแขงขันฟุตบอล 7 คน แตงโมลงปยะพงษยิง จูเนียรคัพ อายุ

ไมเกิน 12 ป ที่สนาม OAZ Stadium จ.ปทุมธานี เม� อเร็วๆ นี้

ดสัปดาหที่ผานมา แฟนมอเตอรสปอรตชาวไทยคง

อิ่มใจไปตามๆ กันกับความสําเร็จของ “กอง” สมเกียรติ 

จันทรา นักบิดวัย 23 ป จากโครงการ ฮอนดา เรซ ทู 

เดอะ ดรีม ที่ควบรถแขงคูใจเบอร 35 เขาเสนชัยเปนอันดับ 1 

ควาแชมปในรุนโมโตทู ในรายการอินโดนีเซียน กรังดปรีซ ที่

สนามเปอรตามินา มันดาลิกา เซอรกิต ประเทศอินโดนีเซีย นับ

เปนนักขับไทยคนแรกในประวัติศาสตรที่ควาแชมปเวิลด กรังด

ปรีซ มาครองสําเร็จ ใครจะไปคาดคิด เม� อกอนแคฝนจะขึ้นไป

ยืนโพเดี้ยมก็วายากแลว แต คิงคองกอง จัดอันดับ 1 มาฝาก

แฟนชาวไทยกันเลยทีเดียว..••..ผลงานดีฝมือเปนที่ประจักษ 

วันกอน พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับหนังสือจาก 

ออนการ ซิงห เลขาธิการ สมาพันธจักรยานแหงเอเชีย หรือ 

เอซีซี แตงตั้งใหเขารับตําแหน�งผูแทนดานเทคนิค หรือ 

Technical Delegate ในการแขงขันจักรยานซีเกมส ครั้ง

ที่ 31 ระหวางวันที่ 12-23 พฤษภาคมนี้ ที่ประเทศเวียดนาม

..••..“บิ๊กรัง” รังสฤษดิ์ ลักษิตานนท นายกสมาคมกีฬากอลฟ

แหงประเทศไทย จะจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2565 ใน

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ที่โพธาลัย เลเชอรปารค ฝากเรียน

เชิญสมาชิกทุกทานรวมประชุมโดยพรอมเพรียง เริ่มประชุม 

10.00 น. เสร็จประมาณเที่ยงๆ แลวก็รับประทานอาหารรวม

กัน หลังจากนั้นก็ไปนัดแนะกันเอาเองวาจะไปดวลสนามไหน

..••..แมตชเยาวชนของสมาคมกีฬากอลฟแหงประเทศไทย 

ทีจีเอ-สิงห จูเนียร กอลฟ แรงกิง 2021-2022 คลาสซีดีอีเอฟ 

แขงสนาม 5 แมตชสุดทาย จบฤดูกาลไปในชวงสุดสัปดาหที่

ผานมา เลนกันที่ รอยัลฮิลลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา 

จ.นครนายก รายนามแชมปในคลาสตางๆ มีดังนี้ คลาสซีชาย 

อจลวิชญ อนันตะเศรษฐกูล, คลาสซีหญิง ธนัชพร อินทรแสง, 

คลาสดีชาย นัทกร เบ็ญนุกูล, คลาสดีหญิง กุณณดา เฉลิมกุล

เดชา, คลาสอีชาย สกาย ไวลดิง, คลาสอีหญิง อันนา ผองหทัยกุล, 

คลาสเอฟชาย ณธาร นาคะนิธิ..••..“บิ๊กสุชัย” สุชัย พรชัย

ศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหงประเทศไทย ใน

พระบรมราชูปถัมภ บอกวาตนไดรับหนังสือแจงจาก เดวิด ฮัก

เกอรตี ประธานสหพันธเทนนิสนานาชาติ หรือไอทีเอฟ  ระบุวา 

คณะกรรมการสหพันธ ไดประชุมกันเพ� อหารือเกี่ยวกับการหา

ทีมแทนรัสเซีย ซึ่งถูกตัดออกจากการแขงขันเทนนิสชิงแชมป

โลก ประเภททีมชาย “เดวิสคัพ บาย ราคูเท็น 2022” ขาวดีคือ 

ประเทศไทยจะยังคงไดสิทธิ์แขงขันในเวิลดกรุป 2 เอาเฮ..••

น้ําคาง ยอดหญา

utaphao1818@gmail.com

สุ

โคลตสเทรด‘ไรอัน’นําทัพฤดูกาลหนา
นิวยอรก • ควอรเตอรแบ็กชั้นยอดในลีกอเมริกันฟุตบอลเอ็นเอฟ

แอลยายทีมกันสนุก แมตต ไรอัน จาก แอตแลนตา ฟอลคอนส ไป

นําทัพ อินเดียนาโปลิส โคลตส โดย มารคัส มาริอ็อตตา จะไปขวาง

ใหฟอลคอนส และเจมีส วินสตัน ตอสัญญากับ นิวออรลีนส เซนตส

อินเดียนาโปลิส ซึ่งเพิ่งจะเทรด คารสัน เวนตซ ควอร

เตอรแบ็กของทีมไปใหวอชิงตันในชวงตนของชวงปดฤดูกาล ควา

ตัว แมตต ไรอัน มาแทนดวยการเทรดแลกกับสิทธิ์ดราฟตรอบ 3 

ใหกับแอตแลนตา 

“พวกเราไดตัวเขาเรียบรอยแลว ยินดีตอนรับสูอินเดียนา 

โปลิส แมตต ไรอันน” อินเดียนาโปลิส โคลตส ทวีตขอความยืนยัน

รายการขาวการเทรดครั้งนี้

อินเดียนาโปลิส โคลตส ซึ่งมีชองวางระหวางเพดาน

เงินเดือนเหลือเยอะที่สุดตามกฎเอ็นเอฟแอล ซาลารี

แคปจะตองจายเงินจํานวน 451.8 ลานเหรียญสหรัฐ 

สําหรับสัญญาที่เหลือ 2 ปสุดทายของไรอัน

ไรอัน ควอรเตอรแบ็กวัย 36 ป ลงเลนให

แอตแลนตามา 14 ฤดูกาล กับผลงานการขวางบอล

สําเร็จ 5,242 ครั้ง จากความพยายาม 8,003 ครั้ง ได

ระยะ 59,735 หลา 367 ทัชดาวน 170 

อินเตอรเซปต

ไ รอันพาแอตแลนตาชนะ 

120 เกม แพ 102 เกม และพาทีม

เขาไปเลนในรอบเพลยออฟ

ได 6 สมัย โดยใน

ฤดูกาล 2016 เขา

ไดรับเลือกเปนผู

เลนทรงคุณคา 

หรือเอ็นเอฟแอลเอ็ม

วีพีในปที่ฟอลคอนสเขาไปชิง

ซูเปอร โบวลกอนแพ นิวอิงแลนด แพทริออตส 34-28

แอตแลนตานั้นบรรลุขอตกลงดวยสัญญา 2 ปกับ มารคัส 

มาริอ็อตตา ซึ่งเคยรวมงานกับ อารเธอร สมิธ โคชของฟอลคอนส

คนปจจุบันในสมัยที่สมิธยังเปนโคชทีมบุกของเทนเนสซี ไททันส 

มาริอ็อตตา ควอรเตอรแบ็กวัย 28 ป ถูกเทนเนสซี ไททันส 

เลือกเขาลีกเปนอันดับ 2 โอเวอรออลในเอ็นเอฟแอลดราฟต 2015 

เขาเลนใหไททันส 5 ป กอนยายมาอยูกับลาสเวกัสในชวง 2 ซีซั่นที่

ผานมา โดยเปนตัวสํารองของ ดีเรก คาร

ชวงที่เปนตัวจริงที่เทนเนสซีนั้น มาริอ็อตตาพาทีมชนะ 29 

แพ 32 เกม มีเปอรเซ็นตขวางบอลสําเร็จ 62.8% ไดระยะ 13,437 

หลา 77 ทัชดาวน 45 อินเตอรเซปต และถือบอลวิ่งเอง 1,574 

หลา 13 ทัชดาวน

ควอรเตอรแบ็กคนหนึ่งที่ ไมไดเปลี่ยนสีเสื้อ

คือ จามีส วินสตัน ซึ่งเซ็นสัญญา 2 ป ในฐานะฟรี

เอเยนตดวยมูลคา 28 ลานเหรียญสหรัฐ การันตีราย

ได 75% โดยอยูกับนิวออรลีนส เซนตสตอ

วินสตันกลับมาอยูเซนตสเปนปที่ 3 ติดตอกัน 

หลังจากเลนเอ็นเอฟแอล 5 ฤดูกาลแรกกับ แทมปาเบย 

บัคคาเนียรส ที่เลือกเขาเขาลีกเปนอันดับ 1 

โอเวอรออลในเอ็นเอฟแอลดราฟต 2015 

โดยมาริอ็อตตาเปนอันดับ 2 ในปนั้น

วินสตันเปนสํารองให ดริว 

บรีส ในฤดูกาล 2020 และขึ้นมาเปน

ตัวจริงในป 2021 หลังจากบรีสประกาศ

อําลาวงการ วินสตันสตารทพาทีมชนะ 

7 แพ 2 เกม ขวางไป 1,170 หลา 

14 ทัชดาวน เสียไปเพียง 3 อิน

เตอรเซปต กอนอาการบาดเจ็บเขา

ทําใหเขาตองปดฤดูกาลกอนกําหนด.

สุวรรณภูมิ • “โคชโยง” วรวุธ ศรีมะฆะ 

หัวหนาผูฝกสอนทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 

23 ป นําทัพ 21 นักเตะบินสูศึกดูไบคัพ 2022 

ระหวางวันที่ 20-29 มีนาคม 2565 ที่นครดูไบ 

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส หรือยูเออี 

พรอมแตงตั้ง อนุศักดิ์ ใจเพชร, กรวิชญ ทะสา 

และธีรภัทร เลาหบุตร รับหนาที่กัปตันทีม

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 

06.00 น. ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 

ฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป 

เตรียมตัวออกเดินทางสูนครดูไบ ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพ� อเตรียมทําศึก

ดูไบคัพ 2022

การเดินทางครั้งนี้นําโดย “โคชโยง” 

วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหนาผูฝกสอนทีมชาติไทย

รุนอายุไมเกิน 23 ป พรอมดวยนักเตะอีก 

21 ราย สวนอีก 2 รายอยาง สิทธิโชค ภาโส 

และชาญณรงค พรมศรีแกว จะเดินทางไป

สมทบที่ดูไบ

กอนการเดินทาง โคชโยงไดเลือก 

กัปตันทีมในทัวรนาเมนตนี้ 3 ราย ประกอบ

ไปดวย อนุศักดิ์ ใจเพชร, กรวิชญ ทะสา และ

ธีรภัทร เลาหบุตร

โดย วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหนาผูฝกสอน

ทีมชาติไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป กลาววา 

“ตามแผนคือเม� อเราไปถึง เราก็จะตรวจโค

21นักเตะปลอดภัยโควิด

โคชโยงนํายู23ลุยดูไบคัพ

วิดกอน พอผลออกมาก็คุยกับทีมงาน 

และวางแผนจะซอมสักชั่วโมง ในเวลา 

21.00 น. ตามเวลาทองถิ่น”

“กาตารเราก็ไดทําการสเกาตมา

แลว เพราะวาทีมชุดนี้เปนทีมชุดเดียว

กับตอนที่เราเจอในชิงแชมปเอเชีย 

U19 ที่อินโดนีเซีย และเขาก็มีตัวหลัก

จากชุดนั้นหลายคน สวนจีนเราก็จะมี

ขอมูลของเขาเล็กนอย ก็จะดูการเลน

ของพวกเขาในเกมแรก แตเขาก็ไมได

เก็บตัวมาปกวา”

“เร� องเวลาที่นอย ก็คงไมใช

ปญหาใหญ เพราะนักเตะรุนนี้หลาย

คนก็เลนดวยกันมาแลวตอน U19 ก็

รูจักกันดี เปาหมายในทัวรนาเมนต

นี้คือประสบการณ ตรงนี้สําคัญมาก 

ประสบการณในระดับนานาชาติ และ

ไดเจอกับมาตรฐานที่สูง และมันจะไป

ตอยอดในซีเกมส เอเชียนเกมส และ

ที่อุซเบกิสถาน พอเราเจอสถานการณ

แบบนี้เราจะมีความกลามากขึ้น 2 เกม

นี้เราวางแผนไววาจะไดสัก 4 คะแนน 

แตเราก็อยากได 6 คะแนนเต็มกอน

เชนกัน”

ดาน อนุศักดิ์ ใจเพชร กัปตันทีม

ชาติไทยรุนอายุไมเกิน 23 ป กลาววา 

“กับการเปนกัปตันทีมชุดนี้ ก็ขอบคุณ

ที่ ให โอกาสและก็จะทําผลงานใหดี

ที่สุด เรายังไมไดคุยกันถึงหนาที่เทา

ไหร ผมก็กดดันเล็กนอย เพราะตอน

ไปกัมพูชา เปนกัปตันก็มีแตนองๆ แต

ชุดนี้ก็รุนเดียวกัน เปาหมายของผมใน

รายการนี้จะพยายามทําใหดีที่สุด และ

ชวยทีมใหไดมากที่สุด ก็หวังวาจะได

ประสบการณจากทีมระดับเอเชีย หลัง

จากนี้เราก็จะมีการพูดคุยกัน”

สําหรับทีมชาติไทยรุนอายุไม

เกิน 23 ป มีโปรแกรมการแขงขันดังน้ี

แมตชเดย 1 วันที่ 23 มีนา

คม 2565 ทีมชาติไทย พบ กาตาร 

ที่สนามดูไบ โปลิส สเตเดียม เวลา 

23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)

แมตชเดย 2 วันที่ 26 มีนา

คม 2565 ทีมชาติไทย พบจีน ที่สนาม

ดิ เซเวนส สเตเดียม เวลา 19.00 น. 

(ตามเวลาประเทศไทย)

สวนแมตชเดยที่ 3 จะเปนการ

จัดอันดับจาก 2 เกมแรก เพ� อหาทีม

แชมป และอันดับอ� นๆ ตอไป โดยใน

กรณีที่มีคะแนนเทากัน จะตัดสินกัน

ดวยผลตางประตูไดเสีย, คะแนนแฟร

เพลย และหากยังเทากันอีกจะมีการ

จับสลาก ซึ่งจะแขงขันกันในวันที่ 29 

มีนาคม 2565 โดยในเกมที่ 3 หากจบ

ลงดวยการเสมอกันจะตัดสินกันที่การ

ดวลจุดโทษทันที.

กรุงเทพฯ •  มาโน โพลกิง กุนซือชางศึกตัดสิน

ใจเรียก “มิคกี้” ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมญ 

หนึ่งในขุนพลทีมชาติไทยชุดแชมปซูซูกิคัพ ที่

ประเทศสิงคโปร มาเสริมทัพทีมชาติไทยที่เตรียม

อุนเคร� องตามปฏิทินฟฟาเดย แทน “อารม” 

ศุภชัย ใจเด็ด กองหนาจากบุรีรัมย ยูไนเต็ด ที่

ตองถอนตัวไป

เม� อวันที่ 22 มีนาคม 2565 มาโน โพลกิง 

หัวหนาผูฝกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ เรียกตัว 

“มิคกี้” ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย นักเตะจาก

สโมสร “เดอะแรบบิท” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด 

เขาแคมปทีมชาติไทย แทนที่ของ “อารม” 

ศุภชัย ใจเด็ด ศูนยหนาของ “ปราสาทสายฟา” 

สโมสรบุรีรัมย ยูไนเต็ด หลังเจาอารมขอถอน

ตัว เน� องจากมีอาการบาดเจ็บจากการลงเลนใน

ศึกรีโว ไทยลีก

โดย “มิคกี้” ปฐมพล เจริญรัตนาภิรมย 

เปนหนึ่งในขุนพลชางศึก ชุดควาแชมปซูซูกิคัพ 

ที่ประเทศสิงคโปร เม� อตนปที่ผานมา ดวยผลงาน

ที่โดดเดนของเขา ทําใหกุนซือใหญทีมชาติไทย

เรียกตัวเขามาติดทีมชาติไทยอีกครั้ง เพ� อทําการ

แขงขันฟุตบอลอุนเคร� องตามปฏิทินฟฟาเดย

หลังจากนั้น “มาดามแปง” นวลพรรณ 

ล่ําซํา ผูจัดการ และมาโน โพลกิง หัวหนาผูฝกสอน

ทีมชาติไทย พรอมดวยทีมงานสตาฟฟโคชและ

นักเตะทีมชาติไทยรวมประชุมทีม ณ หองประชุม

โรงแรมมิราเคิลแกรนด

โดยในการประชุมครั้งนี้มีการแตงตั้งให 

ธีราทร บุญมาทัน แบ็กซายจากสโมสรบุรีรัมย 

ยูไนเต็ด เปนกัปตันทีมชาติไทย เพ� อทําการแขงขัน

ฟุตบอลอุนเคร� องตามปฏิทินฟฟาเดย 

สําหรับทัพนักกีฬาจะเก็บตัวที่โรงแรมมิรา

เคิลแกรนด โดยจะมีโปรแกรมอุนเคร� อง จํานวน 

2 เกม ดังนี้  วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 

19.00 น. ณ สนามชลบุรี สเตเดียม ทีมชาติไทย 

พบ ทีมชาติเนปาล (อันดับที่ 167 ในฟฟา แรง 

กิง) วันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. 

ณ สนามบีจี สเตเดียม ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติ

ซูรินาม (อันดับที่ 140 ในฟฟา แรงกิง).

กัปตันทีม • “มาดามแปง” นวลพรรณ ล่ําซํา ผูจัดการทีม

ชาติไทย แตงตั้ง ธีราทร บุญมาทัน แบ็กซายจากสโมสร

บุรีรัมย ยูไนเต็ด เปนกัปตันทีมชุดเตรียมอุนเคร� องตาม

ปฏิทินฟฟาเดย

โคชโยงนํายู23ลุยดูไบคัพ

เรียก‘ปฐมพล’เสียบแทนศุภชัย

วรวุธ ศรีมะฆะ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

สุดเจ๋งภาพถ่าย น.ศ.เพาะช่าง

ที่ชุมชนเลื่อนฤทธิ์

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ชั้นปีที่ 4 

วิทยาลัยเพาะช่าง จำานวน 44 คน จัดแสดงนิทรรศการ

ภาพถ่าย ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ ภายใต้ชื่อนิทรรศการว่า  

“Final_32.psd” ไม่ ขอ แก้ เพิ่ม!! เช่น ผลงาน “Once upon 

a time” โดย ณัฐพงษ์ กิ่งศักดิ์ แรงบันดาลใจจากบุคคลที่

พานพบในชีวิตของเขาและได้เรียนรู้ประสบการณ์จากบุคคล

เหล่านั้น เก็บบันทึกความทรงจำาที่เคยเกิดขึ้นเป็นภาพถ่าย

บุคคล เทคนิค Cyanotype พิมพ์ลงบน Pallet wood เพื่อย้ำา

เตือนตัวเอง

อีกผลงานเจ๋งๆ รังสรรค์ โดย วรรษมน อักษรกุล ชื่อภาพ

จำาของดอกไม้ 

(Memories of 

F lowers )  มี

สีสันสดใส เบ่ง

บานอยู่ เสมอ

ตั้ งแต่ เด็กจน

โต เธอหยิบยก

ภาพดอกไม้ขึ้น 

มานำาเสนอเทค

นิคการลวงตา

ด้วยสี ที่จะลวง 

ต า ใ ห้ สี ข อ ง

ดอกไม้ ในภาพ

มี สี สั น ขึ้ น ม า 

เ ป็ น สิ่ ง เ ร้ า ที่

ทำ า ให้ ตาของ

คนชมงานเติม

สีลงไปในภาพ

เอง เกิดจาก

ตาของเราจะ

มองเห็นภาพ

แ ล ะ ส่ ง ภ า พ

ไปที่สมองเพื่อ

ป ร ะ ม ว ล ผ ล 

สมองต้องใช้วิธี

ลัดทุกวิธี เพื่ อ

จะได้ผลลัพธ์

ออกมาเร็วที่สุด 

เกิดการประมวลผลที่ไม่ละเอียด และคาดคะเนภาพภาพนั้น

มีสีขึ้นมา แล้วยังมีผลงานภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวภาย

ใต้คอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจของศิลปินนักศึกษา สนใจร่วมสัมผัส

งานศิลปะเหล่านี้ ได้ วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 25- 

27 มี.ค. ณ ชุมชนเลื่อนฤทธิ์ เยาวราช.

ารแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นเวท ี

การประกวดระดับชาติที่มีประวัติความ

เป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย 

และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัย

ศิลปากรจนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 67 เพื่อ

สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวที

แห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผล

งานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม 

ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวด เวทีนี้มี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินและนำาผลงาน

ไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิด

โอกาสให้คนรักงานศิลป์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรม

อย่างเต็มอิ่มทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในครั้งนี้มีศิลปินส่งงานศิลป์เข้าประชัน  

202 คน รวม 277 ชิ้นงาน ผลการคัดเลือกและ

ตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ 

ปรากฏว่า มีผลงานศิลปกรรมได้รับรางวัลประเภท

ต่างๆ รวม 18 รางวัล และผลงานที่ได้รับคัดเลือก

เข้าร่วมแสดง 63 ชิ้น

ศักชัย อุทธิโท เจ้าของผลงาน “มิติความ

ดีงามของอารยธรรมแห่งบรรพชน” คว้าประกาศ 

นียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภท

จิตรกรรม กล่าวว่า ภาพนี้ ได้แรงบันดาลใจจาก

วัฒนธรรม จารีตประเพณีของสังคมชนบทที่

สืบทอดกันมา โดยกลั่นกรอง วิเคราะห์การใช้ทัศน

ธาตุในการสร้างสรรค์ 

“เส้นเกิดจากการเรียนรู้สัมผัสภายใน จาก

สัจธรรมแห่งวิถีชีวิตของความจริงแท้ สีและ

จุดเกิดจากการสัมผัสและสั่งสมธาตุรู้ที่สกัดจาก

วัฒนธรรม สร้างอารมณ์ที่พลิ้วไหว ถักทอทับซ้อน 

ระยิบระยับเคลื่อนไหวพร่าเบลอ กระตุ้นความรู้สึก

ผลงานรางวัลศิลปกรรมแห่งชาติ

สายอาร์ตห้ามพลาด

จากประสบการณ์ของผู้ชมให้เกิดเงาสะท้อนขึ้นใน

ใจ มีบรรยากาศสร้างมนต์เสน่ห์ที่เส้น สีสัน สร้าง

พื้นที่ชักนำาให้ใช้จินตนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่มีความทับซ้อนกันอยู่ ในสภาวะชีวิตของเรา”  

ศักชัยกล่าว 

ส่วนประเภทประติมากรรม มงคลชัย แก้วแจ้ง  เจ้าของเหรียญเงินจากผลงาน “ฟ้ามืดแล้ว” บอก

ว่า ครอบครัวของตนเป็นเกษตรกร จอบและ

เสียมเป็นเครื่องมือหลักและเป็นจุดเริ่มต้นปลูก

ส้มโอ ซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นการหยิบจับเครื่อง

มือและความเป็นชาวสวนในวัยเด็ก เป็นเครื่อง

มือที่ใช้บ่อยที่สุดในการทำาสวน ต้องใช้แรงเพื่อ

ขุดดินจำานวนมาก ใช้เวลานาน ทำาให้เกิดความ

เหนื่อยล้ามาก ส่วนใหญ่ทำางานกันถึงช่วงเย็นจน

พระอาทิตย์ตกดิน จะมีประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ ว่า 

“ฟ้ามืดแล้ว กลับบ้านกันนะ” เกิดเป็นแรงบันดาล

ใจสร้างศิลปะชุดนี้

รางวัลเหรียญเงิน ภาพพิมพ์ ลดากร 

พวงบุบผา เผยที่มาผลงาน “ยามฝัน นิรันดร์” 

ว่า ใช้ชีวิตอยู่กับแม่บุญธรรมอายุ 96 ปีสอง

คน ทำาให้รับรู้ถึงพฤติกรรมพิลึกพิลั่นของแม่จาก

ความชรา สื่อสารที่ไม่ชัดเจน หลงลืม บางครั้ง

พูดถึงสิ่งที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้บนโลกแห่งความ

เป็นจริง

“ภาพพิมพ์ร่องลึกนี้ ได้แรงบันดาลใจจาก

แม่ ซึมซับความคิดและจินตนาการที่เกิดจากการ

ใช้เวลาร่วมกัน นำามาสร้างงานศิลปะในความ

หมายใหม่ที่เหนือจริง อ้างอิงจากรูปวาดของแม่ 

สื่อเรื่องราว จินตนาการ เนื้อหาสิ่งที่แม่คิด และ

มีตนเป็นผู้ถ่ายทอดออกมาเป็นรูปลักษณ์ ปรากฏ

เป็นรูปธรรมของสิ่งมีชีวิตและวัตถุในแบบเหนือ

จริง” ศิลปินบอก

ด้านเหรียญเงิน สื่อผสม กรกนก พฤกษ์มโน

นุกูล เล่าถึงงาน “ความจริง-ภาพลวง” สื่อผสมจัด

วาง และภาพถ่ายนี้ว่า การยอมรับความจริงยาก

กว่าสร้างภาพลวงขึ้นมา คนบางประเภทยอมรับ

มีความสุขกับภาพลวง เพราะไม่สามารถรับรู้ถึง

ความรู้สึกที่แท้จริงภายในจิตของผู้อื่นได้ ภาพลวง

ถูกสร้างขึ้นเพื่อปกปิด ซ่อนเร้นการรับรู้และการ

แสดงออก เป็นอารมณ์ตรงข้ามกับความรู้สึกที่ไม่

ปรารถนาจะเปิดเผย การบิด ดึง รั้ง ฝืนอวัยวะให้

ปรับเปลี่ยนจากความเป็นจริง ไม่มีใครตัดสินได้ว่า

ถูกหรือผิด มีเพียงการยอมรับระหว่างผู้แสดงและ

ผู้รับ เป็นสิ่งที่เกิดจากจิตใจที่ซับซ้อนของคน

สนใจแวะไปชมได้ นิทรรศการจัดแสดง ณ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า 

กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 16 มี.ค.-17 เม.ย.2565 

ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ทุกวันพุธ-อาทิตย์ 

(เว้นวันจันทร์และวันอังคาร) จากนั้นจะนำาไปจัด

แสดง ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป.

ก

“ความจริง-

ภาพลวง” สื่อ

ผสมจัดวางและ

ภาพถ่าย

ผลงาน “ฟ้ามืดแล้ว” นำาจอบมาสร้างประติมากรรม

ผลงานสุดเจ๋งในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ 

ครั้งที่ 67

หลากผลงานศิลป์ที่สายอาร์ตห้ามพลาด

กรุงเทพฯ • อว.จัดทุนให้ทหารในกองทัพ

เรียนไซเบอร์ หวังเป็นนักรบต้านภัยคุกคาม

ในโลกดิจิทัลให้กองทัพ “เอนก” เผยผู้รับทุน

ต้องทำาหน้าที่เสมือนหน่วยข่าวกรองของ

ประเทศไทยในต่างประเทศ

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา 

ศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ร่วม

กับ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 

ลงนามความร่วมมือการจัดสรรทุนการ

ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพไทยให้มี

ศักยภาพสูง เป็นกำาลังของชาติ สร้างความ

พร้อมในการป้องกันและพัฒนาปฏิบัติการ

ทางไซเบอร์ หรือความมั่นคงให้ทันต่อภัย

คุกคามทางไซเบอร์ที่เพิ่มความรุนแรงและ

ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยนายเอนกกล่าว

ตอนหนึ่งว่า ความร่วมมือดังกล่าวนับเป็น

จุดเริ่มต้นของการเสริมพลังของ 2 หน่วย

งาน ในการกำาหนดอนาคตของประเทศ

ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยบน

โลกไซเบอร์ เพราะเรากำาลังเผชิญกับความ

เปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกยุค

ดิจิทัล ซึ่งเป็นคำาถามสำาคัญสำาหรับ อว.ว่า

เราจะรับมือและจัดการกับการเปลี่ยน 

แปลงที่กำาลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและหลาก

หลายได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ

พัฒนากำาลังคนด้านความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของ

การพัฒนา ที่มีความจำาเป็นต้องใช้ความรู้ 

ความเชี่ยวชาญ ศิลปวิทยาการที่ทันสมัย

จากต่างประเทศ เพื่อสร้างบุคลากรที่เปี่ยม

ความรู้ ในขณะเดียวกันก็รู้เท่าทันอนาคต 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

“ความสำาคัญของการให้ทุนจึงไม่ใช่

เพียงแค่ไปเรียนวิชาการ แต่ผู้รับทุนต้อง

สามารถทำาหน้าที่เสมือนหน่วยข่าวกรอง

ของประเทศไทยในต่างประเทศ เพื่อให้มี

ศักยภาพในการนำาความรู้มาต่อยอด เป็น

กำาลังสำาคัญของชาติ ทำาให้ประเทศและ

สังคมดีขึ้น เก่งขึ้น” รมว.อว.กล่าว

ด้าน พล.อ.เฉลิมพลกล่าวว่า การ

คุกคามด้านไซเบอร์เป็นวิวัฒนาการทาง

เทคโนโลยีซึ่งถูกนำามาใช้ในสังคมปัจจุบัน 

ทำาให้ฝ่ายที่ถูกโจมตีเกิดความเสียเปรียบ

ในสมรภูมิการรบ กองทัพไทยจึงมีความจำา

เป็นต้องพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับภัย

คุกคาม รวมถึงการช่วยเหลือประชาชน

ได้ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติ

ทางไซเบอร์ กองทัพไทยจึงต้องพัฒนา 

กำาลังพลให้มีความพร้อมรับมือกับภัยคุก 

คามทางไซเบอร์ ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น 

การที่กองทัพไทยได้รับการจัดสรรทุนการ

ศึกษาจาก อว.จะช่วยให้สามารถพัฒนากำา

ลังพลให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อนำาไป

ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดต่อไป.

สาธารณสุข • ปลัด สธ.กำาชับทุกจังหวัด

เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ครอบคลุมกลุ่มผู้สูง

อายุและ 608 มากที่สุดภายในเดือนมีนาคม 

ก่อนเทศกาลสงกรานต์ หวังลดอัตราการเสีย

ชีวิตและป่วยหนัก ส่วนลูกหลานที่กลับบ้าน

เตรียมตัวให้พร้อม งดพบปะคนหมู่มาก ตรวจ 

ATK ก่อนเดินทาง

ที่ศูนย์การประชุมนานาชาตินงนุช

พัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นพ.เกียรติภูมิ  

วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิด

กิจกรรม “Save 08 by Booster Dose” รณรงค์

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในผู้สูงอายุ เพื่อต้อนรับลูก

หลานกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ในการประชุมสำานักงานปลัด สธ. 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้ง

ที่ 2 ประจำาปีงบประมาณ 2565 โดยย้ำาว่า

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญที่มีความ

เสี่ยงในการเสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุด 

ข้อมูลผู้เสียชีวิตในแต่ละวันประมาณ 90% 

เป็นกลุ่ม 608 และ 70% ยังไม่ได้รับการฉีด

วัคซีน โดยมีผู้สูงอายุประมาณ 3 ล้านคนที่

ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมาก

ที่สุด ขอให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุก

แห่งเร่งจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนประชาชน โดย

เฉพาะผู้สูงอายุให้ครอบคลุมมากที่สุดภายใน

สิ้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้ทุกคนในประเทศมี

ภูมิต้านทานที่เพียงพอ ลดอัตราการป่วยหนัก

และเสียชีวิต รวมถึงลดความเสี่ยงอาจนำาเชื้อ

ไปแพร่ต่อโดยไม่รู้ตัว โดยใช้กลไกล 3 หมอ 

ให้ อสม.ลงพื้นที่เชิงรุกสร้างความเข้าใจและ

ชักชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน

นพ.เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า สำาหรับลูก

หลานที่จะเดินทางกลับภูมิลำาเนา ขอให้ทำาตัว

เองให้ปลอดจากเชื้อโควิด-19 ตามแนวทาง 

COVID Free Personal ด้วยการฉีดวัคซีนทั้ง

เข็มปกติและเข็มกระตุ้น ช่วง 1 สัปดาห์ก่อน

เดินทาง งดการรวมกลุ่มสังสรรค์ พบปะผู้คน

จำานวนมาก หรือเข้าไปยังสถานที่เสี่ยง และ

ตรวจ ATK ก่อนเดินทาง เพื่อคัดกรองตนเอง 

ลดความเสี่ยงนำาเชื้อกลับไปแพร่ให้ผู้สูงอายุ

ที่บ้านโดยไม่รู้ตัว ทำาให้การกลับไปเยี่ยมผู้สูง

อายุที่บ้านมีความปลอดภัย

“หลังเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงสำาคัญที่

ต้องช่วยกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้

ชิด หากบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน

ร่วมมือกัน มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมโรคได้ 

และพร้อมก้าวสู่การที่โควิด-19 กลายเป็นโรค

ประจำาถิ่นในที่สุด” ปลัด สธ.กล่าว.

ขอนแก่น • มข.จับมือมิส ลิลลี่ เปิดตัวสเปรย์

สารสกัดแอนโดกราโฟไลด์จากฟ้าทะลาย

โจร ใช้ฉีดพ่นทางปากและลำาคอ พัฒนาด้วย

เทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน เตรียมรับปลดล็อกโค

วิดเป็นโรคประจำาถิ่น คาดต้น เม.ย.วางแผนที่

ร้านขายยาทั่วไทย

ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริคุณากร 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รศ.นพ.ชาญชัย 

พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มข. พร้อมด้วย 

ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดี ฝ่าย

วิจัยและบัณฑิตศึกษา มข. และ ดร.นพรัตน์ 

อินทร์วิเศษ หัวหน้าทีมวิจัย บริษัท มิส ลิลลี่ 

จำากัด ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวสเปรย์สำาหรับ

ช่องปากและลำาคอจากสมุนไพรฟ้าทะลาย

โจร ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มข.ร่วมกับ 

บ.มิส ลิลลี่ จำากัด ได้ทำาการวิจัยและคิดค้นขึ้น

สำาเร็จเป็นครั้งแรก โดย รศ.นพ.ชาญชัยกล่าว

ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ทำาให้ฟ้าทะลายโจรสมุนไพร

ของไทยเป็นความหวังในการบรรเทาอาการ

ของผู้ป่วย เนื่องจากมีสรรพคุณป้องกัน รักษา

อาการหวัด และยังยั้งการเพิ่มจำานวนของไวรัส 

โดยสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) 

มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด จึงได้รับความสนใจ

อย่างมากทางการแพทย์ในต่างประเทศ ซึ่ง

คณะนักวิจัย มข. โดยฝ่ายวิจัย มข.ได้ทำาการ

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารดังกล่าว ล่าสุดประสบ

ความสำาเร็จในการคิดค้นการนำาสารแอนโดรกรา 

โฟไลด์มาใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพในรูปแบบ

นาโนอิมัลชัน (nano-emulsion) ได้เป็นครั้ง

แรกของโลก

ด้าน ศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวว่า สารแอน

โดรกราโฟไลด์ที่เป็นสารในกลุ่มไดเทอร์ปีน

แล็กโตน (Diterpene Lactone) เป็นสารออก

ฤทธิ์สำาคัญที่พบในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ที่

มีรายงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศว่ามีฤทธิ์ลดไข้ ต้านการอักเสบ และ

ต้านเชื้อไวรัส เป็นสารที่ให้รสขม ปัจจุบันมี

การใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากใบหรือส่วน

อื่นๆ หรือสารสกัดหยาบในรูปยาผงแบบอัด

เม็ดและแคปซูล ซึ่งการใช้ ในรูปแคปซูลดัง

กล่าวจะมีแอนโดรกราโฟไลด์ที่เป็นสารสำาคัญ

อยู่ประมาณ 1.38-3.21% ขึ้นกับสถานที่ปลูก 

และเนื่องด้วยเป็นสารที่ ไม่ละลายในน้ำา จึง

ทำาให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ถูกดูดซึม และ

นำาไปใช้ประโยชน์ในร่างกายได้เพียง 2.67% 

จึงทำาให้ต้องรับประทานครั้งละ 4 แคปซูล 

และต่อเนื่องวันละ 4 ครั้ง รวม 12 แคปซูล 

ต่อวัน หรือให้ได้ปริมาณผงยา 6,000 มิลลิ 

กรัม/วัน ซึ่งเทียบเท่ากับสารแอนโดรกรา 

โฟไลด์ 60 มิลลิกรัมต่อวัน

คณะนักวิจัยจึงได้ทำาการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์แอนโดรกราโฟไลด์บริสุทธิ์

ด้วยเทคโนโลยีนาโนอิมัลชัน ซึ่งช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการดูดซึมขึ้นอีกหลายเท่า ทำาให้

ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อย แต่มีประสิทธิภาพ

ในการทำางานในระดับสูง ลดความเสี่ยงของ

การรับประทานสมุนไพรในรูปปกติในปริมาณ

มากเกินขนาด หรือ over dose เป็นการนำา

องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาใช้

ประโยชน์และต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ ดูแลสุขภาพ

ของคนไทยในสถานการณ์ โควิด-19  

“เทคโนโลยีนาโนอิมัลชันถูกใช้ในหลาย

ผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็น

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำาอางและยารักษา

โรค แต่ยังไม่มีการนำาสารแอนโดรกราโฟไลด์

มาพัฒนาในรูปแบบนี้ แม้การทำานาโนอิมัลชัน

ในห้องปฏิบัติการเองก็ยังประสบกับปัญหา

หลายอย่าง เช่น การทำาให้อนุภาคมีขนาดเล็ก

กว่า 100 นาโนเมตรมีความสม่ำาเสมอ หรือใน

เรื่องของความคงตัว (stability) หาชนิดสารและ

ปริมาณที่เหมาะสม และต้องปรับความเป็น 

กรด-ด่าง เพื่อให้สารไม่เกิดการออกซิเดชันจน

เป็นอันตราย รวมถึงปรุงแต่งรสชาติเพื่อลด

ความขมและมีรสชาติที่ใช้ได้กับทุกวัย”

ศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบัน

กระบวนการผลิตดังกล่าวได้ข้อสรุปและมีการ

ต่อยอดเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของสเปรย์พ่น

ช่องปากและลำาคอ ขนาด 10 มิลลิลิตรและ 

20 มิลลิลิตร ที่ขณะนี้ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างวางจำาหน่ายแล้วที่ รพ.ศรีนครินทร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มข. และร้านขายยาใน

ความรับผิดชอบของ มข. และจะมีการต่อ 

ยอดเชิงพาณิชย์ไปในกลุ่มร้านขายยา ซึ่งคาด

ว่าจะสามารถวางจำาหน่ายได้ในช่วงต้นเดือน 

เม.ย.ที่จะถึงนี้

“อย่างไรก็ตาม สเปรย์พ่นช่องปากและ

ลำาคอจากฟ้าทะลายโจรดังกล่าว ถือเป็นการ

เตรียมการที่สำาคัญตามแผนโรดแมปตามที่

รัฐบาลได้เตรียมการคลายล็อกมาตรการต่างๆ 

และประกาศให้ โรคโควิด-19 เป็นโรคประจำา

ถิ่นในวันที่ 1 ก.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งผลงานวิจัย

ของ มข.จะเป็นยาสามัญประจำาบ้านที่เหมาะ

ต่อการใช้งานเพื่อระวังและป้องกันได้ ในทุก

เพศทุกวัย สามารถฉีดพ่นได้ทุกเวลาอีกด้วย” 

ศ.ดร.มนต์ชัยกล่าว.

สธ.กำ�ชับทุกจังหวัดฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงในมี.ค.

ครอบคลุมมากที่สุดก่อนเทศกาลสงกรานต์หวังลดอัตราเสียชีวิตป่วยหนัก     

อว.จัดทุนให้กองทัพ

ฝึกทหารเป็นนักรบ

สู้ภัยคุกคาม‘ไซเบอร์’

มข.เปิดตัว‘สเปรย์ฟ้าทะลายโจร’พ่นทางปาก-คอ
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11บันเทิง

มื่อฟ้าส่งปิยบุตรมาเกิดแล้ว เหตุไฉนต้องส่ง ดร.นิวมาเกิด

ด้วย?

นี่..เห็นต้องยกคำ�รำ�พันของ “จิวยี่” ในส�มก๊ก ม�แปลง-ม�ใช้

เสียแล้วล่ะ เพร�ะดูไป-มองม�ในปฐพีนี้ 

คนที่รู้ทัน และตอบโต้ได้ทุกเม็ด ทั้งยังเก�ะติดคว�มกะล่อน

ตอแหลปลิ้นปล้อนหลอกลวงของน�ยปิยบุตร ชนิดนำ�ม�แล่เนื้อเถือ

หนังผึ่งแดดได้..

เห็นมีแต่ ดร.ศุภณัฐ อภิญญ�ณ หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภ�ย

ใต้สถ�บันวิจัย MAST Center และคณะวิศวกรรมชีวก�รแพทย์ 

University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริก� คนเดียวเท่�นั้น! 

อย่�งวันก่อน ดร.นิวได้ โพสต์ข้อคว�มย�วเฟื้อย ซึ่งผมจะขอ

ยกม�ให้ท่�นผู้อ่�นได้อ่�นพอเป็นกระษัย.. 

“น�ยปิยบุตรไม่ได้สู้เพื่อประช�ชน ห�กแต่เห็นประช�ชนเป็น

ผักปล�และหม�กเบี้ย เป็นเหยื่อของก�รหลอกใช้ให้ทำ�ผิดติดคุกติด

ตะร�งแทนตัวเอง ตลอดจนก�รลุกขึ้นสู้ไปสู่สงคร�มกล�งเมือง 

ในขณะที่น�ยปิยบุตรเอ�แต่มุดหัวอยู่ใต้กระโปรง

สิ่งที่น�ยปิยบุตรกระทำ�อยู่จึงไม่ต่�งจ�กก�รพย�ย�มใช้

ประเทศไทย เป็นห้องทดลองขน�ดใหญ่ในก�รก่อกบฏด้วยส�รพัดวิธี 

ต�มที่ตัวเองได้อ่�นม�จ�กตำ�ร�

โดยมีทรัพย�กรของเพื่อนท่ีรวยแต่ไร้สมอง เป็นพลังขับเคลื่อน

ในก�รโกหกเสียงดังปลุกปั่นสังคม”

ครับ..อ่�นแล้วก็ให้นึกเห็นภ�พ-คล้อยต�ม ว่�น�ยปิยบุตร 

“โกหกเสียงดัง ปลุกปั่นสังคม” ไปวันๆ อย่�งนั้นจริงๆ!

แต่นี่เรื่องจริง ไม่โกหก..คุณศศิวิมล ธ�รทอง หรือ “ครูปุ้ม” 

ได้ โพสต์ข้อคว�ม.. สนั่นปฐพี ชลธี ธ�รทอง

คืนหอห้องท่�ม่วงก�ญจน์ สะท้�นไหว..สู่อ้อมกอดศศิวิมล 

คนจริงใจ.. ชีวิตใหม่ เริ่มต้นใหม่ พ้นบ่วงกรรม

“#ขอบคุณทุกกำาลังใจที่มอบให้ครูชล #อะไรเกิดขึ้น รอฟัง

จากปากครูชล ในวันที่ 2 เม.ย. ซึ่งตรงกับวันเกิดครูปุ้ม ครูชลสบาย

ดีและมีความสุข”

“วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 65 แถลงข่าวใหญ่ ตอบทุกประเด็นที่

ทุกคนอยากรู้ ณ หุ่นขี้ผึ้งไทยนครปฐม เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่าน

ค่ะ”

ก็คงจะพอจำากันได้ เมื่อเดือนธันว�คม ปี 2563 ศ�ลเย�วชน

และครอบครัวจังหวัดก�ญจนบุรี ได้มีคำ�สั่งยกฟ้องคดีที่ ครูชลธี ธาร

ทอง ศิลปินแห่งช�ติ วัย 83 ปี ฟ้องหย่�ภรรย�

ในขณะท่ีภรรย� คือ “ครูปุ้ม” เป็นโจทก์ยื่นฟ้องเลข�ฯ และส�ว

คนสนิทของครูชลธีในคดีแพ่ง คว�มผิดฐ�นทำ�ให้ครอบครัวแตกแยก 

โดยเรียกร้องค่�ทดแทนเป็นจำ�นวนเงิน 3 ล้�นบ�ท และศ�ล

ก็ตัดสินให้ครูปุ้มชนะคดี โดยให้คู่กรณีชดใช้เงินจำ�นวนเงิน 3 ล้�น

บ�ท พร้อมดอกเบี้ย 7.5 ต่อปี 

และเมื่อครูปุ้มได้ โพสต์ข้อคว�มนี้ออกม� ก็เป็นที่แน่นอน-

ยืนยันชัดเจนว่� ครูชลธีที่ “เผลอออกนอกท�ง” ไปนั้น..

ท่�นได้เลี้ยวกลับ (บ้�น) ท่�ม่วง-เมืองก�ญจน์ สู่อ้อมใจ-อ้อม

กอดศรีภรรย�อย่�งอบอุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว!

ก็..ขอแสดงคว�มยินดี-ดีใจกับครูชลธีไว้ ณ ที่นี้ และเพื่อให้

เข้�กับบรรย�ก�ศ-อ�รมณ์แห่งคว�มสุข-ชื่นมื่นต�มประส�นักเพลง 

ก็ใคร่จะขออนุญ�ตส่งท้�ยด้วยท่อนเพลง..

“เคยใช้อ�รมณ์ ให้เธอขื่นขม ตรมก�ย ฉันเคยโหดร้�ย ให้เธอ

ช้ำ�ใจ ไหวหวั่น กว่�จะรู้ คว�มจริง สิ่ง ที่ฉัน คิดสั้น กลับต�มผล�ญ

ใจฉันเรื่อยม�..

ม�ขออภัย วอนเธอได้คิด คืนดี นับตั้งแต่นี้ ไม่มีแล้วก�ร ห�

เรื่อง ซื่อ ต่อรัก ตรงแนว ดุจ ลูกแมว แสนเชื่อง เรื่องที่แล้ว เธอ

จง อภัย”

หวังว่าจะโดนใจนะครับครู?.

เรื่องที่แล้วเธอจงอภัย

เ

กล้จะถึงวันฉายแล้ว สำาหรับ “เทอมสอง 

สยองขวัญ” ภ�พยนตร์ไทยสุดสยอง ที่

หนึ่งในนักแสดงนำ�อย่�ง กิต Three 

Man Down หรือ กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ จะม�

เผยถึงก�รทำ�ง�นอีกมุมนอกจ�กก�รเป็นนักร้อง 

ม�สู่บทบ�ทนักแสดง

“ในเรื่อง ‘เทอมสอง สยองขวัญ ตอน ตึก

วิทย์เก่�’ ผมรับบทเป็น “กอล์ฟ” นะครับ ค�แร็ก

เตอร์ในเรื่องนี้จริงๆ เหมือนเล่นเป็นตัวเองอะ

ครับ เป็นคว�มกวนของตัวเอง กอล์ฟเนี่ยเป็นเด็ก

ขบถของสังคมในระดับหนึ่งเลยครับ ก็คือไม่เชื่อ

ในเรื่องก�รศึกษ� ค�แร็กเตอร์ก็ดูแบบว่�ขว�งใน

สิ่งที่ขนบอย�กให้เป็น ซึ่งเรื่องนี้ก็จะพูดถึงเรื่อง

คว�มเชื่อด้วย ถ้�พูดถึงเรื่องสังคมมันก็ติดต�มม�

ด้วยเรื่องของคว�มเชื่อ ถ้�เร�ทำ�แบบนี้อน�คต

เร�จะดี พอมันมีเรื่องคว�มเชื่อเข้�ม�มันก็มีเรื่อง

ผีเข้�ม� ไอ้ตัวกอล์ฟมันก็ไม่เชื่อทั้งหมดเลยครับ 

ไม่เชื่อทั้งเรื่องก�รศึกษ� เรื่องผี เรื่องก�รแต่งตัว

ก็จะผิดแปลกไปจ�กขนบสังคม ณ ตอนนั้นอะไร

ประม�ณนี้ครับ กอล์ฟก็จะเลิกเรียนและม�เป็น

เป็นพนักง�นส่งของ ไรเดอร์อะไรประม�ณนี้ แต่

จริงๆ มันชอบเป็นนักบิด แล้วอ�ชีพไรเดอร์ก็แบบ

ว่�สอดคล้องกับสิ่งที่กอล์ฟชื่นชอบพอดี กับเรื่อง

มอเตอร์ไซค์ ก�รแต่งรถอะไรแบบนี้ครับ ผมว่�

นิสัยภ�ยนอกกอล์ฟถ้�คนมองม�ก็น่�จะเป็นฟีล

แบบเด็กไม่ดี เป็นคนเกเร หัวดื้อไม่ฟังผู้ใหญ่ ไม่

เชื่อฟังทำ�ตัวไม่ดีอะไรประม�ณนั้นเลยครับ ซึ่งก็

จะเป็นมุมมองเดียวกับที่พี่ส�วเร�ในหนังเรื่องนี้

มองเลยครับ”

เรื่องน้ีเหมือนหรือ

ต่างจากการแสดงท่ี

ผ่านมายังไงบ้าง

“จริงๆ 

นี่เป็นก�ร

แสดงหนัง

เรื่องที่สองนะ

ครับ ก็เหมือน

กับว่�จะแตก

ต่�งกันในเชิงตัว

ตนและก�รแสดงออกครับ ซึ่งเรื่องที่ผ่�นม�ก็จะ

เป็นเหมือนคนที่เข้�สังคมย�ก เป็น Introvert ไม่มี

เพื่อน แต่กับเรื่องนี้กอล์ฟเองจะเป็นคนที่เข้�สังคม

ย�กเหมือนกัน แต่ว่�จริงๆ แล้วกอล์ฟก็มีสังคม

ของเข� คือเรื่องที่ผ่�นม�อ�จจะเข้�กับเพื่อนไม่ได้ 

แต่เรื่องนี้กอล์ฟคือจะเข้�กับโลกไม่ได้ เข้�กับสังคม

ระดับใหญ่ไม่ได้ เข�จะถูกมองว่�แปลกแยก มัน

เกี่ยวเนื่องกันแต่มันไม่เหมือนกันเลยในประเด็นนี้ 

มีคว�มคิดที่จะต้องเปลี่ยนวิธีก�รเล่นนิดหน่อย แต่

ว่�ก็มีคว�มเป็นตัวเองด้วย เพร�ะว่�ผมเองก็เป็น

คนที่มีคว�มไม่เชื่ออะไรบ�งอย่�งในสังคมเหมือน

กัน ก็เลยคุยกับ “พี่ต้น” (เอกภณ เศรษฐสุข) ผู้

กำ�กับในเรื่องบ�งเรื่อง ใน Mindset บ�งจุดเหมือน

กันครับ”

ถือว่ามีความยากง่ายยังไงสำาหรับการ

แสดงในเรื่องนี้

“ถ้�คว�มย�กคือเล่นให้ตลกผมว่�มันย�ก 

เพร�ะว่�ก�รทำ�ให้คนดูรู้สึกตลกเนี่ยสำ�หรับผมก็

ย�ก คือกลัวว่�มันจะเป็น Inside Joke ม�กกว่� 

คือเร�ตลกกันเองในพ�ร์ตที่แบบว่�เร�รู้บริบทว่�

ผมกำ�ลังจะสื่ออะไร แต่พอมันอยูในภ�พยนตร์มัน

มีก�รเล่�เรื่อง ผมกลัวว่�คนดูอ�จจะไม่ตลกแบบ

สิ่งที่เร�อย�กให้ตลก เพร�ะว่�มันเป็นหนังคอมิดี

ด้วย อันนี้ผมว่�ย�ก แต่ถ้�เกิดเป็นแอ็กติ้งในเชิง

คว�มกวนหรือว่�แบบไม่เชื่อโน่นไม่เชื่อนี่ ลบหลู่สิ่ง

นั้นสิ่งนี้ คือผมเองก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้ว ก็เลยรู้สึก

ว่�ไม่ได้มีปัญห�อะไรครับ”

“ตึกวิทย์เก่า” เป็นเรื่องราว

เกี่ยวกับอะไร

“ก็ต�มชื่อเรื่องเลยครับ เรื่อง

มันจะเกิดที่คณะวิทย�ศ�สตร์ที่มีน

พี่ส�วกอล์ฟเรียนอยู่ คือคณะ

นี้มันจะมีตึกเก่�และตึกใหม่ 

แล้วพวกพี่ส�วและแก๊งเพื่อน

ส�มคนกำ�ลังทำ�แล็บอยู่ที่ตึก

ใหม่ แล้วก็รอกอล์ฟเอ�ของที่

ต้องใช้เรียนไปส่งให้ แต่ด้วยตัว

กอล์ฟเองก็เป็นคนแบบงงๆ  เอ๋

อๆ ก็เลยหลงเข้�ไปในตึกวิทย์เก่�

ที่มีตำ�น�นเรื่องผีมห�’ลัย ทีนี้ก็เจอ

เรื่องร�วต่�งๆ ต�มตำ�น�นที่เล่�ไว้เลย แต่กอล์ฟ

มันก็ดันไม่รู้ว่�เจอผี มันก็นำ�พ�พวกผีไปที่ตึกวิทย์

ใหม่โดยไม่รู้ตัว นำ�คว�มห�ยนะต่�งๆ ไปให้พี่ส�ว

และแก๊งเพื่อนจนเกิดเป็นคว�มสยองฮ�ละว�ด

เกิดขึ้น

 ด้วยค�แร็กเตอร์ผมคือไม่เชื่อว่�ผีมีจริง

อยู่แล้ว ไม่

เชื่อใน

ระบบ ไม่

เชื่ออะไร

เลย ก็คิดว่�

พวกผีเข�เป็น

คนปกติ ก็คุย

กับเข� เห็นเข�มี

ปัญห�สุขภ�พหรือ

ว่�เข�มีปัญห�เลือดออก 

อ้วกเป็นเลือดเลย เดี๋ยวผมพ�

ไปส่งโรงพย�บ�ล พี่ต�มผมม�

ก่อน ก็เชิญชวนผีทุกตัวต�มม�

พ�ไปห�พี่ส�ว พี่ส�วพอเห็นว่�

เป็นผีก็ตกใจแล้วก็มีก�รสู้กับผี

เกิดขึ้น สุดท้�ยเร�ก็ต้องคลี่คล�ย

ให้กับผีทุกๆ ตัว มันก็เหมือนกับ

ก�รที่แบบว่�เรื่องผีมันก็เป็นเรื่อง

ของคว�มเชื่อ ขนบเก่�ๆ คือมัน

จะมีคว�มโบร่ำ�โบร�ณอยู่ ซึ่งใน

ขณะเดียวกันตัวพี่ส�วเร�เองก็

เรียนวิทย�ศ�สตร์ ทำ�ให้ โลกเร�

พัฒน�ก้�วต่อไปแต่ทำ�ไมยังเชื่อ

เรื่องผีอยู่อะไรอย่�งนี้ครับ มัน

จะมีคว�มขัดแย้งกัน แต่สุดท้�ย

แล้วมันก็พูดถึงเรื่องของสังคม

ด้วยว่�คว�มเชื่อเก่�ๆ บ�งอย่�ง

มันก็อ�จจะมีต้นมีปล�ย ตัว

กอล์ฟเองก็ม�เข้�ใจแล้วก็แก้ไข

มันอีกทีหนึ่งครับ”

โดยส่วนตัวคิดว่าผีมีจริง

ไหม

“ผมรู้สึกว่�ผีก็อ�จจะมี

จริงก็ได้ในหลักก�รที่แบบว่�เป็น

พลังง�นบ�งอย่�ง แต่ผมเองก็ไม่เคยเจอ แล้วผม

เองก็ไม่ได้กลัวผี แต่ส่วนตัวเป็นคนเชื่อเรื่องลึกลับ 

ผมรู้สึกว่�ศ�สน�กับผีมันคนละเรื่องกัน ผมไม่ได้

เป็นคนที่แบบว่�พุทธจ๋�คริสต์จ๋�ขน�ดนั้น ก็รู้หลัก

ธรรมรู้คำ�สอนประพฤติต�ม แต่ว่�ไม่ได้ยึดจนแบบ

ว่�อินทุกอย่�ง ไอ้นี่ไม่ได้นะ อันนี้ ไม่ได้นะ เร� 

Flexible ยืดหยุ่นได้ ต�มยุคต�มสมัย แต่ว่�เรื่องผี

เนี่ยผมรู้สึกสนใจ ยังไม่เจอก็เลยยังไม่เชื่อ แต่สนใจ

หวังลึกๆ ว่�จะให้มันมีจริง เพร�ะว่�อย�กให้มันมี 

ไม่รู้ว่�เรียกเชื่อหรือเปล่� อย่�งน้ีผมก็อธิบ�ยไม่ได้

ว่�เชื่อหรือเปล่� คือผมอย�กรู้ว่�มันคืออะไร แต่ยัง

ไม่เจอก็เลยยังไม่เชื่อ แต่ถ้�เจอจริงๆ ผมเด�เลยนะ

ว่�เข�คงไม่ได้ม�แบบแพตเทิร์นชุดข�วผมย�วหน้�

ซีดต�เป็นเลือดอะไรอย่�งน้ีหรอก เข�น่�จะม�แบบ

เป็นช่ัวขณะหน่ึงท่ีเป็นรูปพลังง�นอะไรสักอย่�ง ผม

จะถ�มเข�ว่�ต�ยแล้วเป็นยังไงบ้�ง ผมอย�กรู้ว่�

ตอนต�ยเร�เป็นยังไงบ้�ง อย�กรู้ว่�โลกหลังคว�ม

ต�ยเป็นยังไงบ้�ง ตรงน้ันผมต้องเตรียมอะไรไปไหม 

ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่�ผมก็คิดอีกหลักคว�มคิดหน่ึง 

ใ

RADAA” หรือ “ธันย์สิตา 

ดิลกอนันต์สกุล” ศิลปิน

ฮิปฮอปหน้�ใหม่ม�แรง 

สังกัด “Def Jam Recordings Thailand” 

ดีกรีน�งง�มหล�กหล�ยเวที ครั้งนี้เธอส่ง

ต่อคว�มปังอย่�งต่อเนื่อง ปล่อยซิงเกิลที่ 2 

“Comfort Zone” พร้อมแท็กทีม “Cnan” 

จ�กร�ยก�ร SHOW ME THE MONEY 

S2 หลังจ�กเดบิวต์เปิดตัวซิงเกิลแรก

อย่�ง “Sorry Naa” ไปไม่น�นม�นี้ ก็ทำ�

เอ�แฟนๆ ประหล�ดใจกับคว�มส�ม�รถ

อัน น่�ทึ่งที่ “PRADAA” ต้องก�รแสดงอีก  

ด้�นที่ไม่มีใครเคยเห็นให้แฟนเพลงได้รับ                                                 

รู้

“Comfort Zone” เป็นเพลงที่เผยให้เห็น

ถึงกลิ่นอ�ยสไตล์ R&B พูดถึงคว�มอย�กใกล้ชิด

และสนิทสนมกับคนที่เร�แอบรัก แม้ว่�เข�อ�จ

จะไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกับเร�ก็ต�ม หรืออ�จจะ

เรียกได้ว่�เป็นคว�มสัมพันธ์ชั่วคร�วก็ว่�ได้ ทั้ง 

“PRADAA” และ “Cnan” ต่�งตั้งต�รอคอยที่

จะได้ร่วมง�นกัน และเมื่อ “PRADAA” ได้เขียน

เพลง “Comfort Zone” ขึ้นจึงนึกถึง “Cnan” 

เป็นคนแรกว่�เธอจะต้องเหม�ะกับเพลงนี้อย่�ง

แน่นอน

“PRADAA” ได้กล่�วเสริมว่� “มีอะไร

หล�ยอย่�งเกิดขึ้นในปีนี้ PRADAA แค่อย�กให้

ทุกคนรู้จักตัวตนของ PRADAA ผ่�นเพลงของ

ตัวเร�เอง ซึ่ง PRADAA รักดนตรี R&B และชื่น

ชอบก�รร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ เมื่อรู้สึกอย่�งนั้น

จึงได้ม�แรปในเพลง ‘Sorry Naa’ แบบที่ทุกคน

ได้ยิน และ PRADAA ใช้เวล�อยู่ในสตูดิโอบ่อย

ม�ก ดังนั้นทุกคนจะได้เห็นผลง�นต่�งๆ ม�กม�ย

ที่ PRADAA ได้เตรียมเอ�ไว้ตลอดทั้งปีนี้”

ในส่วนของมิวสิกวิดีโอ “Comfort Zone” 

กำ�กับโดย “RQ777” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐ�นะช่�ง

ภ�พและผู้ม�กประสบก�รณ์ก�รทำ�มิวสิกวิดีโอ

ม�นับครั้งไม่ถ้วน และ “PRADAA” ยังได้กล่�ว

อีกว่�

“เมื่อเพลงนี้เสร็จแล้ว PRADAA ส�ม�รถ

รู้ได้ทันทีว่�ต้องก�รให้ RQ777 กำ�กับมิวสิก

วิดีโอเพลงนี้ ซึ่งเพลง ‘Comfort Zone’ นั้นเย้�

ยวนม�ก มันไม่จำ�เป็นที่จะต้องมีเรื่องร�ว แต่

แค่ต้องก�รให้ทุกคนได้สัมผัสถึงอ�รมณ์ผ่�นภ�พ 

และ PRADAA ก็มีคว�มสุขม�กกับผลลัพธ์ที่ออก

ม�”

“P

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

คือว่�ในอดีตเร�ไม่มีอินเทอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มี

เครื่องบิน ทำ�ไมในบันทึกประวัติศ�สตร์ถึงมีเรื่อง

เก่ียวกับผีและซ�ต�นเหมือนกันทุกๆ มุมโลก ในเมื่อ

เข�ไม่ได้สื่อส�รกันทำ�ไมทุกคนถึงเล่�เรื่องน้ีได้คล้�ย

กัน ผมก็เลยคิดว่�หรือมันอ�จจะมีจริงก็ได้ น่ีก็เป็น

เรื่องท่ีต้องคิดกัน”

การทำางานร่วมกับ “เบลล์ เขมิศรา”

“ทำ�ง�นร่วมกับเบลล์นี่สบ�ยอยู่แล้วครับ 

ง่�ยด�ยม�ก เพร�ะว่�ค่อนข้�งสนิทกัน เบลล์เป็น

คนที่ทำ�ง�นด้วยง่�ยม�กๆ เร�เจอกันในเรื่องนี้แล้ว

ก็มีก�รไปร่วมง�นกันในมิวสิกวิดีโอด้วย เพร�ะว่�

จะได้กดค่�ตัวได้ตอนนั้น”

การทำางานกับผู้กำากับใหม่เป็นยังไงบ้าง

“พี่ต้น” (เอกภณ เศรษฐสุข) ผู้กำ�กับเป็น

คนน่�รักม�กครับ ทีมง�นทุกคนน่�รักม�กๆ ครับ 

แล้วผมก็รู้สึกซิงก์อะไรบ�งอย่�งกับพี่ต้นในก�รคุย

กันครับ เจอกันตอนเวิร์กช็อปหรือว่�ใดๆ ก็คุยกัน

แล้วรู้สึกว่�เข�มีคว�มสนใจอะไรเหมือนๆ กับผม

บ�งส่วน ก็เลยอย�กให้พี่ต้นทำ�เอ็มวีให้ เป็นไงม� 

กองนี้ผมได้เอ็มวีม�สองตัวนะครับ ก็ให้พี่ต้นทำ�

เอ็มวีให้ซึ่งดีม�กเลยครับ พี่ต้นนำ�เสนอออกม�ใน

เชิงภ�พยนตร์ได้ดีม�ก เพร�ะว่�เข�เป็นคนที่ทำ�

หนัง ก็ชอบม�กๆ พี่ต้นเป็นคนที่ฟีลลิ่งให้หนังมัน

พ�ไปอะครับ กิตว่�ตรงนี้มันจะเป็นยังไง กิตลอง

ให้มันพ�ไปดู พี่ต้นเข�เป็นคนที่มีสิ่งที่อย�กได้อยู่

ในหัวอยู่แล้ว แต่ว่�เข�ก็ลองให้เร�ลองเล่นดู เข�

ก็เชื่อในตัวนักแสดงอะครับ เบลล์ลองดู กิตลองดู

ว่�จะเล่นเป็นยังไง แต่ว่�พี่ขอตรงนี้ ไว้เทกนึง พี่ได้

ละ ที่เหลือกิตลองปรับแก้ตรงนี้ดูนะ แล้วบ�งทีเร�

หลุดไปไกล เข�ก็จะบอกอันนี้คือคอนเซ็ปต์นะ อัน

นี้คือ Key Message ขอให้คีปอันนี้ ไว้ที่เหลือแล้ว

แต่กิตเลย มันก็เลยสนุกในก�รเล่นครับ”.

‘PRADAA’ดึง‘Cnan’ร่วมถ่ายทอดอารมณ์

ปล่อยเพลง‘Comfort Zone’กลิ่นอายสไตล์R&B

‘กิต Three Man Down’กับอีกบทบาท

ในภาพยนตร์สุดหลอน‘เทอมสอง สยองขวัญ’

‘โดจา แคท’รับคำาชมหลังหยุดคอนเสิร์ต

เพื่อแฟนที่กำาลังต้องการความช่วยเหลือ
นักร้องสาวชาวลอสแองเจลิส วัย 26 ข้ึน

เวทีคอนเสิร์ตที่ลอลล�ป�ลูซ� อ�ร์เจนติน� เมื่อ

วันเส�ร์ และระหว่�งทำ�ก�รแสดงอยู่นั้นเธอ

ตัดสินใจหยุดก�รแสดงเป็นเวล� 5 น�ทีเพื่อ

ช่วยแฟนคนหนึ่ง

โดยระหว่�งที่เธอกำ�ลังร้องและเต้นอยู่ใน

นั้น จู่ๆ เธอก็หยุด และพูดออกม�ว่� “เดี๋ยวๆๆ” 

แล้วก็โบกมือให้หยุดเสียงเพลงทันที

“มีคนต้องก�รคว�มช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น” 

เธอยัง

บอกให้คนตรง

บริเวณนั้นช่วย

ส่งสัญญ�ณบอก

เธอด้วย จนกว่�ทุกอย่�งจะโอเคแล้ว

โดจ�รออยู่ 5 น�ทีจนเหตุก�รณ์น้ันผ่�นไป

ได้ ก่อนเร่ิมก�รแสดงต่อ พร้อมกับบอกแฟนๆ ว่� 

เธอคงร้องต่อไปไม่ได้ถ้�มีบ�งอย่�งไม่ดีเกิดข้ึน

บรรด�ศิลปินนักร้องตอนนี้เริ่มให้คว�ม

เธอตะโกนออกม� พร้อมกับชี้ ไปยังตำ�แหน่งหนึ่ง

ในฝูงชน ขณะที่แฟนๆ ส่งเสียงเชียร์ให้กับสิ่ง

ที่เธอกำ�ลังพย�ย�มทำ� “มันใช่มั้ย ฉันเข้�ใจถูก

ต้องใช่มั้ย มีใครบ�งคนต้องก�รคว�มช่วยเหลือ

อยู่ตรงนั้น”

“ฉันรักคุณทุกคนนะ พูดจริงๆ แต่จะ

ปล่อยให้บ�งอย่�งเกิดขึ้นไม่ได้ ฉันจะยังไม่ร้อง

ต่อ จนกว่�จะมีใครไปช่วยดูให้ก่อน” เธอกล่�ว

ด้วยน้ำ�เสียงเป็นกังวล

สำ�คัญเรื่องคว�มปลอดภัย

ของแฟนๆ เป็นอันดับต้นๆ 

นับตั้งแต่เกิดเหตุก�รณ์

มีผู้เสียชีวิตถึง 10 คน

ระหว่�งง�นแอสโตร

เวิลด์ เฟสติวัล ของทร�

วิส สก็อตต์ เมื่อเดือน

พฤศจิก�ยน ปี 2021 หรือปล�ยปีที่

แล้ว จ�กคว�มเบียดเสียดของฝูงชน ทำ�ให้ข�ด

ห�ยใจและเหยียบกันต�ย

และเมื่อเดือนท่ีแล้ว บิลลี อ�ยลิช ต้องหยุด

แสดงคอนเสิร์ตช่ัวครู่เพื่อเอ�เครื่องช่วยห�ยใจไปให้

กับแฟนคนหน่ึงท่ีกำ�ลังประสบเหตุฉุกเฉิน.

interthaipost69@gmail.com
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

นายปราโมทย ยาใจ อธิบดีกรมหมอนไหม 

กลาววา ตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป 

(พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมหมอนไหม 

กํ าหนดเป าหมายใหองคกรมีขี ดความ

สามารถในการบริหารจัดการงานหมอนไหม

อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประกาศกรม

หมอนไหม ไดกําหนดนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในดานการพัฒนาบุคลากร 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค เอาใจสาย

ขนมหวาน อาหารทานเลน กับงาน “ปงปะหละ” 

พบกับรานขนมหวานช� อดังมากกวา 32 รานดัง 

พบกับราน Hi-light อาทิ CORNDOG, BLUE 

BELL BAKERY, JONGKLOM, SCURO 

และอ� นๆ อีกมากมาย รับรองงานนี้ถูกใจสาย

หวานแน�นอน กับงาน “ปงปะหละ” ตั้งแต

วันที่ 17-23 มีนาคม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น จี 

ศูนยการคาฟวเจอรพารค

โรงพยาบาลเจาพระยา จัดแพ็กเกจ

เหมาจายโปรแกรมตรวจสุขภาพรับหนารอน 

Promotion Checkup+2@Summer Season 

ซื้อแลวรับทันที..ตรวจฟรี 2 รายการ(ตรวจ

น้ําตาลสะสมในเลือดHbA1c และตรวจ

กระดูกพรุน) โปรแกรม 1 ราคา 3,799 บาท 

/ โปรแกรม 2 ราคา 5,199 บาท / โปรแกรม 

3 ราคา 5,999 บาท หมดเขต 30 เมษายน 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี ศูนยตรวจสุขภาพ 

เวลา 07.00-16.00 น. โทร.0-2022-7636 

หรือแผนก Call Center เวลา 08.00-20.00 

น. โทร.0-2433-5666 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 

9 จับมือเหลาลูกเรือสายการบินดัง นําสินคา

ของกินของใชคุณภาพ มาใหชอปในราคา

กันเองในงาน The Nine Crew Market ทั้ง

สินคาแบรนดเนมและเสื้อผามือสอง  ของใช

นําเขาจากตางประเทศ อาหารโฮมเมดจาก

รานดังของเหลาแอร โฮสเตส สจวต ที่ใช

เวลาวางแสดงฝมือทําอาหารคุณภาพมาให

ลิ้มลองหลากหลายเมนู ในวันพฤหัสบดีที่ 

24 - วันอาทิตยที่ 27 มีนาคม เวลา 10.00 น. 

-  20.00 น. บริเวณ ลานไนน สแควร 

ศูนยการคาเดอะไนน เซ็นเตอร พระราม 9 

พิเศษ! เฉพาะวันที่ 24 มีนาคม เพียงแชร

โพสตกิจกรรมในเพจ Facebook : The Nine 

Center Rama 9 รับฟรี!!! Gift Voucher 

สําหรับใชจายภายในงาน มูลคา 300 บาท 

จํานวน 20 ใบ (จํากัด 1ทาน / 1สิทธิ์) 

สามารถติดตอรับ Gift Voucher ไดที่จุดลง

ทะเบียนภายในงาน ตั้งแตเวลา 10.00 น.  - 

18.00 น.

ครั้งแรกในไทย!! Lee Cooper® 

(ลี คูเปอร) สงตรงรันเวยเดนิมจากลอนดอน 

สู แบงคอก พาสัมผัสประสบการณชมแฟชั่น

โชวรูปแบบใหม Virtual Fashion Live 

Commerce ชวนเหลาแฟชั่นนิสตามาเตรียม

ตัวเกาะติดขอบรันเวยชมคอลเลกชั่น พรอม 

CF ไอเทมชิ้นเด็ด ในแคมเปญพิเศษไดกอน

ใคร ภายใตคอนเซ็ปต “My Denim My Rules 

ใหคุณเปนแบบที่คุณเปน” กับแพล็ตฟอรมรูป

แบบใหม Live Commerce เตรียมตัวไปชอป 

และพบกับเซอร ไพรสสุดพิเศษจากวงดนตรี

หนาใหมสาย Brit สุดเท “Common People 

Like You (คอมมอน พีเพิล ไลค ยู)” มารวม

สะทอนตัวตนในแบบที่ใช ในสไตลที่คุณเปน

ไปกับ Lee Cooper® ในวันพฤหัสบดีที่ 24 

มีนาคม 2565 เวลา 19.00 น. ผาน Facebook 

Live: Leecooperth STAY TUNED ไดที่ 

https://bit.ly/3trf1A5

ตอกย้ําความเปนจุดแวะพักระดับพรี

เม่ียมของยานเอกมัย หลัง @EKKAMAI ไลฟ

สไตลมอลลนองใหมที่เอกมัย ซอย 9 อาแขน

ตอนรับ ชิเซน ชาบู บุฟเฟตชาบูเจาของฉายา

สวรรคของสายเนื้อ รวมเปนสมาชิกอีกราน 

โดย มยุรี ฤทธิจักร กรรมการบริหาร บริษัท 

ชิเซน ชาบู กรุป แยมวาชิเซน ชาบู สาขา 

@EKKAMAI จะเปนสาขาที่ 5 พรอมเปดให

บริการบนพื้นที่ขนาด 200 ตร.ม. ตกแตง

ในสไตลญี่ปุ น ใหความรูสึกอบอุน เหมาะ

สําหรับครอบครัว คูรัก หรือชวนเพ� อนยก

แกงกันมา รวบรวมทุกเมนูขึ้นช� อของราน 

ทั้งซูชิ ซาชิมิ ชาบูเนื้อวากิว มาพรอมเสิรฟ

ความอรอย ตั้งแตวันที่ 27 มีนาคมนี้ แถม

ดวยขาวดี ฉลองเปดตัวสาขาใหมดวยโปรโม

ชั่นสุดปง ลด 10% จนถึงวันที่ 31 มีนาคม

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ปนใหนอง      ตรีรนันท  ลีฬหาวงศ ผูอํานวยการฝายประชาสัมพันธ บริษัท สรรพสินคา

เซ็นทรัล และบริษัท โรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ําปณิธานการชวยเหลือสังคม 

เน� องในโอกาสฉลองครบรอบ 75 ป หางเซ็นทรัล ผนึกกําลัง ปภาวลัย ศิริผล Head of HR- 

CRC Property & Business Development ศูนยการคาโรบินสันไลฟสไตล พันธมิตรแบรนด

สินคาเด็ก และนักชอป รวมมอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน ของเลนเสริมพัฒนาการ 

และปฏิทินเกา เพ� อใชทําส� อการเรียนการสอน รว แกนองๆ ผูพิการทางสายตา มูลนิธิชวยคน

ตาบอดแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ โดยไดรับเกียรติจาก จรัสศรี ศรีมณี ผูอํานวย

การสํานักบริหารมูลนิธิฯ และประสงค สุบรรณพงษ ผูอํานวยการโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพฯ ใหเกียรติเปนผูรับมอบ พรอมดวยตัวแทนพันธมิตรแบรนดสินคาเด็ก ชฎากช วัชรานาถ, 

ภัคชาภา เอื้อพูนสิริพัฒน, พินทุสุดา โอสรประสพ, ศิริพร ตันทโอภาส รวมงาน 

กรมหมอนไหมผุดโครงการ “พี่สอนนอง” ถายทอดองคความรูสูจนท.รุนใหม

มุงเนนใหบุคลากรมีการพัฒนาความรู

ความเชี่ยวชาญ เปนมืออาชีพ กรม

หมอนไหมจึงจัดใหมีการถายทอดองค

ความรูอยางตอเน� อง จากเจาหนาที่ที่มี

ความเชี่ยวชาญสูเจาหนาที่รุ นใหม 

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค

ลาสุด กรมหมอนไหม โดย

สํานักงานหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เขต 4 จ.นครราชสีมาและศูนยหมอน

ไหมเฉลิมพระเกียรติฯ  เครือขาย ไดจัด

โครงการ “พี่สอนนอง” มีนายนุวัฒน 

พรมจันทึก ชางตนแบบสิ่งทอ ระดับ 

ช.2 ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

นครราชสีมา เปนวิทยากรถายทอดทุก

วันพฤหัสบดี สัปดาหที่ 2 ของเดือน โดย

มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลอกกาวเสนไหมโดยใช

นวัตกรรมใหม (แบบใชถุงผา) การยอมสีเสน

ไหมดวยสีเคมีที่ ไดมาตรฐานการผลิตผาไหม

ตรานกยูงพระราชทาน การยอมสีเสนไหม

ดวยสีธรรมชาติที่ ไดมาตรฐานการผลิตผา

ไหมตรานกยูงพระราชทาน และการจัดการ

เส้นไหมเพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการทอ

ผาไหม ซึ่งการจัดการเสนไหมเพ� อใหมีความ

เหมาะสมตอการทอผาไหม จะจัดขึ้นในวันที่ 

7 – 8 เมษายน 2565 ณ ศูนยหมอนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 

สนใจสอบถามไดที่ สนง.หมอนไหม

เฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จ.นครราชสีมา 

โทร. 0-4421-4101 และศูนยฯ นครราชสีมา 

โทร. 0-4421-4102 พรอมชมคลิปวิดี โอ 

โครงการ “พี่สอนนอง” ไดที่ https://qsds.

go.th/newqsisnetl

ในยุคสมัยที่ตองเผชิญหนากับการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญและตอสูกับวิกฤต

อยูตลอดเวลา ไมแปลกเลยที่เทรนดเร� อง

สุขภาพจะเปนปรากฏการณที่กําเนิดจาก

ความตระหนักรูสวนบุคคลกอนขยายวงกวาง

ไปสูสังคมรอบตัว โซเชียลเน็ตเวิรค หรือโลก

ออนไลนในชองทางตางๆ ทําใหผูคนสวนใหญ

เริ่มหันมารักสุขภาพทั้งตนเองและคนขาง

กายขึ้นกวาแตกอน .. Wellness Lifestyle จึง

เริ่มเปนที่รูจักมากขึ้น 

Wellness Lifestyle คือความสุขสมบูรณ 

หรือสุขภาวะที่ประกอบไปดวยหลายปจจัยไม

วาจะเปนในเร� องสภาพแวดลอม พฤติกรรม 

และสังคม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการมีชีวิตประจํา

วันท่ีเปยมไปดวยการพักผอนอันสมบูรณแบบ 

เปรียบเสมือนการสรางสุขภาพที่ดีกอนเกิด

อาการปวยไข ถือเปนวิถีใหมอันเปนทางออก

สูการมีสุขอนามัยที่เพรียบพรอม

ทวาในปจจุบัน ถึงแมจะทราบวิธีปฏิบัติ

ตัวตามแนวคิด Wellness Lifestyle ก็ตามที 

หลายคนก็ ยั งต อ ง เผชิญหน ากั บความ

เครงเครียดและกดดันจากการทํางาน ทําให

เกิดความวิตกกังวลนําไปสูภาวะ “นอนไมหลับ” 

ที่เป็นตัวการหลักของสุขภาพที่เสื่อมโทรม, 

ประสิทธิภาพในการทํางานแยลง อีกทั้งยัง

เปนสาเหตุของการเกิดโรคภัยตางๆ อาทิ โรค

หัวใจ โรคอัลไซเมอร โรคมะเร็ง ไดอีกดวย

ที่นอนโลตัสเล็ง เห็นความสําคัญ

ของการนอนหลับที่มีคุณภาพ จึงไดคิดคน

นวัตรกรรมเตียงปรับระดับไฟฟารุน LOTUS®

SlimFlex III เตียงปรับระดับไฟฟาท่ีมาพรอมกับ

เทคโนโลยีทันสมัย จัดเต็มไปดวยคุณสมบัติ

เพ� อศาสตรแหงการพักผอนที่มุงหวังใหคุณได

รับการนอนหลับที่ดีนําไปสูสุขภาพที่แข็งแรง

เตียงปรับระดับไฟฟา LOTUS รุน Slim flex III สัมผัสวิถีแหง Wellness Lifestyle 

ตอบโจทยคนยุคใหมเพ� อสุขภาพที่สมบูรณแบบทั้งรางกายและจิตใจ “Wellness Lifestyle เทรนดใหมของคนรักสุขภาพ” 

ในแบบ Wellness Lifestyle 

SlimFlex III เตียงปรับระดับไฟฟา

อัจฉริยะไดรับการตอยอดทางนวัตกรรมจาก 

SlimFlex II ใหมีฟงกชันที่ตอบโจทยการพัก

ผอนไดสมบูรณแบบ ดวยระบบการทํางาน

อัจฉริยะของมอเตอรที่รับคําสั่งไดแมนยํา 

ทํางานไดเงียบยิ่งกวา เร็วยิ่งกวา มีแอปพลิ

เคชันที่ติดตั้งงายใชงานไดกับฐานเตียง 

Lotus SlimFlex III โดยสามารถใชงานผาน

แอปพลิเคชัน Lotus SlimFlex III ผานระบบ 

IOS และ Android

เขาถึงวิถีแหง Wellness Lifestyle 

สูการพักผอนอันสมบูรณแบบดวย Zero Gravity 

Position (Zero-G) ตําแหน�งที่ยกแนวขาขึ้น

เหนือหัวใจเล็กนอย เปนทานอนที่เหมาะสม

ที่สุดเพ� อสุขภาพที่ดีในชีวิต ซึ่งชวยใหระบบ

ไหลเวียนโลหิตทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ยกระดับศักยภาพการทํางานของ

อวัยวะตางๆ ชวยลดโอกาสของโรคกรดไหล

ยอน อาการนอนกรน หรือแมกระทั่งออฟฟศ

ซินโดม

LOTUS® SlimFlex III ยังมอบความ

ผอนคลายอันแสนออนโยนใหคุณดวยระบบ

นวดตั้งแตศีรษะจรดปลายเทา โดยการนวด

มีระดับความสบายถึง 3 ระดับ โดยสามารถ

ตั้งเวลานวดได 10-30 นาที ใหคุณลืมความ

เหนื่อยล้าและเต็มอิ่มไปกับช่วงเวลาแห่ง

สุนทรียศาสตร

ซึ่ งนอกจากสัมผัสผอนคลายแลว 

ยังสรางสรรคบรรยากาศแสนพิเศษในทุกวัน

ไดดวยดีไซนที่กําเนิดจากแนวคิดศิลปะแบบ

โมเดินทรวมสมัย ที่ดึงจุดเดนของความเรียบ

งายคลาสสิคผสานความหรูหราแหงยุคใหม

จนฉายภาพลักษณที่ลุมลึก มีเสน�หที่ราวกับ

เชื้อเชิญใหคุณเขาภายในภวังคแหงการ

พักผอน

เตียงปรับระดับไฟฟา LOTUS รุน 

Slim flex III ตอบโจทยคนยุคใหมที่ตองการใช

ชีวิตอยางมีความสุข สะดวกสบาย ผอนคลาย 

โดยนิยามท่ีวา “ Perfect Rest is Natural Bat-

tery of Life and Soul ! ” ยกระดับชีวิตการ

พักผอนที่ดีกวา เติมเต็มความสดช� น ฟนฟู

รางกายใหแข็งแรงโดยคํานึงถึงสุขภาพใน

แบบ Wellness Lifestyle เพียงแคคุณมีความ

สุขไปกับการพักผอนในพื้นที่ของตัวเอง

ผูสนใจสามารถมาทดลองเตียงปรับ

ระดับไฟฟา LOTUS รุน Slim flex III ได

ดวยตนเอง เรามีผูเชี่ยวชาญ ใหคําปรึกษา

ไดตลอดเวลาและพบกับสินคาเราไดที่ Lotus 

Sleep Studio เอกมัยซอย 4 โทร. 0-2714-

4242, 08-6395-5016 Lotus Sleep Studio

พาราไดซ พารค ชั้น 1 โทร.0-2047-0559, 

08-9983-4774 Lotus Sleep Studio ราชเทวี 

โทร. 0-2214-3804, 09-5409-9062 Lotus 

Sleep Studio ประดิษฐ

มนูธรรม โทร. 0-2288-

0228, 09-6949-1525 

Mattress City ทุกสาขา 

ชองทาง เว็บไซต lotus

mattress.com, lotus-

bedding.com, mattresscity

.co.th Facebook: Lotus 

Mattress, Lotus Bedding, 

Mattress City - Thailand 

ชองทาง Online Line ID: 

@lotusmattressthai, @

lotusbedding, @mat-

tresscity 

กรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียว

และกีฬา ประกาศผลกิจกรรม TikTok Challenge 

คัดสรรคลิปสั้นสรางสรรค 1 นาที ในแนวคิด 

“สะดวกสะอาดปลอดภัยไปกับชางชูงวง” เผยกระแส

ตอบรับดีเกินคาด มีผูสนใจสงคลิปเขารวมกิจกรรม

กวา 100 ราย โดยผานการคัดเลือกจากคณะ

กรรมการทั้งภายในกรมการทองเที่ยว และ

อินฟลูเอนเซอร ผลคะแนนเอกฉันท รวม 8 รางวัล  

นายทวีศักด์ิ วาณิชยเจริญ อธิบดีกรม

การทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

เปดเผยวา จากสถานการณการแพรระบาด

ของโรคโควิด-19 ในชวงที่ผานมา สงผลกระ

ทบกับการทองเที่ยวไทย และทําใหพฤติกรรม

นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ

เปลี่ยนแปลงไป โดยใหความสําคัญในเร� อง

คุณภาพการใหบริการเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งกรมการทองเที่ยวใหความสําคัญ

ในการผลักดันมาตรฐานการทองเที่ยวไทยมา

โดยตลอด ดวยการสงเสริมและยกระดับ

ผูประกอบการดานบริการทองเที่ยว กิจกรรรม

ทองเท่ียว และแหลงทองเท่ียวตาง ๆ  ใหมีมาตรฐาน

ระดับสากล และไดรับการรับรอง “มาตรฐาน

การทองเท่ียวไทย” สัญลักษณ “ชางชูงวงเริงรา” 

ซึ่งใหการรับรองแหลงทองเที่ยว และกิจกรรม

การทองเที่ยวที่มีคุณภาพครอบคลุมทั้งในดาน

ของความ สะดวก สะอาด ปลอดภัย การ

บริการท่ีดี ราคาท่ีเปนธรรม ตลอดจนการบริหาร

จัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ดังนั้น เพ� อสรางความเช� อมั่นในการ

ทองเที่ยว ใหนักทองเที่ยวมองหาสัญลักษณ

ชางชูงวงเริงรา กรมการทองเที่ยว จึงไดจัด

กิจกรรมสรางการรับรู และกระตุนการทองเท่ียว 

พรอมสรางความเช� อมั่นในการทองเที่ยวไทย

โดยอาศัยการบอกกลาวจากนักทองเท่ียวตัวจริง 

ภายใตกิจกรรม TikTok Challenge โดยเปด

รับสมัครผูที่สนใจไมจํากัด เพศและวัย รวม

นําเสนอ Content ไอเดียสรางสรรค ทําอยางไร

กรมการทองเที่ยว ประกาศผลการแขงขัน TikTok Challenge ยิ้มรับความสําเร็จ 

ผูเขารวมกวา 100 ราย มุงสรางความมั่นใจทองเที่ยวไทยไปกับ สัญลักษณชางชูงวงเริงรา

ใหทุกคนรูจัก "มาตรฐานการทองเที่ยวไทย" 

สัญลักษณ "ชางชูงวงเริงรา" ดวยการทําคลิป 

TikTok ความยาวไมเกิน 1 นาที เขารวม

ประกวด ภายใตแนวคิด "สะดวก สะอาด 

ปลอดภัย ไปกับชางชูงวง" โดยมีผูท่ีสนใจเขารวม

กิจกรรมกวา 100 รายสงคลิปเขารวมประกวด 

โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้งจากกรม

การทองเที่ยว และศิลปน อินฟลูเอนเซอร อาทิ 

เกง ธชย ,มะปราง วิรากานต รวมเปนคณะ

กรรมการตัดสิน เพ� อคัดเลือกคลิปสรางสรรค

ท่ีตรงตามเกณฑการพิจารณาจํานวน 8 รางวัล 

โดยผลการคัดเลือกมีดังนี้ 

1. รางวัลชนะเลิศ ไดแก นางสาวโสฬส 

มะตะรุ ช� อผลงาน “กระบ่ีไมไดมีดีแคทะเล” นํา

เสนอแหลงทองเที่ยวและสถานประกอบการ

ที่ ไดรับมาตรฐานการทองเที่ยวใน จ. กระบี่  

ไดแก เที่ยวกระบี่ 4 เกาะ โดยเรือที่ไดรับการ

รับรอองมาตรฐานเรือรับจางเพ� อการทองเที่ยว 

เท่ียวถํ้าผีหัวโต ในอุทยานแหงชาติธารโบกขรณี  

ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติ ประเภทถํ้า และชุมชนทองเท่ียว

แหลมสัก ซึ่งไดรับการรับรองมาตรฐานการ

มาตรฐานโดยชุมชน 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ไดแก นางสาว 

จุฑาทิพย เชี่ยวชาญ ช� อผลงาน “ติดปกบิน

ไปกับชางชูงวง” นําเสนอ พิพิธภัณฑ

กองทัพอากาศและการบินแหงชาติ 

กรุงเทพฯ ซ่ึงไดรับการรับรองมาตรฐาน

แหลงทองเท่ียวทางศิลปะวิทยาการ   

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

2 ไดแก นายวีระ ยุพาพิน ช� อผลงาน 

ไผตาพุดโฮมสเตย ชุมชนตําบล

บานแหลม นําเสนอการทองเที่ยว

โดยการลองเรือ ซึ่งไดรับมาตรฐาน

เรือรับจางเพ� อการทองเท่ียว ช� อเรือ

กลุมทองเท่ียวชุมชนตําบลบานแหลม 

(บานสวนแผนดินแม)  จ.สุพรรณบุรี 

4. รางวัลชมเชย ไดแก - นางสาวจันทปกา 

บุญเต็ม ช� อผลงาน “พรหมโลก พรหมใจ” นําเสนอ 

น้ําตกพรหมโลก อุทยานแหงชาติเขาหลวง 

จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งไดรับมาตรฐานแหลง

ทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประเภทน้ําตก - 

นางสาวปาริสุทธิ์ ตุปนนา ช� อผลงาน “Pitch 

Syles EP.1 มาตรฐานการทองเท่ียวไทย” นําเสนอ 

รานอาหาร มุมตัสซ ไทย คูซีน (จ.นนทบุรี) ซึ่ง

ไดรับมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาล เพ� อ

การทองเท่ียว - นางสาวนลินรัตน จรัสรัชวรรัตน 

ช� อผลงาน “สมุย 4 วัน 3 คืน ไมติดโควิด”

นําเสนอ โรงแรม มีเลีย เกาะสมุย (จ.สุราษฏรธานี) 

ซึ่งได้รับมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว

ประเภทรีสอรท ระดับ 5 ดาว - นายกฤษฎา 

ชัยสัตรา นําเสนอความหมายของมาตรฐาน

การทองเที่ยวไทย - นายจิณณวัตร ธงชัย ช� อ

ผลงาน “พักแบบมั่นใจ” นําเสนอ โรงแรม 

เดอะเชลซี (จ.กระบี่) ซึ่งไดรับมาตรฐานที่พัก

เพ� อการทองเท่ียวประเภทรีสอรท ระดับ 5 ดาว 

ท้ังน้ี คาดวามาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

สัญลักษณ “ชางชูงวงเริงรา” จะเปนสวนหนึ่ง

ที่ยกระดับการทองเที่ยวไทยสูการทองเที่ยว

ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย สรางความมั่นใจและ

ความสุขใหกับนักทองเที่ยว
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ทามกลางสถานการณของการแพร

พระบาดเชื้อโควิด-19 ในปจจุบัน และ

พฤติกรรมการใชชีวิตของผูคน ไมวาจะเพศ

หรือชวงอายุใดลวนแตมีความเสี่ยงตออาการ

เจ็บปวยจากโรครายไดทั้งสิ้น ไมเพียงเฉพาะ

อันตรายจากเชื้อไวรัสฯ เทานั้น แตวิถีการ

ดํารงชีวิตอาจสงผลใหเกิดความเสี่ยงตอโรค

รายได โดยไมรูตัว 

หากไมนับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

จะเห็นไดวาอาการปวยจากโรครายก็เปน

สาเหตุหลักของเสียชีวิตของคนไทยมานาน  

โดย 3 โรคอันตรายที่ไมควรมองขาม ไดแก 

โรคมะเร็ง ท่ียังครองแชมปเปนโรครายท่ีทําให

คนไทยปวยเสียชีวิตมากที่สุด รวมไปถึงโรค

หัวใจและหลอดเลือด ที่มีคนไทยเสียชีวิต

จํานวนมากขึ้นทุก ๆ ป โดยเฉพาะอยางยิ่ง

โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันสวนโรคหลอด

เลือดในสมอง แมวาอาจจะไมสงผลใหผูปวยถึง

ขั้นเสียชีวิต แตอาจทําใหเกิดความพิการใน

ระยะยาว โดยปจจัยเสี่ยงเกิดจากโรคตางๆ 

อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง 

โรคเบาหวาน โรคอวน ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจาก

หลอดเลือดสมองตีบ อุดตัน หรือแตก ทําให

เกิดภาวะสมองขาดเลือดและเนื้อสมองถูก

ทําลาย สงผลใหเปนอัมพฤกษ อัมพาตได 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด 

(มหาชน) หรือ BDMS เครือขายโรงพยาบาล

เอกชนมาตรฐานระดับสากล  เล็งเห็นถึง

ความสําคัญและอยากใหทุกคนหันมาให

ความสําคัญกับโรคอันตราย จึงยกระดับการ

ตรวจรางกายผานแพ็กเกจ “BDMS Screening” 

มงคลสมรส     สาธิตา จิรพัฒนกุล บุตรีของ สามารถ จิรพัฒนกุลกรรมการผูอํานวยการ 

บริษัท แลคตาซอย เขาพิธีมงคลสมรสกับ ศรัณย ชัยปาณี โดยมี วิศรุต ชัยปาณี ผศ.ดร.พัชราวลัย 

ชัยปาณี นางมันทนา จิรพัฒนกุล และ ทิวา จิรพัฒนกุล รวมแสดงความยินดี

ภัยเงียบใกลตัว “โรคราย” ที่คราชีวิตคนไทยมากขึ้นทุกป 

BDMS ยกระดับการดูแล ดวยการตรวจคัดกรอง 3 โรคราย “สมอง มะเร็ง หัวใจ” 

คัดกรอง 3 โรคราย “สมอง มะเร็ง หัวใจ” 

รูกอน รักษาได ในราคาเพียง 5,550 บาท 

เพ่ือเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการคัดกรอง

เฉพาะโรค ซ่ึงเปนการประเมินสภาวะ

ความสมบูรณและความผิดปกติ

ของรางกายแตละสวนในเบื้องตน 

จะทําใหเราไดรู เทาทันถึงความ

เสี่ยงของรางกายตอโรคราย และ

สามารถชวยคัดกรองโรคที่ไมแสดง

อาการในชวงระยะแรกได เม� อพบ

ปญหาหรือความผิดปกติ ก็จะ

สามารถไดรับการรักษาไดอยาง

เหมาะสม รวดเร็วและทันทวงที 

นับเปนการลดปจจัยเสี่ยงที่จะทําให

เกิดโรค ทั้งยังปองกันไมให โรคราย

ลุกลามไปจนเกิดภาวะแทรกซอน

รุนแรง  

แพ็กเกจ BDMS Screening นี้ สําหรับ

บุคคลอายุ 35 ขึ้นไป ครอบคลุมการตรวจคัด

กรอง 3 โรคราย  ประกอบดวย การตรวจ

คัดกรองโรคมะเร็ง โดยเพศชายจะตรวจอวัยวะ

ภายในชองทองสวนบนโดยใชคล� นความถี่สูง 

(Ultrasound Upper Abdomen) สวนเพศ

หญิงจะเปนการตรวจหามะเร็งเตานมดวย

ดิจิทัลแมมโมเกรม (Digital Mammogram) 

การตรวจคัดกรองโรคสมองและระบบประสาท 

เปนการตรวจดูผนังหลอดเลือดที่ ไปเลี้ยง

สมอง (Carotid Doppler Ultrasound) และ 

การตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจ 

เปนการตรวจวัดระดับแคลเซียมหรือหินปูน

ของผนังหลอดเลือดหัวใจ ดวยเคร� องเอกซเรย

คอมพิวเตอร (CT Coronary Calcium Score)   

ผู สนใจสามารถสอบถามขอมูล

เพิ ่มเติมและติดต่อซื ้อโปรแกรม BDMS

Screening ได ณ โรงพยาบาลในเครือ 

BDMS ที่คุ นเคยทั้ง 6 กลุม ไดแก กลุม

โรงพยาบาลกรุงเทพ กลุมโรงพยาบาลสมิติเวช 

โ รงพยาบาลบี เ อ็ น เอช 

กลุมโรงพยาบาลพญาไท 

กลุมโรงพยาบาลเปาโล 

กลุ ม โรงพยาบาลรอยัล 

(ประเทศกัมพูชา) และบี

ดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก 

หรือผานชองทางออนไลน 

www.savedrugonline.com 

ตั้งแตวันนี้ถึง 31 มีนาคม 

2565 โดยใชบริการไดถึง 

31 สิงหาคม

ฤดูรอนของไทยมีหลากหลายสิ่งพิเศษ

ใหเราตั้งตารอ รวมทั้งอาหารคาวหวานที่มี

เฉพาะฤดูกาล โดยเฉพาะขาวแชท่ีรับประทาน

เพ� อดับรอน เปนมรดกอาหารไทยที่หาทาน

ไดชวงเวลานี้เทานั้น

ฤดูรอนป 2565 นี้ โรงแรมมณเฑียร 

สุรวงศ กรุงเทพฯ นําเสนอชุดขาวแชเรือนตน 

เชิญคุณมาลิ้มรสอาหารสไตลชาววัง ขาว

หอมมะลิหุงสุกลอยน้ําดอกไม้เย็นชื่นใจ 

พรอมเคร� องเคียงที่เชฟตองใหทั้งทักษะและ

เวลาในการปรุง ทั้งลูกกะปทอด หอมแดงยัด

ไส ไชโปผัดหวาน หมูและเนื้อฝอย ลูกไขเค็ม

และหรุม พรอมผักแนมเพ� อความลงตัวของ

พลิกเมือง ดวย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม ขุมกําลังขับเคล� อนประเทศไทย     วิษณุ ทับเที่ยง 

หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานเปดงานการสัมมนา “พลิกเมือง 

ดวย 6 เศรษฐกิจกระแสใหม ขุมกําลังขับเคล� อนประเทศไทย” โดยมี ธนนนทน พรายจันทร 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหการตอนรับ งานดังกลาว

จัดขึ้นโดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ ISMED นําเสนอโมเดล 

6 เศรษฐกิจกระแสใหม พรอมบมเพาะพัฒนายกระดับศักยภาพ SME ไทยใหเติบโต มั่นใจ

โมเดลนี้จะเกิดพลังหนุนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตแบบกาวกระโดด ภายในงานมีการเสวนาใน

หัวขอ “ทิศทางของกระทรวงอุตสาหกรรมในการขับเคล� อน SMEs ภายใตเศรษฐกิจยุคใหม”  

โดยมีผูบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชน ใหเกียรติเขารวมพูดคุย อาทิ ศรัณย ภูพัฒน 

หัวหนาเจาหนาที่บริหารธุรกิจ  ตลาดเงิน และบริการธุรกรรมทางการเงิน ธนาคารทหารไทย

ธนชาต ศิริญา เทพเจริญ รองประธานเจาหนาที่บริหารสายการตลาด  บริษัท ณุศาศิริ และ

สายัณห ไวรางกูร ที่ปรึกษาดานการเงิน  มารวมงาน ณ หองกมลทิพย 1 ชั้น 2 โรงแรม เดอะ 

สุโกศล กรุงเทพ 

เทศกาลขาวแชหองอาหารเรือนตน 

โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ กรุงเทพฯ

รสชาติ

ทั้งขั้นตอนการเตรียมที่ซับซอนและ

วิธีรับประทานที่ตองละเมียดละไม ทําให

ขาวแชเปนประสบการณอาหารไทยที่ทุกคน

ตองไมพลาด พบกับขาวแชเรือนตนไดทุกวัน 

ตั้งแตวันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2565 ณ หอง

อาหารเรือนตน โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ 

กรุงเทพฯ  

ชุดขาวแชราคา 420++ หรือเลือก

รับชุดขาวแชพรอมน้ํามะพราวออแกรนิก

และของหวาน (เลือกไอศกรีมรสมะมวงหรือ

พุดด้ิงมะมวง) ราคาชุดละ 580++ สํารองท่ีน่ัง 

โทร.0-2233-7060

นายพุทธพงษ สุริยะสิงห นายอําเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี พรอมดวย นาย

ประชา ธนบัตรวิโรจน สาธารณสุขอําเภอ

หนองแค รับมอบผลิตภัณฑนมคุณภาพ จาก 

ซีพี-เมจิ เปนมูลคากวา 100,000 บาท ภายใต 

โครงการ “ซีพี-เมจิ สงตอพลัง สตรองไปดวยกัน” 

เพ� อเสริมพลัง สรางความแข็งแรงใหกับทีม

แพทย และผูปวยโควิด-19 ที่รักษาตัวที่ศูนย

พักคอยชุมชนวัดบานลาด และศูนยพักคอย

ชุมชนวัดโคกมะตูม โดยมี นายภูวนาถ โชค

เพิ่มพูน ผูจัดการทั่วไป บริษัท ซีพี-เมจิ จํากัด 

เปนผูแทนมอบ พรอมท้ังชาวจิตอาสา ซีพี-เมจิ  

รวมมอบ ณ วัดโคกมะตูม อําเภอหนองแค 

จังหวัดสระบุรี 

นายพุทธพงษ สุริยะสิงห นายอําเภอ

หนองแค จังหวัดสระบุรี เปดเผยวา ศูนย

พักคอยชุมชนวัดบานลาด และศูนยพักคอย

ชุมชนวัดโคกมะตูม รองรับการบริการผูปวย

โควิด-19 ทั้งในอําเภอหนองแคและพื้นที่

ใกลเคียง ไดมากกวา 300 เตียง ที่ผานมาได

รับการสนับสนุนเปนอยางดีจาก บริษัท ซีพี-

เมจิ จํากัด ในการดูแลทั้งทีมแพทย พยาบาล 

บุคลากรทางการแพทย ตลอดจนพี่นอง

ประชาชนชาวหนองแคเปนอยางดี ไมเพียง

ในวิกฤตโควิด-19 เทานั้น ยังมีการรวมผนึก

กําลังและยกระดับการพัฒนาชุมชน รวมกัน

กับภาครัฐโดยอําเภอหนองแคมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณซีพี-เมจิ ที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้

เพ� อสงตอพลัง เสริมสรางความแข็งแรงให

กับแพทยและผูปวยทุกคน 

ดาน นายภูวนาถ โชคเพิ่มพูน กลาววา 

การมอบผลิตภัณฑนมคุณภาพ จาก ซีพี-เมจิ 

ใหกับศูนยพักคอยชุมชนใน

ซีพี – เมจิ มอบนม เสริมพลังทีมแพทยและผูปวยโควิด ศูนยพักคอยชุมชน อ.หนองแค จ.สระบุรี  

ครั้งนี้ เปนไปตามคานิยมองคกร ภายใตหลักปรัชญา 3 

ประโยชนสูความย่ังยืน เพ� อชวยเหลือประเทศชาติ และประชาชน 

เพิ่มคุณคาชีวิตใหกับชุมชนรอบสถานประกอบการใหมีสุขภาพ

กายและสุขภาพใจที่ดี ดวยโครงการ “ซีพี-เมจิ สงตอพลัง 

สตรองไปดวยกัน”  เพ� อแทนคําขอบคุณและเปนกําลังใจ

ใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดวยความเสียสละ ในการบําบัดทุกข 

บํารุงสุข แกประชาชนชวงสถานการณโควิด-19 ใหทุกคนรวมกัน

กาวผานวิกฤตนี้ ไปดวยกัน

โกจิ คิทเชน + บาร หองอาหาร

บุฟเฟตนานาชาติชั้นนํา โรงแรมแบงค็อก 

แมริออท มารคีส ควีนสปารค เพิ่มความ

หลากหลายในมื้อบุฟเฟตสุดสัปดาหดวยเมนู

อาหารจากแควนเวเนเทียน (Venetian) เพ� อ

ใหทุกทานไดมาเปดประสบการณลิ้มลอง

อาหารนานาชาติแปลกใหมไดตลอดเดือน

เมษายน - พฤษภาคม 

ทุกทานจะไดลิ้มรสชาติอาหารแควน

เวเนเทียน (Venetian) แควนทางตอนเหนือ

ของประเทศอิตาลี ซึ่งไดรับการขนานนาม

ว า เป น เมื อ งแห งสายน้ํ าที่ เ ต็ ม ไปด วย

สถาปตยกรรมที่สวยงามและอาหารทะเล

เลิศรส เชฟไดรังสรรคเมนูสุดพิเศษอยาง

พิถีพิถันดวยวัตถุดิบคัดสรรเกรดพรีเมี่ยม 

เพลิดเพลินไปกับหลากหลายเมนูไฮไลท อาทิ

เชน สลัดชีสบูราตามะเขือยาวคั่วหมัก, แฮม

โปรชูตโตกับมะเด� อสดในซอสบัลซามิก และ 

เมนูสุดคลาสสิกอยางรีซอตโตถั่วเขียวใส

อิตาเลียนเบคอนและชีสพาเมซาน สําหรับ

ทานที่ช� นชอบเมนูซีฟูด พบกับหลากหลาย

อาหารทะเลชั้นเลิศ อาทิเชน พาสตาบิโกลิ 

(Bigoli) สดกับหอยและซอสหมึกดํา, พิซซา

มารวมเดินทางไปยังแควนเวเนเทียนทุกสุดสัปดาห 

ณ หองอาหาร โกจิ คิทเชน + บาร
ซีฟูดเปสคาโตเร, โพเลนตายางปลาค็อดครีม 

และ ปลาหมึกยางท้ังตัวราดซอสเปร้ียวหวาน

สําหรับของหวานแขกทุกทานสามารถ

เลือกทานไดหลากหลาย เชน ทีรามิสุ ขนม

แปงทอดฟริทเทลแบบดั้งเดิมที่ทําสดใหม

ทุกวัน และเจลาโต ไอศกรีมอิตาเลียนแทๆ 

เสิรฟพรอมกับบิสกิต อีกทั้งยังสามารถเพิ่ม

ความสดช� นในมื้ออาหารดวยแพ็คเกจเคร� อง

ด� มพิเศษ Bellini (เบลลินี) แบบไมอั้นรวม ใน

ราคาเพียง 990++บาทตอทานเทานั้น 

โปรโมชั่นอาหารอิตาเลียนจากแควน

เวเนเทียนนี้ใหบริการเพิ่มเติมในไลนบุฟเฟต

ทุกวันศุกร-วันอาทิตย ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 

จนถึง 29 พฤษภาคม บุฟเฟตมื้อค่ําวันศุกร 

– อาทิตย เวลา 17.30 - 22.00 น. ราคา 

2,199++ บุฟเฟตมื้อกลางวันวันเสาร เวลา 

12.00 - 14.30 น.  ราคา 2,199++ บุฟเฟต

มื้อบรันซวันอาทิตย เวลา 12.00 - 14.30 น. 

ราคา 2,500++ 

สมาชิกแมริออท บอนวอยและคลับ

แมริออทรับส วนลดตามสิทธิ์ หน าบัตร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสํารองที่นั่ง

โทร.0-2059-5999

เปดโครงการ นนท Kids สนามฉีดวัคซีนเด็กเล็กของจังหวัดนนทบุรี      สุจินต ไชยชุมศักดิ์ 

ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี ใหเกียรติเปนประธานเปดกิจกรรมการฉีดวัคซีนโควิด-19 แกเด็ก

อายุ 5-11 ป ของจังหวัดนนทบุรี หรือ นนท Kids ซ่ึงมีผูลงทะเบียนรับวัคซีนรวมกวา 40,000 คน 

ณ สนามฉีดกลาง อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกําจร ที่ปรึกษาประธาน

กรรมการ บริษัท บางกอกแลนด พรอมตัวแทนเจาหนาที่ภาครัฐ-เอกชน เขารวมงานและ

รับมอบโลประกาศเกียรติคุณในฐานะผูสนับสนุนหลักการจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันหมูใหกับ

ประชาชน พรอมรวมอํานวยความสะดวกในการจัดต้ังศูนยฉีดวัคซีนภาคสนามใหกับประชาชน

ในจังหวัดนนทบุรี
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเตือนขาดแคลนไฟฟ้าหลังแผ่นดินไหว

โตเกียว • เอเอฟพีรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเตือนเมื่อ

วันอังคารว่า มีความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างใน                                                                

กรุงโตเกียวและพื้นที่โดยรอบ เนื่องจากโรงไฟฟ้าที่ได้รับผล 

กระทบจากแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีปัญหา

ในการผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 

เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเหน็บตลอดคืนก่อนหน้านั้น 

รัฐบาลญี่ปุ่นออกคำาเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้าขัดข้องเป็นครั้งแรก

สำาหรับเมืองหลวงและภูมิภาคอื่นๆ เนื่องจากมีโรงไฟฟ้าพลัง

ความร้อนหลายแห่งยังกลับมาทำาการไม่ได้หลังจากเหตุแผ่น

ดินไหว รัฐมนตรีอุตสาหกรรมญี่่ปุ่นเรียกร้องให้ประชาชนประ 

หยัดการใช้พลังงานในวันอังคารที่ผ่านมา แต่ด้วยหิมะที่ตก

ประปรายและอุณหภูมิที่หนาวเย็นผิดฤดูในเมืองหลวง ทำาให้

ความต้องการใช้พลังงานยังสูงมาก เชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้เป็น

สถานการณ์ด้านพลังงานที่รุนแรงที่สุดในพื้นที่กรุงโตเกียวนับ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 ที่เกิดไฟฟ้าดับหลังเกิดแผ่นดินไหว

และสึนามิพัดถล่มโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ 

ศรีลังกาส่งทหารรับมือม็อบน้ำามัน

โคลัมโบ • เอเอฟพีรายงานว่าศรีลังกาส่งทหารไปประจำาป๊ัม

น้ำามันต่างๆ เมื่อวันอังคาร เนื่องจากเกิดเหตุประท้วงขึ้นเป็น

ระยะของผู้ขับข่ียานพาหนะหลายพันคนท่ีต้องต่อคิวยาวเหยียด

ในแต่ละวันเพื่อเติมน้ำามัน เจ้าหน้าท่ีระดับสูงของกระทรวงกลา                                                                                       

โหมเผยกับเอเอฟพีว่า ตอนนี้ต้องใช้ทหารเข้าควบคุมสถาน 

การณ์ หลังฝูงชนที่โกรธแค้นรวมตัวปิดถนนที่พลุก พล่านใน

กรุงโคลัมโบ ทำาให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเป็นเวลาหลาย

ช่ัวโมง เพราะไม่สามารถหาซ้ือน้ำามันก๊าดได้เมื่อวันจันทร์ ภาพ                                                                           

เหตุการณ์ในวันนั้น มีการแชร์บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็น

กลุ่มผู้หญิงท่ีกำาลังเดือดดาล ขวางทางรถโค้ชนักท่องเท่ียว เพื่อ

ประท้วงการขาดแคลนน้ำามันก๊าดที่จำา เป็นสำาหรับทำาอาหาร 

และผู้ขับรถจักรยานยนต์ถูกแทงเสียชีวิตจากเหตุทะเลาะวิ 

วาทระหว่างต่อคิวเติมน้ำามันนอกเมืองหลวงและผู้สูงอายุเสีย

ชีวิต 3 คนขณะต่อคิวซื้อเชื้อเพลิงตั้งแต่วันเสาร์ 

ครูสอนศิลปะการต่อสู้ฮ่องกงถูกจับ

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานการเปิดเผยของตำารวจฮ่องกงว่า 

ครูผู้ฝึกสอนศิลปะการต่อสู้วัย 59 ปี และผู้ช่วยหญิงวัย 62 ปี 

โดนตั้งข้อหาจัดเตรียมโรงฝึกสอนศิลปะการต่อสู้เพื่อปลุกระ 

ดมความเกลียดชังรัฐบาล และจัดตั้งกองกำาลังติดอาวุธเพื่อ

เอกราชของฮ่องกง “ผู้ถูกจับกุมได้รับการปลูกฝังข้อมูลเท็จ

และกลายเป็นคนหัวรุนแรง พวกเขาพยายามเผยแพร่ข้อมูล

ผิดๆ ไปยังผู้อื่น” สตีฟ ลี ตำารวจอาวุโสกล่าวในช่วงแถลงข่าว

ว่า ผู้ต้องสงสัยทั้ง 2 คนถูกจับเมื่อวันอาทิตย์ที่สตูดิโอสอน

ศิลปะการต่อสู้ของเขาที่ย่านจิมซาจุ่ย พวกเขาถูกกล่าวหาว่า

โพสต์ข้อความต่อต้านรัฐบาลด้วย ตำารวจเผยว่าจากการตรวจ

ค้นพบอาวุธที่ผิดกฎหมาย รวมถึงปืนลม 1 กระบอก, หน้าไม้ 

8 อัน และมีดดาบจำานวนหนึ่ง. 

คนถามผมว่าทำาไมรัสเซียจึงใช้ตัวหนังสือ Z 

เป็นสัญลักษณ์ของการบุกยูเครนครั้งนี้ ตามมา

ด้วยคำาถามที่ว่าทำาไมผู้นำารัสเซียจึงประกาศว่า  

“ปฏิบัติการพิเศษทางทหาร” ในยูเครนตั้งนี้มีเป้าหมายที่

จะ “สลายความเป็นนาซี” ของรัฐบาลยูเครน

ความย้อนแย้งหลายประการที่สร้างความสับสนให้

กับผู้ติดตามข่าวสารสงครามรอบนี้ในหลายๆ ด้าน 

คนยูเครนบางคนก็ไปตกแต่งคำาว่า Z เป็นรูป

กากบาทคล้ายสัญลักษณ์สวัสดิกะของนาซีเยอรมัน ทำาให้

เกิดความงุนงงเพิ่มขึ้นไปอีก  

กระทรวงกลาโหมรัสเซียอธิบายว่า ตัวอักษร Z 

หมายถึง Victory หรือ “ชัยชนะ” บางครั้งเป็น Z เฉยๆ 

แต่บางครั้งก็มีสี่เหลี่ยมล้อมกรอบตัว Z ด้วย

แต่เจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียคนหนึ่งบอกกับนักข่าวต่าง

ชาติที่กรุงเคียฟว่า ที่ต้องมีตัว Z บนรถถัง, รถหุ้มเกราะ

และรถทหารสำาหรับกำาลังพลที่บุกยูเครนครั้งนี้ก็เพื่อจะ

หลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด การยิงใส่กันเองโดยไม่ได้ตั้งใจ

นั้น แวดวงทหารเรียกว่า Friendly Fire

ไม่ต้องการให้ทหารรัสเซียยิงใส่กันเอง เพราะบาง

ครั้งรถถังและรถทหารของยูเครนมีลักษณะคล้ายกับของ

รัสเซีย โดยเฉพาะถ้ามองจากบนอากาศ

บางทีตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่เขียนบนพาหนะทาง

ทหารมีไว้เพื่อแบ่งกลุ่มว่าชุดไหนสังกัดกลุ่มไหนและมีจุด

หมายปลายทางตรงไหน แต่บางคนก็บอกว่าตัว Z อาจจะ

หมายถึง “Point of No Return” หรือ “จุดที่ ไม่มีการ

หวนคืน”

นั่นแปลว่า

ทหารที่ถูกส่งเข้า

สนามรบครั้งนี้ต้อง

มุ่งโจมตีไปข้าง

หน้า ห้ามเหลียว

มาข้างหลัง ห้าม

ถอย ห้ามคิดว่าจะ

หนีทัพเป็นอันขาด 

แต่มีอีกบางคนก็

ตีความว่าตัวอักษร 

Z ในที่นี้หมายถึง 

Zelensky หรือ

ประธานาธิบดี

ของยูเครน นั่น

หมายความว่าการ

บุกยูเครนครั้งนี้มี

เป้าหมายสำาคัญ

ที่สุดคือตัวผู้นำา

ยูเครนนั่นเอง

คนที่รู้ภาษา

รัสเซียบอกว่า Z 

อาจมาจากคำา

ว่า Zara ที่แปล

ว่าตะวันตก หรือ 

Zadacha ที่แปล

ว่า “ภารกิจ” หรือ 

Zavershenie 

หมายถึง “การสิ้น

เสร็จของภารกิจ” 

หรือ Zvezda ที่

แปลว่า “ดาว” 

แล้วแต่จะใช้ในบริบทไหน

ในโซเชียลมีเดียนั้น คนรัสเซียบางคนบอกว่าตัวอักษร 

Z ที่เห็นอยู่ในหลายๆ แห่งทั่วรัสเซียและในขบวนทหารที่บุก

ยูเครนนั้นความหมายจริงๆ คือ “ทิศตะวันตก” นั่นหมายถึง 

“การบุกไปยึดครองตะวันตก”

บางคนบอกว่านี่คือสัญลักษณ์ของการ “ปลดแอก” 

เขต Donbas ที่รวมถึง Donestk และ Luhansk ที่

ประกาศแยกตัวออกจากยูเครน สถานีโทรทัศน์ข่าวของ

รัสเซีย Russia Today ทำาเสื้อคอกลมที่มีตัว Z ตัวยักษ์

ขายระหว่างสงครามครั้งนี้ด้วยซ้ำาไป

ผมเห็นอีกรูปหนึ่งที่มีคนยืนอยู่หน้าโรงพยาบาล

รัสเซียแห่งหนึ่ง เข้าแถวเรียงกันเป็นรูป Z ท่ามกลางหิมะ

ขาวโพลน อีกภาพหนึ่งคือ Maria Butina ที่ถูกกล่าวหาว่า

เป็น “จารชน” ของรัสเซีย เธอสวมเสื้อกั๊กที่มีตัว Z สีขาว

ตัวเบ้อเร่ออยู่กลางอกด้วยสีหน้าภาคภูมิใจ

ผู้ใหญ่ชาวรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งถ่ายวิดีโอขณะที่

โลกธงรัสเซียใส่เสื้อสีดำาที่มีตัว Z ประทับอยู่ พร้อมกับ

ข้อความ #เราจะไม่ทิ้งกัน เพื่อแสดงความเป็นน้ำาหนึ่งใจ

เดียวกันของพวกเขาและเธอในภาวะสงครามเช่นกัน

ต้องเข้าใจด้วยว่าตัว Z นั้นไม่มีในตัวอักษรภาษา 

Cyrillic ซึ่งใช้กันในหมู่ภาษาสลาฟ ในภาษารัสเซียเองนั้น 

เสียง Z จะมาจากตัวอีกษรที่ดูคล้ายกับเลข 3 ครั้งแรกที่มี

คนสังเกตเห็นตัว Z ก่อนทหารรัสเซียบุกเข้ายูเครนก็คือใน

ชุดกีฬาของนักยิมนาสติกรัสเซียที่ได้เหรียญอันดับ 3 ยืน

ใกล้กับนักกีฬายูเครนที่ได้ที่ 1

แต่ทำาไมบางคนในยูเครนและโลกตะวันตกจึงไป

แต่งเติมตัว Z ให้กลายเป็นสัญลักษณ์ “swastika” หรือ 

“สวัสดิกะ” แบบของนาซีเยอรมันในยุคสงครามโลกครั้ง

ที่ 2?

เพราะอ้างว่าสิ่งที่ปูตินทำากับยูเครนตอนนี้เหมือนกับ

ที่ฮิตเลอร์ของเยอรมนีเคยทำากับชาติอื่นในยุโรปตะวันออก  

แต่ขณะเดียวกันปูตินก็เรียกรัฐบาลของเซเลนสกีว่าเป็น

พวก Neo-Nazis หรือ “นาซีใหม่”

ถึงกับบอกว่าเป้าหมายของการรุกเข้ายูเครนครั้งนี้ก็

เพื่อจะทำาให้ประเทศนั้น “ปลอดทหาร” และ “ปลอดจาก

นาซี” ทั้งๆ ที่ตัวเซเลนสกีเองมีเชื้อยิวด้วยซ้ำาไป

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะรัสเซียอ้างว่ารัฐบาลยูเครนวันนี้

สนับสนุนให้กลุ่ม “ขวาจัด” ที่ติดอาวุธเข้าไปสังหารคนที่มี

เชื้อสายรัสเซียในแคว้นทางตะวันออกที่ติดกับรัสเซีย

ข้อกล่าวหาของมอสโกยืนยันว่า ตลอด 8 ปีที่ผ่าน

มาตั้งแต่เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งสำาคัญ

ในยูเครน รัฐบาลใหม่ก็ได้ส่งทหารและสนับสนุนกลุ่มหัว

รุนแรงติดอาวุธไปเข่นฆ่าผู้คนในแคว้นดอนบาสทางตะวัน

ออก รัสเซียกล่าวหาว่าเป็นการกระทำา “ล้างเผ่าพันธุ์” 

ด้วยซ้ำาไป

นี่คือที่มาของคำาว่า “นาซีใหม่” ที่รัสเซียอ้างว่า

คุกคามต่อความมั่นคงของตน และต้องใช้ “ปฏิบัติการ

พิเศษทางทหาร” ครั้งนี้จัดการให้ราบคาบ

ด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละที่ตัว Z กับสัญลักษณ์ 

Swatika แบบนาซีจึงถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นร้อนแรงใน

สงครามครั้งนี้.

มี

จีนสั่งล็อกดาวน์เมือง‘เสิ่นหยาง’
ปักกิ่ง/เซี่ยงไฮ้ • จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเสิ่นหยางหลังเชื้อ

โควิด-19 ยังระบาดไม่หยุด กระทบประชากร 9 ล้านคนในเมือง

นี้ การระบาดของไวรัสโคโรนามีแนวโน้มซับซ้อนมากขึ้น หลังพบ

ผู้ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการเพิ่มขึ้นทุกวัน

สำานักข่าวเอเอฟพีและรอย

เตอร์รายงานคำาแถลงของเจ้า

หน้าท่ีสาธารณสุขจีน เมื่อวันอัง                      

คารที่ 22 มีนาคม 2565 ว่า มี                                        

ผู้ติดเชื้อรายใหม่กว่า 4,770 ราย                                                   

ท่ัวประเทศ ส่วนใหญ่อยู่ในมณฑล

จ๋ีหลิน ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศ ขณะที่เมืองเสิ่น

หยาง มณฑลเหลียวหนิง ที่อยู่

ติดกันได้รับคำาส่ังให้ล็อกดาวน์ต้ัง 

แต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่าน

มา จีนเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

ในปฏิบัติการหยุดยั้งการระบาด

ของไวรัสโคโรนาด้วยการล็อก

ดาวน์แบบกำาหนดภูมิศาสตร์, 

การตรวจเช้ือเชิงรุกจำานวนมาก 

และการปิดก้ันท่ัวท้ังเมือง แต่มี

รายงานผู้เสียชีวิตจากการติดเช้ือ

โควิด-19 จำานวน 2 ราย เมื่อ

วันเสาร์ท่ีผ่านมา เป็นคร้ังแรกใน

รอบปีท่ีมีผู้ติดเช้ือเสียชีวิต

เจ้าหน้าท่ีจีนเตือนถึงความ

เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นทำาให้จำาเป็นต้อง

ล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่อง ในขณะ

ท่ีจีนเองพยายามสร้างสมดุลระ 

หว่างวิกฤตสุขภาพกับความจำา 

เป็นทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีขนาดใหญ่

เป็นอันดับ 2 ของโลก

เมืองเส่ินหยางซ่ึงเป็นฐาน                                  

อุตสาหกรรมของโรงงานมาก 

มาย รวมถึงโรงงานผลิตรถยนต์

บีเอ็มดับเบิลยู มีรายงานผู้ติด

เชื้อโควิด-19 รายใหม่ 47 ราย

ในวันอังคาร ขณะที่ทางการกำา 

หนดให้ท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดอยู่ภาย

ใต้ “การจัดการแบบปิด” และ

ห้ามไม่ให้ผู้อยู่อาศัยออกไปข้าง

นอกหากไม่มีผลตรวจโควิดเป็น

ลบภายในเวลา 48 ชั่วโมง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธา 

นาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน เน้นย้ำา

ถึงความจำาเป็นในการ “ลดผล                                         

กระทบ” ของการระบาดใหญ่ท่ี

มีต่อเศรษฐกิจจีน แต่ยังเรียกร้อง

ให้เจ้าหน้าที่ “ยึดมั่น” แนวทาง

โควิดเป็นศูนย์ในปัจจุบัน

แต่เมืองใหญ่อย่างปักกิ่ง

เอง ถึงแม้จะพยายามป้องกัน

แค่ไหน โอมิครอนที่ระบาดหนัก

ขึ้นทุกวันก็ส่งผลให้ทางการต้อง

จัดหาเตียงเพิ่มในโรงพยาบาล

สำาหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง

เท่านั้น   

ขณะท่ีนครเซ่ียงไฮ้มีราย 

งานการติดเช้ือรายวันเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่องเป็นวันท่ี 5 โดย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ท่ีพบเป็นผู้ป่วย

ท่ีไม่แสดงอาการ ย่ิงทำาให้การ

คัดกรองและตัดวงจรของการ

ระบาดทำาได้ยากยิ่งขึ้น อย่างไร

ก็ดี แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น                                             

จำานวนมากทุกวัน เมืองศูนย์ 

กลางทางการเงินของจีนแห่งน้ี                                      

พยายามหลีกเล่ียงการล็อกดาวน์

อย่างเต็มรูปแบบ โดยเลือกล็อก

ดาวน์เฉพาะอาคารแต่ละหลัง

แทน 

จากยอดผู้ติดเช้ือท่ีเพ่ิม

ข้ึนเพียงเล็กน้อยหากเทียบกับ

การระบาดในต่างประเทศ ทำาให้

ทางการนครเซ่ียงไฮ้เสนอให้ลด

ความเข้มงวดกับการบังคับใช้

นโยบายโควิดเป็นศูนย์ของจีน

ท่ีมุ่งหมายควบคุมการติดเช้ือ

แต่ละครั้งอย่างเด็ดขาด และ

ให้ดำาเนินโครงการตรวจหาเชื้อ

ประชากรทั่วเซี่ยงไฮ้ต่อไป หลัง

ตรวจไปแล้วมากกว่า 30 ล้าน

คน

เช่นเดียวกับนครเซินเจ้ินท่ี

ประกาศเมื่อวันจันทร์ว่าจะยกเลิก

การล็อกดาวน์เป็นเวลา 1 สัปดาห์ 

หลังจากได้ผ่อนคลายมาตรการ

บางส่วนในวันศุกร์ท่ีผ่านมา เพื่อ

ลดผลกระทบจากการปิดโรงงาน

และท่าเรือ เนื่องจากการระบาด

ของไวรัสโคโรนา.

นักเรียนสวีเดนวัย18ปีทำาร้ายหญิงดับ2ศพ

มัลโม • ผู้หญิง 2 คนเสียชีวิต

หลังจากถูกแทงท่ีโรงเรียนมัธยม                                    

ศึกษาแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของ

สวีเดน ตำารวจจับกุมผู้ต้องสง 

สัยเป็นนักเรียนชายวัย 18 ปี ยัง

ไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุ

เอเอฟพีรายงานการแถลง

ของตำารวจสวีเดน เมื่อวันจันทร์

ที่ 21 มีนาคม 2565 เกิดเหตุ

ทำาร้ายร่างกายผู้หญิง 2 คน ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง

ทางตอนใต้ของสวีเดน ทั้ง 2 คน                                              

เสียชีวิตในเวลาต่อมา และจับ 

กุมนักเรียนอายุ 18 ปี เป็นผู้

ต้องสงสัยก่อเหตุ

ผู้หญิง 2 คน ซ่ึงอายุราว 50 

ปีท้ังคู่เป็นพนักงานของโรงเรียน 

ตำารวจกล่าวในแถลงการณ์หลัง

เหตุอุกอาจท่ีโรงเรียนมัธยมศึกษา

มัลโม ลาตินสโกลา กลางเมือง 

มัลโม เมืองใหญ่อันดับ 3 ของ

ประเทศ

สื่อท้องถ่ินระบุว่า ผู้ต้อง

สงสัยท่ีก่อเหตุโทรศัพท์ไปท่ีหมาย 

เลขฉุกเฉินเพ่ือบอกว่าเขาอยู่ท่ี                                 

ไหนและได้วางอาวุธลงแล้ว พร้อม

ยอมรับว่าได้สังหารคนไป 2 คน                                             

ซ่ึงสื่อสวีเดนหลายสำานักรายงาน

ว่าอาวุธดังกล่าวคือมีดและขวาน

ด้านตำารวจให้ข้อมูลว่าผู้

ต้องสงสัยถูกจับกุมอย่างง่ายดาย

หลังจากระดมกำาลังค้นหาคร้ังแรก

โดยใช้เวลาไม่นาน

ก่อนช่วงหัวค่ำา ตำารวจ

ได้รับรายงานเบื้องต้นว่า มีผู้ได้

รับบาดเจ็บ 2 ราย ในช่วงเวลา

ที่เกิดเหตุ มีผู้ที่อยู่ในโรงเรียน

ราว 50 คน โดยเหยื่อทั้ง 2 คน 

“ถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่

สามารถช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้” 

เจ้าหน้าที่ระบุ

ตำารวจได้รับแจ้งเหตุร้าย

เมื่อเวลาประมาณ 17.15 น. 

วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น และ

หน่วยลาดตระเวนชุดแรกได้เข้า                                             

ไปในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบภาย 

ในอาคาร ในขณะที่โรงเรียนถูก                                                

ปิดล้อมด้วยเทปกั้นเขตของตำา 

รวจอีกหลายชั่วโมงต่อมา รวม

ถึงรถตำารวจและรถพยาบาล

จำานวนมากในบริเวณที่เกิดเหตุ

“เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ชี้

ถึงการก่ออาชญากรรมร้ายแรง 

หลังได้รับรายงานเบื้องต้นเกี่ยว

กับเสียงกรีดร้องในโรงเรียน” โฆษก

ตำารวจนีลส์ นอร์ริง กล่าวกับเอ

เอฟพี

“ตำารวจลาดตระเวนชุด

แรกในพื้นที่ มาถึงโรงเรียนและ

สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยชาย

ได้ และพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

2 คนในโรงเรียน” เขากล่าว

หลังจากตรวจสอบที่เกิด

เหตุและสอบปากคำาพยานอย่าง

ละเอียดแล้ว เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้

ต้องสงสัยลงมือเพียงลำาพัง แต่

ยังไม่ทราบถึงแรงจูงใจที่แน่ชัด

ในการก่อเหตุ.

คุมปั๊ม • ทหารศรีลังกาเข้าดูแลความเรียบร้อยที่สถานีบริการน้ำามันแห่งหนึ่งในกรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม หลังเกิดเหตุประท้วง

และแทงกันเสียชีวิตของผู้ใช้รถ เนื่องจากต้องเข้าคิวยาวทุกวันเพื่อเติมน้ำามัน จากปัญหาขาดแคลนน้ำามันในประเทศ.

ไฉนรถทหารรัสเซียบุกยูเครน

จึงประทับตราตัวอักษร Z?



เติมเงิน

มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 3,137,561 ราย มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 24,417 

ราย ส่วนยอดฉีดวัคซีนวันที่ 21 มี.ค. 

105,249 โดส ยอดฉีดสะสมตั้งแต่วัน

ที่ 28 ก.พ.64 จำานวน 127,488,916 

โดส ขณะที่สถานการณ์ โลกมีผู้ติดเชื้อ

สะสม 427,616,167 ราย ผู้เสียชีวิต

สะสม 6,105,558 ราย  

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

มากที่สุด ได้แก่ กทม. 3,109 ราย, 

ชลบุรี 1,420 ราย, นครศรีธรรมราช 

1,136 ราย, สมุทรปราการ 874 ราย, 

สมุทรสาคร 613 ราย, นครราชสีมา 606 

ราย, ร้อยเอ็ด 597 ราย, ระยอง 533 ราย, 

นครปฐม 503 ราย และบุรีรัมย์ 498 ราย 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลง

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี  

(ครม.) ถึงข้อสั่งการและคำาปรารภ

ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ว่านายกฯ 

กำาชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม

มาตรการตามมติ ศบค. โดยขอให้เร่ง

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเสี่ยง ผู้

สูงอายุ เด็กเล็ก เพื่อรองรับก่อนเทศกาล

สงกรานต์ และกำาชับติดตามตรวจสอบ

สถานที่ขอจัดงานเทศกาลสงกรานต์ โดย

ต้องเป็นไปตามมาตรการป้องกันการ

แพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด 

และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโควิดเพื่อ

สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง  

ด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า 

ครม.ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการ

ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ ไขปัญหา

และเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

วงเงิน 8,458.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวง

สาธารณสุขเสนอ ซึ่งจะโดยจัดสรรแก่ 5 

หน่วยงาน ประกอบด้วย สำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข 7,777.09 ล้าน

บาท, กรมการแพทย์ 626.53 ล้านบาท, 

กรมสุขภาพจิต 27.84 ล้านบาท, กรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 13.53 ล้านบาท 

และกรมอนามัย 13.37 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อ

ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของ

เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน

บุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ (สำาหรับเจ้า

หน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 

19 นอกสถานพยาบาล) ค่ารักษาผู้ป่วยไร้

สิทธิการรักษา และจัดซื้อยาแพกซ์ โลวิด 

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า รัฐบาลได้ให้

ความสำาคัญกับการสร้างขวัญกำาลังใจแก่

บุคลากรด้านสาธารณสุข โดยการจัดสรร

งบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและ

การปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจปกติโดย

ต่อเนื่อง รวมถึงมีนโยบายการจัดหายา

เวชภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียง

พอมาเพื่อรักษาประชาชน ทั้งนี้ ปัจจุบัน

กระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ยารักษา

โควิดอยู่หลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร, 

ฟาวิพิราเวียร์, โมลนูพิราเวียร์, เรมดิซิ

เวียร์ และล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดหายา

แพกซ์ โลวิด ซึ่งผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ ซึ่ง

หลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม.แล้วจะมี

การลงนามสัญญาเพื่อจัดซื้อตามขั้นตอน

ต่อไป 

รองโฆษกประจำาสำานักนายกฯ 

กล่าวว่า ครม.ยังได้อนุมัติงบประมาณราย

จ่ายประจำาปีงบประมาณ 2565 งบกลาง 

รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไข

ปัญหา และเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบ

จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 จำานวน 811.77 ล้านบาท เพื่อเป็น

ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนหน้า ได้แก่ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์

ประจำาตำาบล สารวัตรกำานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่

บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

(สมาชิก อส.) ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 ของกรมการปกครอง

จำานวน 270,590 คน ในอัตราคนละ 500 

บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2564-มีนาคม 2565

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยรายงาน

ว่า กรมการปกครองเคยได้รับการอนุมัติ

งบกลางปี 2563 จำานวน 677.79 ล้าน

บาท สำาหรับเบิกจ่ายเป็นเงินเพิ่มพิเศษ

รายเดือนให้แก่กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน ใน

อัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน และ

แพทย์ประจำาตำาบล สารวัตรกำานัน ผู้

ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน ในอัตราคนละ 300 

บาทต่อเดือน โดยไม่ได้เสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณสำาหรับสมาชิก อส. 

ซึ่งต่างจากการเสนอขอรับการจัดสรรงบ

ประมาณในครั้งนี้ โดยปรับเป็นคนละ 

500 บาทต่อเดือนเท่ากันทุกตำาแหน่ง 

เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำาและให้

เกิดความเสมอภาคระหว่างบุคลากรที่

ปฏิบัติงานด่านหน้า ซึ่งอัตราดังกล่าว

เทียบเท่ากับอาสาสาธารณสุขประจำา

หมู่บ้าน (อสม.)

ที่โรงพยาบาลศิริราช นพ.ประสิทธิ์ 

วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงการระบาด

โควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ว่า 

ความเสี่ยงของการติดเชื้อยังมี 4 เสี่ยง

เหมือนเดิมคือ บุคคล กิจกรรม สถาน

ที่ และช่วงเวลาเสี่ยง ขณะนี้มีการผ่อน

คลายกิจกรรมระยะหนึ่งทำาให้ 3 เสี่ยง

แรกเกิดขึ้น ส่วนช่วงเวลาเสี่ยงที่ใกล้มา

ถึงคือ สงกรานต์ ปีที่แล้ว 2564 หลัง

สงกรานต์พบว่าหลายอย่างแย่ลง แต่จุด

ต่างปีนี้ 2565 คือมีการฉีดวัคซีน รวม

ถึงสายพันธุ์ โอมิครอนที่ความรุนแรง

ลดลง ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาถือว่าผ่าน

จุดทดสอบได้ดี ตัวเลขติดเชื้อเกือบจะ

ไม่ขึ้นมากนัก แต่กลับมาขยับสูงขึ้นใน

หลังตรุษจีน ดังนั้นในการเดินทางกลับ

ภูมิลำาเนาเยี่ยมบ้านในสงกรานต์ คาด

ว่าจะมีการเดินทางข้ามจังหวัดกันมาก

ขึ้น ต้องระวังเพราะบางคนอดทน 2 ปีที่

ผ่านมาลดการเดินทาง ดังนั้นเพื่อความ

สบายใจการเดินทางเยี่ยมญาติคนไป

เยี่ยมก็ควรทำาตัวให้สะอาดปลอดภัย มี

การตรวจ ATK เพื่อความมั่นใจ เพราะ 

โอมิครอนติดง่าย และสิ่งที่ ไม่อยากเห็น

คือตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้น จึงอยาก

เชิญชวนให้ผู้สูงอายุมาฉีดวัคซีน 

“บททดสอบการเป็นโรคประจำา

ถิ่นของเชื้อโอมิครอนได้นั้น ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์สงกรานต์นี้ว่าไทยจะสามารถ

จัดการกับสถานการณ์การติดเชื้อได้หรือ

ไม่ ทั้งการเฝ้าระวังตนเองพื้นฐาน การ

สวมหน้ากากอนามัย ระยะห่าง ล้างมือ 

และการผลักดันการรับวัคซีนก่อนถึง

เทศกาลสงกรานต์” นพ.ประสิทธิ์ระบุ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษา

ระดับกระทรวงและโฆษกกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้มีการนำา

คลิปการแถลงข่าวของ สธ.เกี่ยวกับ

การชะลอฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า

ในประเทศไทยมาส่งต่ออีกครั้ง พร้อม

ข้อความบิดเบือนให้เข้าใจผิดว่า รัฐบาล

ประกาศให้ชะลอการฉีดวัคซีน เนื่องจาก

มีสารพิษและสิ่งแปลกปลอม ทำาให้

ร่างกายเกิดผลกระทบตามมา จึงขอ

ทำาความเข้าใจว่า การแถลงข่าวดังกล่าว

เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 มี.ค.64 ที่ 

สธ.ชะลอการฉีดวัคซีนแอสตร้าฯ ในผู้

สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อรอผลการตรวจ

สอบเรื่องการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในหลอด

เลือดดำาของประเทศในแถบยุโรป ซึ่งต่อ

มาได้ข้อสรุปว่า วัคซีนแอสตร้าฯ มีความ

ปลอดภัย จึงดำาเนินการฉีดให้แก่คนไทย

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การนำา

ข้อมูลเก่ามาบิดเบือนแสดงถึงเจตนาที่

ต้องการต่อต้านไม่ให้ประชาชนฉีดวัคซีน 

ซึ่งทำาให้เสียโอกาสและอาจเป็นอันตราย

ถึงชีวิตได้ หากเกิดการติดเชื้อ จึงขอให้

ประชาชนอย่าแชร์คลิปดังกล่าวต่อ เพื่อ

ไม่ให้มีผู้หลงเชื่อจนไม่ไปรับวัคซีน.

กกต.

ในวันศุกร์ที่ 25 มี.ค.2565 และกำาหนด

รับสมัครระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-4 เม.ย. 

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติระเบียบราชการ

กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 (แก้ไขเพิ่ม

เติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2562) มาตรา 46 

กำาหนดให้ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น

ผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีอายุไม่ต่ำากว่า 35 ปี 

นับถึงวันเลือกตั้ง สำาเร็จการศึกษาไม่ต่ำา

กว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด้วย 

โดยมาตรา 49 ของ พ.ร.บ.ว่า

ด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ได้กำาหนด

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง อาทิ มี

สัญชาติไทยโดยกำาเนิด มีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น

เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง ขณะที่มาตรา 50 กำาหนด

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือก

ตั้ง จำานวน 26 ข้อ อาทิ เป็นเจ้าของหรือถือ

หุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน

ใด อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับ

เลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอน

สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ต้องคำาพิพากษาให้

จำาคุกและถูกคุมขังอยู่ โดยหมายของศาล 

เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการหน่วยงานของ

รัฐหรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่

หรือประพฤติมิชอบในวงราชการ เคยต้อง

คำาพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำาการทุจริต

ในการเลือกตั้ง เป็นต้น 

ส่วนจำานวนเงินค่าใช้จ่ายในการ

เลือกตั้งของผู้ว่าฯ กทม. เมื่อประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งการคำานวณค่าใช้จ่าย 

ให้เป็นไปตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น ให้คำานวณค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายไป

ตั้งแต่วันที่ กกต.ประกาศให้มีการเลือก

ตั้งจนถึงวันเลือกตั้ง โดยผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. ใช้จ่ายได้ไม่เกินจำานวน 49 ล้านบาท

ที่ที่ ทำ าการพรรคไทยสร้างไทย 

(ทสท.) ย่านลาดปลาเค้า คุณหญิงสุดา

รัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย กล่าวถึงความพร้อมของพรรคในการ

ส่งตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ว่า ตนให้ความ

สำาคัญกับพื้นที่ กทม. และมีความผูกพัน

กับคนกทม. ดังนั้นพรรคจะเปิดตัวก่อนวัน

รับสมัครแน่นอน ส่วนคุณสมบัติของคนที่

จะมาเป็นผู้ว่าฯ กทม.นั้น เป็นบุคคลที่คุ้น

เคย และทำางานกับพรรคมานาน มีความ

มุ่งมั่นที่จะสร้าง กทม.ให้ดีมากขึ้น ยืนยัน

เราจะส่งผู้สมัคร ส.ก.ครบทุกเขต ไม่ว่า

จะเลือก ส.ก.คนไหน เขตไหนของพรรค 

ได้สุดารัตน์เป็น ส.ก.อีกคน ไม่ว่าจะเลือก 

ผู้ว่าฯ กทม.ของพรรค ได้สุดารัตน์เป็น 

ผู้ช่วยผู้ว่าฯ กทม. จะใช้ประสบการณ์ 30 ปี 

เป็นฐานรองรับการทำางานให้ทีม ส.ก. และ

ผู้ว่าฯ กทม. ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร

สู้เต็มที่ แม้ว่าจะเสียเปรียบเป็นพรรคใหม่

เพิ่งเปิดตัว แต่สู้เต็มร้อย

รายงานข่าวจากพรรคไทยสร้าง

ไทย แจ้งว่า พรรค ทสท.ตัดสินใจส่ง 

น.ต.ศิธา ทิวารี อดีตโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี และอดีต ส.ส.กทม. ลง

สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในนามพรรค 

ทสท.โดยจะมีการเปิดตัวเป็นทางการวัน

ที่ 30 มี.ค. ซึ่งขณะนี้กำาลังหาสถานที่อยู่ 

เบื้องต้นติดต่อไปยังหอศิลป์ กทม. หาก

ไม่ ได้รับอนุญาต ก็จะไปใช้ที่อื่น ในวัน

ดังกล่าวจะมีการเปิดตัวผู้สมัคร ส.ก.ของ

พรรคทั้ง 50 เขต รวมทั้งนโยบายที่จะใช้

หาเสียงทั้งของผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และผู้

สมัคร ส.ก.ด้วย 

ด้านนายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ 

ส.ส.เขตบางขุนเทียน ในฐานะโฆษกพรรค

ก้าวไกล กล่าวถึงสนามการเลือกตั้งผู้ว่าฯ

กทม.และ ส.ก.ว่า พรรคก้าวไกลมีความ

มั่นใจและเตรียมความพร้อมมานาน ลง

ทำางานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จึงพร้อมส่ง

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.ครบทั้ง 50 เขต เพื่อเป็น

แรงสนับสนุนการทำางานของนายวิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร หากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าฯ

กทม.คนต่อไป กระแสของว่าที่ผู้ว่าฯ นาย

วิโรจน์ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง หลังเดินทางไป

รับฟังปัญหาของกรุงเทพฯ ด้วยตัวเองอย่าง

ต่อเนื่อง โดยไปพร้อมแนวทางออกทั้งระยะ

สั้นและระยะยาว ที่ต้องใช้ทั้งงบประมาณ

และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ 

รวมถึง ส.ก.ที่จะเป็นพลังสำาคัญในการผลัก

ดันนโยบายของกรุงเทพฯ ให้เป็นจริง 

นายณัฐชากล่าวอีกว่า พรรค

ก้าวไกลเห็นความสำาคัญของการเมือง

ท้องถิ่นและการกระจายอำานาจ ดัง

นั้น นอกจากผู้ว่าฯในฐานะผู้บริหาร

เมือง เราจึงให้ความสำาคัญกับ ส.ก.ใน

ฐานะตัวแทนของเขตพื้นที่ย่อยลงมา 

ซึ่งมีความยึดโยงกับประชาชน เราเริ่ม

คัดเลือกว่าที่ผู้สมัคร ส.ก.มาเป็นเวลา

เกือบ 2 ปี หลายเขตใน กทม.จึงมีว่าที่

ผู้สมัคร ส.ก.ของพรรคก้าวไกลทำางาน

อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2563 เพราะ

พรรคก้าวไกลต้องการส่งผู้สมัคร ส.ก.ที่

เข้าใจงานพื้นที่จริงๆ ทำางานจริงๆ ไม่

นิยมฉวยโอกาสกระแสการเมือง จาก

การลงพื้นที่ร่วมกับว่าที่ผู้สมัคร ส.ก. การ

ประกาศพร้อมชนตามแคมเปญของว่าที่

ผู้สมัครผู้ว่าฯ คือการเข้าใจปัญหาจริง

ของกรุงเทพฯ ที่ ไม่มีใครกล้ารื้อ ส่งผล
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วัยรุ่นเมืองจันท์เช่าวิลล่าจัดปาร์ตี้ยา

จันทบุรี • เมื่อเวลา 01.00 น. วันที่ 22 มี.ค.65 พล.ต.ต.นรา

เดช กลมทุกสิ่ง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี สั่งการให้ พ.ต.อ.อรรฆ

พงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี นำาชุดสืบสวนเข้า

ตรวจสอบพูลวิลล่าในพื้นที่ ม.11 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง

จันทบุรี หลังมีการรวมกลุ่มจัดปาร์ตี้ โดยไม่สนสถานการณ์

โควิด-19 พบวัยรุ่นชายหญิงอายุระหว่าง 19-41 ปี จำานวน 

20 รายกำาลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนาน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งให้

สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าทำาการตรวจสอบ โดยพบยาเค

ตามีนตกอยู่บนพื้น จากการสอบปากคำาเบื้องต้นมี 3 ราย

สารภาพว่าเป็นผู้ครอบครองยาเสพติดดังกล่าว จึงแจ้งข้อ

กล่าวหามั่วสุม, ฝ่าฝืนคำาสั่งจังหวัด, ครอบครองยาเสพติด

และเสพยาเสพติด ก่อนตรวจหาสารเสพติดในร่างกายและ

พบ 11 รายมีปัสสาวะเป็นสีม่วง พ.ต.อ.อรรฆพงษ์เผยว่า จาก

การสอบปากคำาทราบว่าทั้งหมดมีภูมิลำาเนาอยู่ใน จ.จันทบุรี 

และนัดแนะกันผ่านเฟซบุ๊กเพื่อจัดปาร์ตี้ ซึ่งตำารวจได้ติดตาม

พฤติกรรมกระทั่งรับแจ้งจากพลเมืองดีว่ามีการรวมกลุ่มจัด

ปาร์ตี้จึงเข้าจับกุมดังกล่าว

รวบเครือข่ายยานรกแก๊ง ‘มันทุกเม็ด’

ตรัง • วันที่ 22 มี.ค.65 พล.ต.ต.สันทัด วินสน ผบก.ภ.จว.

ตรัง พร้อมด้วย รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง, ฝ่ายปกครอง, ผู้แทน

หน่วยงาน กอ.รมน.จ.ตรัง, ผู้แทนฝ่ายทหาร และ ป.ป.ส.ภาค 9 

แถลงผลจับกุมคดียาเสพติดรายสำาคัญ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 21 

มี.ค. เวลา 02.00 น. ขณะสายตรวจ สภ.เมืองตรัง ได้ตั้งด่าน

สกัดตามแผนพิทักษ์เมือง และสามารถจับกุมนายพิสิทธิ์ หรือ

ตาม ปากบารา หนึ่งในแก๊งมันทุกเม็ด อายุ 25 ปี ที่อยู่ 51/1 

ม.2 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง ได้ที่ด่านตรวจ โดยพบของ

กลางยาบ้า 1,945 เม็ดที่ซุกไว้ในกระเป๋า บริเวณถนนสาย

ตรัง-ปะเหลียน หน้าโรงเรียนพรศิริกุล ฝั่งขาเข้าเมืองตรัง 

ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง ต่อมาชุดปราบปรามยาเสพติดภูธร

จังหวัดตรัง (ชปส.ภ.จว.ตรัง) ได้ขยายผลจนสามารถตรวจยึด

ยาบ้าที่นายพิสิทธิ์นำาไปซุกซ่อนไว้ในแกลลอน และในกระสอบ

ถุงปุ๋ยที่ฝังดินไว้ได้อีกประมาณ 266,000 เม็ด ที่กระท่อมร้าง

ไม่มีเลขที่ ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้ ได้ผู้ต้องหา 1 คน พร้อมด้วย

ของกลางยาบ้า 267,945 เม็ด  และยังได้ตรวจยึดทรัพย์ตาม 

พ.ร.บ.มาตรการฯ ได้ 2 รายการ คือ 1.บ้านพร้อมที่ดิน จำานวน 

1 หลัง มูลค่า 1,500,000 บาท 2.รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA 

PCX จำานวน 1 คัน มูลค่า 90,000  บาท รวมผลการตรวจยึด

ทรัพย์สินรวมมูลค่า 1,590,000  บาท.

เลย • ชาวบ้าน อ.ปากชม แห่

ร่อนหาเศษทองในแม่น้ำาโขงหลัง

ทองราคาพุ่ง ยอมรับช่วงนี้ขาย

ได้อย่างต่ำาวันละ  800-900 บาท 

ร้านทองในเมืองเลยส่งคนมารับ

ซื้อถึงบ้าน

วันที่ 22 มี.ค.65 จากราคา

ทองที่พุ่งสูงขึ้นทำาให้ชาวบ้านศรี

ภูธร ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 

ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำาโขงและทำามา

หากินอยู่กับลำาน้ำาโขง ทั้งการ

ทำาเกษตรกรรมและจับปลาขาย 

แต่พอถึงช่วงฤดูแล้งหรือน้ำาโขง

แห้งจนเห็นหาดทรายโผล่พ้น

ผิวน้ำา การร่อนทองตามริมแม่น้ำา

โขงจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งของ

คนในหมู่บ้าน ยิ่งในช่วงนี้ทองมี

ราคาสูงจึงเป็นแรงจูงใจให้มีการ

ร่อนหาทองกันมากกว่าเดิม

โดยช่วงนี้ชาวบ้านจะตื่น

นอนกันแต่เช้า เพื่อเดินทางไป

จับจองสถานที่ในการหาจุดร่อน

ทองกันอย่างคึกคัก ซึ่งบางคน

ร่อนได้เศษทองสมใจ เมื่อนำา

ไปขายก็ได้ถึงวันละไม่น้อยกว่า 

800-900 บาท บางรายหาก

ทองแพงปชช.แห่ร่อนหาแม่น้ำาโขง

โชคดีได้มากจะขายได้ไม่ต่ำากว่า 

1,000 บาท/ต่อวัน

นางอำานวย บุญกว้าง 

หนึ่งในชาวบ้านบ้านศรีภูธร เล่า

ว่า การร่อนทองของชาวบ้านที่

นี่ทำากันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย

สืบทอดกันมาแต่โบราณ ถือว่า

เป็นอีกอาชีพหนึ่งของชาวบ้าน

ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำาโขง สมัย

ก่อนมีคนลงน้ำาโขงร่อนทองเป็น

อาชีพจำานวนมาก แต่ระยะหลัง

เหลือคนที่ทำาเป็นล่ำาเป็นสันเป็น

อาชีพหาเลี้ยงครอบครัวแทบจะ

นับคนได้ เพราะหาเศษทองได้

น้อยลงมีไม่มากเหมือนสมัยก่อน

“การร่อนหาทองคำาใน

แม่น้ำาโขงจะได้น้อยได้มากแล้ว

แต่โอกาส แล้วแต่โชคช่วย เศษ

แร่ทองที่ร่อนได้จะรวบรวมไปขาย

ให้ร้านทองในตัวอำาเภอ หรือไม่ก็

จะรอให้มีคนของร้านทองออกมา

หาซื้อถึงบ้าน แต่ไม่ได้ขายทุกวัน” 

นางอำานวยกล่าวอีกว่า ใน

ช่วงนี้ราคาทองถีบตัวสูงขึ้น ชาว

บ้านจึงกลับมาร่อนทองกันมากขึ้น 

ประจวบเหมาะกับช่วงนี้ระดับน้ำา

ในแม่น้ำาโขงลดลง ชาวบ้านจึงมี

โอกาสร่อนทองได้มากและขายได้

วันละหลายพันบาท โดยในแต่ละ

สัปดาห์จะมีพ่อค้าหรือคนของ

ร้านทองในตัวเมืองเข้ามารับซื้อ

ทองคำาจากชาวบ้านที่บริเวณบ้าน

หาดเบี้ยและจุดอื่นๆ ในอำาเภอ

ปากชม โดยก่อนจ่ายเงินพ่อค้า

จะจุดไฟเผาหลอมเพื่อแยกทองคำา

ออก ราคาซื้อขายคิดกันเป็นกรัม

แล้วแต่ราคาทองในแต่ละวัน

“ช่วงนี้การร่อนทองสร้าง

รายได้ ให้ชาวบ้านได้ดี เพราะ

ทองราคาแพงสุดที่เคยได้ขาย 

หากวันไหนโชคดีร่อนได้มากก็

เหมือนถูกหวยเลยแหละ ขาย

ได้เงินหลายพันบาท การร่อน

ทองคำาต้องอาศัยโชคช่วย แต่ละ

วันเหมือนการเสี่ยงทาย  บาง

ครั้งก็อยู่ที่บุญและวาสนาของ

ใครของมันด้วย”.

กรุงเทพฯ • วันที่ 22 มี.ค.65 

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา  ผบช.น., 

พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก 

รอง ผบช.น., พล.ต.ต.นิธิธร จินต

กานนท์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต. 

พลฑิต ไชยรส ผบก.น.3 ร่วมกัน

แถลงข่าวการจับกุมตัวนายอนุ

วัฒน์ ไชยวรรณ อายุ 28 ปี, นาย

สิทธิชัย สุขไพศาล อายุ 38 ปี ที่

หมู่บ้านเอโทล บาหลี บีช ที่อยู่ 

101/180 ต.หลวงแพ่ง อ.เมือง

ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พร้อม

ด้วยของกลางกัญชา 108 กก., 

รถยนต์ฮอนด้า แอคคอร์ด สี

บรอนซ์ทอง ทะเบียน สฬ 1116  

กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวหา

ว่า ร่วมกันจำาหน่ายโดยมียาเสพ

ติดให้ โทษประเภท 5 (กัญชา) 

ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่าย

โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการ

กระทำาเพื่อการค้าและก่อให้

เกิดการแพร่กระจายในกลุ่ม

ประชาชน, เสพยาเสพติดให้ โทษ

ประเภท 5 (กัญชา) โดยฝ่าฝืน

ต่อกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 

พ.ต.อ.ศักยะ แสงวรรณ ผกก.

สส.บก.น.3 สืบสวนทราบว่า 

นายหนุ่ม (ไม่ทราบชื่อ-นาม 

สกุลจริง) อายุประมาณ 28-

30 ปี จะใช้รถยนต์ของกลาง

ลักลอบจำาหน่ายยาเสพติดให้

โทษประเภท 5 (กัญชา) โดย

นายหนุ่มพักอาศัยอยู่บ้านเลข

ที่ 101/180 หมู่บ้านเอโทล 

บาหลี บีช ต.คลองหลวงแพ่ง 

อ.เมืองฉะเชิงเทรา โดยจะเก็บ

กัญชาไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว 

เจ้าหน้าที่จึงดักซุ่มอยู่ กระทั่ง

เวลา 20.00 น.พบบุคคลและรถ

ตามที่สืบทราบ จึงแสดงตัวเข้า

ทำาการตรวจค้น ทราบชื่อชาย

คนดังกล่าวคือ นายอนุวัฒน์ 

พร้อมกัญชา 2 กก. รับสารภาพ

ว่ากำาลังนำาไปส่งให้ลูกค้า และ

มีกัญชาอีกจำานวนหนึ่งอยู่ ใน

บ้านจึงนำากำาลังเข้าตรวจค้น

พบกัญชารวม 108 กก. พร้อม

จับกุมนายสิทธิชัยอีกคน

สอบสวนนายอนุวัฒน์

ให้การว่า ได้สั่งยาเสพติดมา

จากเฟซบุ๊กชื่อ “ชอบสีเขียว” 

โดยไปรับที่บางนา แถวเมกา 

โดยติดต่อซื้อขายกับคนชื่อบอย 

กิโลกรัมละ 2,900 บาท มาขาย

ให้ลูกค้าทั่วไปกิโลกรัมละ 4,000 

บาท ลักลอบขายกัญชามาแล้ว

ประมาณ 1 ปี จากนั้นเจ้าหน้าที่

ได้นำาตัวส่งพนักงานสอบสวน

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

รวบเอเยนต์กัญชาสายเขียวยึด108กก.
มุกดาหาร • วันที่ 22 มี.ค.65 จาก

กรณีเพจ “สำารวจโลก”  โพสต์ภาพ

เสาไฟฟ้าประติมากรรมพญานาค

คู่พันรอบเสาไฟ ที่สวนสาธารณะ

ในพื้นที่ ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง

มุกดาหาร ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง

ไร้ประโยชน์ โดยผู้ โพสต์ระบุว่า 

“สุดยอดเสาไฟส่องสว่าง#โคมไฟ

ประติมากรรม#ศรีบุญเรือง#มุกดา 

หาร#Good TVสร้างสังคมแห่งการ 

เรียนรู้ตั้งแต่เด็ก กับช่องรายการ

คุณภาพจาก สำารวจโลก และ Next 

Step#เสาไฟส่องสว่าง”

และก่อนหน้านี้ ได้มีการร้อง

เรียนจากชาวบ้านว่า สวนสาธารณะ

แห่งนี้ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้าง ไม่มี

หน่วยงานเข้าไปดูแลใช้ประโยชน์

ใดๆ ทั้งที่ใช้งบพัฒนาปรับภูมิทัศน์ 

จากการตรวจสอบทราบว่าหน่วย

งานที่รับผิดชอบในการสร้างคือ 

สำานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดมุกดาหาร สภาพปัจจุบัน

ถูกทิ้งรกร้างไร้การดูแลรักษาตั้งแต่

ปี 2563

โดยด้านในจะมีถนนคอน 

กรีตกว้าง 4 เมตร, กังหันลมสูบน้ำา

ความสูงประมาณ 15 ม., ถังเก็บน้ำา

และท่อดูด-ส่งน้ำาพร้อมโครงเหล็ก, 

ม้านั่งปูนปั้นลายไม้, ศาลาชมวิว

และงานประติมากรรมพญานาค

คู่พันรอบเสาไฟไฟเบอร์กลาส สูง  

1.50 เมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น

หนึ่งในโครงการพัฒนาจังหวัด มี

จำานวน 5 โครงการ งบประมาณ

ทั้งสิ้น 29 ล้านบาท 

ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์และก่อสร้างฝายชะลอน้ำาทั้ง  

5 โครงการ โยธาธิการจังหวัดแจ้งว่าจะ

ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี แล้วจะถ่าย

โอนให้เทศบาลเมืองมุกดาหารรับไป

ดูแล จนถึงปัจจุบันพื้นที่ โครงการ

ดังกล่าวก็ยังไม่มีการปรับปรุงดูแล 

นอกจากนี้สถานที่ดังกล่าวยังเป็น

แหล่งมั่วสุมยาเสพติด ที่มั่วสุมของ

วัยรุ่น โดยพบอุปกรณ์การเสพยา

เสพติด ถุงยางอนามัยทิ้งเกลื่อนใน

บริเวณศาลาสวนสาธารณะอีกด้วย.

เสาไฟพญานาค

งบนับล้านถูกทิ้ง

ในสวนสาธารณะ

ให้คะแนนนิยมของนายวิโรจน์พุ่ง

สูงขึ้น และเป็นความหวังของคน

กรุงเทพฯ ใน พ.ศ.นี้ ได้ 

“ขณะที่ ส.ก.เองก็เป็นอีก

จุดแข็งของพรรคก้าวไกล ที่ทำาให้

เรามั่นใจว่าในสนามเลือกตั้งที่จะ

เกิดขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.2565 นี้ 

พรรคก้าวไกลสามารถกวาดที่นั่ง 

ส.ก.ได้เกินครึ่งแน่นอน โดยในวัน

ที่ 27 มี.ค.นี้ พรรคก้าวไกลจะเปิด 

12 นโยบายกรุงเทพมหานคร 

อยากให้ทุกคนติดตาม เพราะผม

เชื่อว่านโยบายทั้ง 12 นี้จะเป็น

จุดเปลี่ยนให้กรุงเทพมหานคร

ได้” นายณัฐชากล่าว

ส่วนนายอิทธิพล คุณปลื้ม 

รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า สำาหรับ

สนามเลือกตั้งท้องถิ่นเมืองพัทยา 

จ.ชลบุรีนั้น ขณะนี้ทุกอย่างเป็น

ไปตามไทม์ไลน์ของ กกต. ซึ่งจะมี

การรับสมัครในวันที่ 31 มีนาคมนี้ 

เท่าที่ทราบผู้สมัครอิสระและกลุ่ม

การเมืองท้องถิ่นที่มีความพร้อมใน 

4 กลุ่มด้วยกัน ทันทีที่มีการสมัคร

ก็จะมีการประชาสัมพันธ์นโยบาย

ของกลุ่มต่างๆ เช่นเดียวกับในพื้นที่

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทั้งนี้ รัฐบาล

คาดหวังว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น

จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือก

ตั้งจำานวนมาก เพราะการเลือกตั้ง

ทุกระดับมีความสำาคัญ จึงอยากจะ

เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ

ในวันที่ 22 พฤษภาคมน้ี 

“ขณะที่นายสนธยา คุณ

ปลื้ม นายกเมืองพัทยา ก็มีความ

พร้อมในการลงสมัครรับเลือกตั้ง 

โดยทีมงานเรารักพัทยาเตรียม

ที่จะแถลงนโยบายในวันที่  24 

มีนาคมนี้ พร้อมเปิดตัวสมาชิกที่

จะมาร่วมงานซึ่งมีทั้งหน้าเก่าและ

หน้าใหม่ ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้น

ไป ย้ำาในส่วนของทีมงานเดิมยังคง

เน้นแนวนโยบายเดิม เพื่อให้เกิด

ความสอดคล้องกับการพัฒนาใน

พื้นที่โดยเฉพาะเป็น Hub ของเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 

รถไฟความเร็วสูงที่วิ่งเข้าสู่พัทยา 

และที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือเยียวยา

ประชาชนในช่วงโควิด-19 ที่เร่ง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับ

วัคซีน ซึ่งผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดี 

ซึ่งประชาชนกว่าร้อยละ 80 ได้รับ

วัคซีน จึงไม่เป็นปัญหาใดๆ และเชื่อ

ว่าทุกกลุ่มจะนำาเสนอนโยบายต่างๆ 

ออกมาให้ประชาชนในพื้นที่” นาย

อิทธิพลกล่าว.

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำาหนดตำาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำานาจมีคำาสั่งให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ทั้งนี้ ตามเดิมกำาหนดให้ข้าราชการที่ดำารงตำาแหน่ง

ตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป เป็นผู้มีอำานาจมีคำาสั่งให้เปิดเผยข้อมูล 

ข่าวสารฯ เปลี่ยนเป็นให้ข้าราชการที่ดำารงตำาแหน่งประเภท

ทั่วไประดับชำานาญงาน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประเภท

วิชาการระดับชำานาญการ ประเภทอำานวยการ ประเภทบริหาร 

หรือเทียบเท่ากับตำาแหน่งดังกล่าวขึ้นไป เป็นผู้มีอำานาจมีคำาสั่ง

ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ เพิ่มหน่วยงานและกำาหนดตำาแหน่ง

ข้าราชการฝ่ายปกครอง ข้าราชการสำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้มีอำานาจมีคำาสั่งให้เปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารฯ ซึ่งเดิมไม่ได้กำาหนดไว้ และได้ตัดตำาแหน่ง

ปลัดสุขาภิบาลและประธานสภาตำาบลออก เพื่อให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ เป็น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำานักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ. 



ทองธารว่า การเปิดตัวดังกล่าว ชทพ.ไม่ได้

มีความกังวล ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้มีบุคลากร

ทางการเมือง มีคนที่มีคุณภาพเข้ามาทำางาน

การเมืองเพิ่มขึ้น คุณอุ๊งอิ๊งก็เป็นทายาทของ

อดีตนายกรัฐมนตรี เชื่อว่าเป็นคนที่มีความรู้

ความสามารถ ที่สำาคัญคือเป็นคนรุ่นที่จะได้

เข้ามาทำางานการเมือง คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีจะ

ได้มีมิติใหม่ๆเข้ามา

ถามถึงแลนด์สไลด์ พท. นายวราวุธ

กล่าวว่า การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ บาง

ครั้งเราไม่คิดว่าจะมีแลนด์สไลด์ ก็เกิดแลนด์

สไลด์ขึ้นมาเราเคยเห็นกันแล้วหรือบางครั้ง

เราคิดว่าจะเกิดแลนด์สไลด์ขึ้น แต่ก็มีบางสิ่ง

บางอยา่งผดิพลาดขึน้ไม่ไดเ้ปน็ไปตามทีค่ดิใน

สว่นของชทพ.จะไมค่าดการณ์ไปไกลขนาดนัน้

ทำาให้ดีที่สุดในสถานะที่มีอยู่ในวันนี้การเลือก

ตัง้เปน็อยา่งไรเมื่อเลอืกตัง้เสรจ็เราคอ่ยมาวา่

กันถึงสมการกันอีกที

‘หน่อย’ พร้อมชิงนายกฯ 

ซักว่ามีหลายเสียงท้วงติง น.ส.แพทอง

ธารอาจตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับพ่อและ

อา ประธาน คกก.นโยบาย ชทพ.กล่าวว่า

สำาหรับตนคิดว่าต่างคนต่างกรรม ต่างวาระ

กัน ถึงเวลาก็คงจะมีแนวทางดำาเนินการต่าง

กันไป บทเรียนต่างๆและประสบการณ์ต่างๆ

จะเป็นตัวกำาหนด และให้บทเรียนกับแต่ละ

ฝ่ายไปว่าการที่จะเดินไปข้างหน้านั้นควรจะ

เป็นอย่างไร ตนจึงคิดว่าต่างกรรมต่างวาระ

ผลที่ได้ออกมาจะไม่เหมือนกัน

ท่ีท่ีทำาการพรรคไทยสร้างไทย คุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ ประธานพรรคไทยสร้าง

ไทย(ทสท.)เปิดใจในโอกาสครบรอบ30ปีการ

ทำางานการเมืองภายใต้ชื่อ “30 ปีสุดารัตน์ 30

ปีแห่งความภาคภูมิใจได้รับใช้ประชาชน” โดย

มีบุคคลสำาคัญท่ีเคยร่วมงานทางการเมืองร่วม

แสดงความยินดีคับค่ังอาทินายพงศ์เทพเทพ

กาญจนา อดีตรองนายกฯ, นายโภคิน พลกุล

อดีตรองนายกฯ,นายพงศกรอรรณนพพรอดีต

รมช.ศึกษาธิการ, น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ อดีต

รมต.ประจำาสำานักนายกฯ,นายสุธาชันแสงอดีต

รมว.การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์,

นายต่อพงษ์ไชยสาส์นอดีตรมช.สาธารณสุข,

น.ต.ศิธา ทิวารีอดีตโฆษกประจำาสำานักนายกฯ,

นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟ

แห่งประเทศไทย รวมถึงผู้บริหารพรรค ว่าท่ี

ส.ส.และว่าท่ีผู้สมัครส.ก.พรรคคนรุ่นใหม่พรรค

และประชาชนในพ้ืนท่ี

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวตอนหนึ่งว่าขอ

ขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนที่ ได้ ให้ความ

เมตตาตลอด30ปีไม่เคยทอดทิ้งและยังเป็น

กำาลังใจให้เสมอมา เป็น 30 ปีที่ภาคภูมิใจที่

ได้เป็นผู้รับใช้ประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์

ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาเป็น ส.ส. เมื่อวันที่

22มี.ค.2535ก็ต้องต่อสู้กับเผด็จการ โดยไม่

เคยและไม่มีวันก้มหัวให้เผด็จการ รวมถึงไม่

เป็นที่เหยียบยืนให้อำานาจนิยมเผด็จการอย่าง

เด็ดขาด ได้เห็นต้นแบบทางการเมืองจากคุณ

พ่อ นายสมพล เกยุราพันธุ์ ที่ทุ่มเททำาเพื่อ

ประชาชน ถ้าการเมืองดี นักการเมืองดี เรา

จะมสีว่นชว่ยในการพฒันาประเทศชาติสง่ผล

ให้ความเป็นอยู่และปากท้องของประชาชนดี

ขึ้นตลอดจนการสนับสนุนจากครอบครัวด้วย

“ขอขอบคุณทุกพลังที่ให้กำาลังใจในวัน

นี้ ขอนำาทุกพลังไปเดินหน้าสู้งานหนัก เพื่อ

ปลดปล่อยประชาชนออกจากรัฐราชการที่กด

ทับ ด้วยอำานาจนิยมเผด็จการ เพื่อให้คนไทย

ทุกคนได้ฟื้นคืนชีวิตได้มีความสุขได้มีพลังใน

การสร้างรายได้ ทำาให้คนไทยหายจนปลดหนี้

และมีรายได้อย่างยั่งยืน คือภารกิจสุดท้ายที่

ผู้หญิงคนนี้ที่ชื่อสุดารัตน์จะทำาให้สำาเร็จ”คุณ

หญิงสุดารัตน์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วง

หนึ่งนายสุธาขึ้นกล่าวเปิดใจการ

ทำางานร่วมกับคุณหญิงท่อนหนึ่ง

ว่า“นารีขี่ม้าขาว”ที่เคยพูดถึงกัน

นั้นตัวปลอมแต่คุณหญิงสุดารัตน์

คอืนารขีีม่า้ขาวตวัจรงิและเชื่อมัน่

ว่านายกฯคนต่อไปจะชื่อคุณหญิง

สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ โดยผู้ร่วม

งานตา่งปรบมอืสนบัสนนุและชว่ง

ท้ายครอบครัวของคุณหญิงสุดา

รัตน์ ได้นำาดอกไม้ขึ้นมาให้กำาลังใจ

บนเวทีด้วย

คุ ณ ห ญิ ง สุ ด า รั ต น์ ใ ห้

สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัว น.ส.แพ

ทองธารเป็นหัวหน้าครอบครัว

พรรคเพื่อไทยว่า ต้องขอแสดง

ความยินดีที่จะมีคนใหม่ๆ เข้ามา

ทางการเมือง และอยากให้มีเข้า

มาเยอะๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้

ประชาชนถา้ใครเขา้มาสูก่ารเมอืง

และมีความตั้งใจจริงทำาให้กับบ้าน

เมืองก็ถือเป็นเรื่องดีทั้งนั้น

เมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์

วิจารณ์ว่าน.ส.แพทองธารนั่งเป็น

หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย

และเข้ามาทำางานการเมืองในช่วง

อายเุพยีง35ปีเมื่อเทยีบกบัพรรค

อื่นจะสามารถทำาให้ พท.เข้มแข็ง

ได้หรือไม่ คุณหญิงสุดารัตน์กล่าว

ว่า ขอให้กำาลังใจเท่านั้น ไม่ขอ

วิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ ซึ่งตน

ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสนอตัวโดยใช้

ประสบการณ์ทั้งชีวิตอาสาตัวมา

ทำางานเพื่อรับใช้ประชาชน แต่

ทุกอย่างขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะ

เห็นอย่างไร

ถามเรื่องที่นายการุณ โห

สกุล ส.ส.กทม. พรรคพท. ไม่ได้

ไปร่วมงานครอบครัวเพื่อไทยที่

จ.อดุรธานีและโพสตข์อ้ความผา่น

เฟซบุก๊ระบผุมไมเ่สยีใจที่ไม่ไดเ้ปน็

คนในครอบครัวนั้น คุณหญิงสุดา

รัตน์ กล่าวว่า เนื่องจากเป็นเรื่อง

ที่ตอบแทนคนอื่นไม่ ได้ ขอให้ ไป

ถามเจ้าตัวเอง

เมื่อถามว่า คุณหญิงสุดา

รัตน์จะเป็นแคนดิเดตนายกฯของ

พรรคไทยสร้างไทยหรือไม่ คุณ

หญงิสดุารตันก์ลา่ววา่หากพรรคมี

มตกิข็ออาสานำาพรรคทสท.ไปทาง

คืนความสุขทวงคืนเงินในกระเป๋า

และทวงคนืประชาธปิไตยทีถ่กูปลน้

ไปมานาน

โหวต กมธ.กม.ลูกทำาทัน 180 วัน

วันเดียวกัน นายสาธิต ปิตุ

เตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะ

ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)

วิสามัญพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)

ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณา

ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ังส.ส.

ในประเด็นการคำานวณจำานวน

ส.ส.บัญชีรายช่ือว่า ประเด็นน้ียัง

ไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของ กมธ.

วิสามัญฯ เพราะได้งดประชุมใน

สัปดาห์น้ี เนื่องจากมีกรรมาธิการ

บางส่วนติดเช้ือโควิด-19  ส่วน

ประเด็นบัตร 2 ใบจะใช้เบอร์

เดียวกันหรือคนละเบอร์น้ันจะมีการ

ลงมติในสัปดาห์หน้า โดยในเบ้ือง

ต้นมีความเห็นแตกต่างออกเป็น

2 อย่าง แต่สำาหรับตนน้ันเห็นด้วย

กับการใช้บัตร 2 ใบและเป็นเบอร์

เดียวกันเพื่อป้องกันความสับสน

นายสาธิตยืนยันว่ายังไม่

จำาเป็นที่จะต้องขยายเวลาการทำางานของ

กมธ.วสิามญัฯอกีเพราะเชื่อวา่เราจะสามารถ

พจิารณาเสรจ็กอ่นเวลา180วนัแมจ้ากนีอ้าจ

ช้าไปบ้างก็ตามแต่จะไม่เกิน180วันถ้าใน

ครั้งหน้าสามารถลงมติได้อีก 2-3 ประเด็นที่

เหลือก็ไม่มีอะไรที่หนักหนาสาหัส ซึ่งรวมถึง

ประเด็นสูตรคำานวณส.ส.บัญชีรายชื่อด้วย

ถามถึงกรณีที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล

หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะ กมธ.

วิสามัญฯ ระบุว่าต้องการให้ใช้สูตรคำานวณ

ส.ส.บัญชีรายชื่อที่หารด้วย 500 เพื่อให้ ได้

ส.ส.พึงมี แต่หากเรื่องนี้ ไม่ผ่านความเห็นของ

ที่ประชุม กมธ. ก็จะนำาเรื่องไปฟ้องต่อศาล

ธรรมนูญ  นายสาธิตกล่าวว่า ก็เป็นสิทธิ์

ของเขา ที่จริงแล้วถ้าอยากได้ก็สามารถแปร

ญัตติเข้า.

ตู่นัดเลี้ยง

กอ่นประชมุครม.อวยพรวนัเกดิพล.อ.ประยทุธ์

วา่ขอใหน้ายกฯมสีขุภาพแขง็แรงทำางานตอ่

ไปให้ดีเพราะถ้ามีสุขภาพดีทุกอย่างก็ดี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประ

ชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ ได้ร่วมรับประทาน

อาหารกลางวันกับครม.หรือครัวครม.ซึง่ถอื

เป็นครั้งแรกหลังจากว่างเว้นมานานเนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยเมนูอาหารเช่นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยไร้เส้น

ไอศกรีมเป็นต้น

ต่อมาพล.อ.ประยุทธ์กล่าว

หลังประชุม ครม.ว่า ในช่วง

เทศกาลสงกรานต์รัฐบาลจะมีการ

ทำาบุญกัน เพื่อรวมพลังพวกเรา

เนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อให้

ทุกอย่างมันดีขึ้น

“ตอนนี้ ใกล้วันสงกรานต์

แลว้เราจะทำาอยา่งไรใหบ้า้นเมอืง

ดีขึ้น สงบสุขขึ้น ซึ่งอยู่ที่คนไทย

ทุกคนต้องช่วยกัน ดังนั้นอะไร

ที่ ไม่ ใช่ เรื่องสำาคัญอย่าเพิ่ งมา

ทะเลาะกันตอนนี้เลย ผมก็เต็ม

ที่อยู่แล้ว พยายามทำาให้เต็มที่”

พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ถามถึง พล.อ.ประวิตรว่า

ได้อวยพรย้อนหลังวันคล้ายวัน

เกิดอย่างไรบ้าง นายกฯ กล่าว

ว่าพล.อ.ประวิตรอวยพรขอให้ตน

มีความสุขในนามของ ครม. ให้

ทำางานสำาเร็จพร้อมให้กำาลังใจ ซึ่ง

ตนก็บอกว่าทุกอย่างที่อวยพรมา

ให้ถือว่าอวยพรให้กับ ครม.ทุกคน

เพราะจิตใจเราต้องให้กัน ทำางาน

ร่วมกันมาตั้ง3ปีแล้วซึ่งตนไม่ได้

เป็นศัตรูกับใคร

ซักว่า ได้พูดคุยกับ พล.อ.

ประวิตรเรื่องการตั้งพรรคสำารอง

อย่างไรบ้างหลังมีพรรคเศรษฐกิจ

ไทยเกิดขึ้นแล้ว พล.อ.ประยุทธ์

กลา่ววา่ตอนนีก้ย็งัอยู่ยงัไมม่อีะไร

ถามว่าในส่วนของพรรค

รวมไทยสร้างชาติจะเป็นอย่างไร

ตอ่ไปพล.อ.ประยทุธ์กลา่ววา่“ไม่

มีอะไรหรอกจ้ะเขาคุยกัน”

ซักว่ า เลือกตั้ งสมัยหน้า

นายกฯ จะเป็นแคนดิเดตของ

พรรคการเมืองใด พล.อ.ประยุทธ์

กล่าวย้อนว่า “อย่าเพิ่งเลย อย่า

เพิ่งถามได้ไหมยังไม่ถึงเวลาเลย”

ขณะที่ พล.อ.ประวิตร ใน

ฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ

(พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ น.ส.แพ

ทองธาร ชินวัตร หรืออุ๊งอิ๊ง บุตร

สาวนายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี ประกาศตัวเป็น

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยจะมีผล

กับพรรค พปชร.อย่างไรว่า เรื่อง

ของพรรคเพื่อไทย(พท.)ทุกอย่าง

ขึ้นอยู่กับการเลือกตั้ง เลือกตั้ง

อย่างไรก็ว่ากัน

ป้อมไม่ปิดร่วมงาน พท.

ถามถึงโอกาสความเป็นไป

ได้ที่ พปชร.กับ พท.จะร่วมมือกัน

ทำางานในอนาคต พล.อ.ประวิตร

กล่าวว่า เอาให้เลือกตั้งให้เสร็จ

ก่อนดีกว่า

ซักว่า พรรคเศรษฐกิจไทย

เปิดตัวเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็น

พรรคพันธมิตรกับ พปชร.หรือไม่

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่าใช่เก่ียวข้อง

กัน และถึงอย่างไรก็สนับสนุน

รัฐบาล เมื่อถามย้ำาว่าในการเลือก

ต้ังคร้ังหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย

จะเป็นคู่แข่งทางการเมืองหรือไม่

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่เป็น ไม่

เป็นคู่แข่งทางการเมือง

ถามว่า พท.ประกาศจะได้

เสียงแบบแลนด์สไลด์รู้สึกกังวล

หรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวย้อน

ว่า กังวลอะไร ไม่เป็น ก็ให้เขา

แลนด์สไลด์ซะก่อน เมื่อถามย้ำา

ว่า พท.ระบุจะได้ 14 ล้านเสียง

พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ว่าไป

ถามย้ำาอีกว่า พท.ชูคนรุ่นใหม่ขึ้น

มาพปชร.จะมกีารปรบักลยทุธต์อ่สู้

อยา่งไรพล.อ.ประวติรปฏเิสธตอบ

คำาถามดังกล่าว

นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม

ครม.ว่าก่อนเริ่มประชุมครม.พล.อ.ประวิตร

เป็นตัวแทน ครม.กล่าวอวยพรวันเกิด

พล.อ.ประยุทธ์โดยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมี

พลังกายและสติปัญญาเข้มแข็งในการบริหาร

ราชการแผน่ดนินำาพาประเทศผา่นพน้อปุสรรค

และภัยคุกคามให้มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน

ทัง้นี้พล.อ.ประยทุธ์ไดข้อบคณุพล.อ.ประวติร

และรัฐมนตรีที่ร่วมอวยพร ถือเป็นกำาลังใจใน

การทำางาน พรใดอันประเสริฐขอให้สนองต่อ

รอ้ยเทา่พนัทวีและขอใหส้ขุภาพแขง็แรงตอ่สู้

แก้ปัญหาเพื่อประเทศชาติ

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตร

และสหกรณ์ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้เชิญ

ชวนให้ ครม. ส.ว. ส.ส. มาร่วมรับประทาน

อาหารที่ตึกสันติไมตรีในวันที่12เม.ย.2565

นี้ เพื่อถือโอกาสทำาบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ก่อน

หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 2565 ส่วนการ

ประชุม ครม.นอกสถานที่นั้น ยังไม่ได้มีการ

กำาหนดชัดเจนว่าจะเป็นช่วงเวลาใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในตอนท้ายการประ

ชุมครม.พล.อ.ประยุทธ์ได้เชิญคณะรัฐมนตรีมา

ร่วมทำาบุญตักบาตรเนื่องในเทศสงกรานต์ในวัน

ท่ี12เม.ย.ท่ีทำาเนียบฯซ่ึงจะมีการรดน้ำาดำาหัว

ด้วย พร้อมขอให้หัวหน้าพรรคการเมืองเชิญ

ส.ส.และส.ว.มาร่วมงานด้วย

ด้านนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.

อุตสาหกรรม ในฐานะรองหัวหน้าพรรค

พปชร.กลา่วถงึกรณพีรรคพท.เปดิตวัน.ส.แพ

ทองธารเปน็หวัหนา้ครอบครวัเพื่อไทยวา่ไม่ได้

มองอะไรเลยครับ

ซักว่าพท.ระบุจะทวงคืน14ล้านเสียง

ทีส่นบัสนนุกลบัคนืนายสรุยิะกลา่ววา่เรว็เกนิ

ไปที่จะพูด อย่างไรก็ดี เมื่อถามว่า น.ส.แพ

ทองธารสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่

รวมถึงการประกาศจะชนะแบบแลนด์สไลด์

จะเป็นไปได้หรือไม่  นายสุริยะปฏิเสธตอบ

คำาถามดังกล่าว

ส่วนนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ใน

ฐานะรักษาการรองหัวหน้าพรรค พปชร.

กล่าวว่า การเปิดตัว น.ส.แพทองธารเป็น

หัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทย ซึ่งมีความ

ชัดเจนมากขึ้นว่าเป็นพรรคที่นายทักษิณยัง

ให้การสนับสนุน ยังทำางานการเมืองต่อไปใน

นามพรรคเพื่อไทยเพราะน.ส.แพทองธารคือ

ทายาทนายทักษิณที่จะมาทำางานการเมืองใน

นามนายทักษิณ อย่างไรก็ตาม ทางการเมือง

รับรู้กันอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร

ถามว่าจะส่งผลกระทบต่อ พปชร.หรือ

ไม่นายชยัวฒุกิลา่ววา่มองวา่ไมเ่กีย่วกนัเปน็

เรื่องของพท.ที่จะทำางานการเมืองแต่ในส่วน

ของพปชร.กท็ำาในสว่นของเราเตรยีมนโยบาย

เตรยีมโครงสรา้งในการเลอืกตัง้ตา่งคนตา่งทำา

หน้าที่ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกัน

นายชยัวฒุกิลา่ววา่ในเรื่องแลนดส์ไลด์

ของ พท.นั้น ทุกพรรคการเมืองก่อนจะเลือก

ตั้งก็ต้องมุ่งหวังที่จะชนะ และต้องหวังให้สูง

ไว้ ส่วนจะสำาเร็จหรือไม่อยู่ที่ประชาชน ส่วน

พปชร.คงไมห่วงัอะไรมากมายเหมอืนพท.เรา

ดูตามความเหมาะสมที่เป็นไปได้

“คงต้องดูใกล้ๆต้องดูสถานการณ์ตอน

นั้น เพราะกว่าจะเลือกตั้งอีกนาน การเมือง

เปลี่ยนไปตลอด ทั้งกระแสนิยมและความคิด

ของประชาชน แต่ละช่วงเวลาเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์จงึยากทีจ่ะคาดเดาวา่จะเกดิอะไร

ขึ้นในการเลือกตั้ง รอให้ถึงเวลาใกล้ๆ ก่อนดี

กว่า”นายชัยวุฒิกล่าว

นายวราวุธศิลปอาชารมว.ทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธาน

คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค

ชาติไทยพัฒนา(ชทพ.)กล่าวถึงเรื่องน.ส.แพ
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